
1 
 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  29 พฤษภาคม ๒๕62  เวลา  09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

********************* 

ผู้เข้าประชุม 
  ๑. นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นายสมเดช  ตุ้ยทา  รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายประศักดิ์   มากพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเรวัฒน ์  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางพิมลพรรณ วนะภูติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายศุภชาต ิ  ศรีสามยอด สมาชิกสภาเทศบาล 
7. พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล 

  11.นายสมบูรณ์  สมโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
12.นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รกท.ปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด 
2. นายอุทิศ  ชมภู  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3. นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายชิติสรรค ์  บางศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวปวีณ์ริศา เมิดไธสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางสุจิตรา  ชัยวงศ ์  นักจัดการงานทั่วไป 

  7. นายจักรกฤช  มณีรัตน์  พนักงานขับรถยนต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม    
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด และ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลานัดหมายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 
และสมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบ  เรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  เรียนเชิญคะ  
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นายชาณุภณ   ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาล   
                  ขอให้ที่ประชุมยืนไว้อาลัยให้กับ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 นาทีครับ เชิญนั่งลงครับ เรียนท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด   ส าหรับวันนี้มีวาระการประชุม 6 วาระ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ (หากมี) 
ส าหรับวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามผู้บริหารในการประชุม
สภาเทศบาลที่ผ่าน  วันนี้ผมขอน ามาติดตาม สอบถามจากผู้บริหาร เพ่ือจะได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม
มานะครับ ว่าท่านผู้บริหาร ได้สั่งการไปถึงไหน  ด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร  และรายงานให้กับสภาเทศบาล หรือไม่
อย่างไร   ดังนี้นะครับ 
 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่  1 ประจ าปี ๒๕61   เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  ๒๕61   
    1. เรื่อง ถนน Overlay บ้านทุ่ง  ได้ด าเนินการไปถึงไหนละครับ    

2. เรื่องโครงการ ค.ส.ล.ที่ศูนย์เรียนรู้ ที่พึ่งท าเสร็จ ที่ให้ทางกองช่างน าหินไปถมไหล่ทาง 
ทั้งสองฝั่งชาวบ้านเดือดร้อน  ที่โรงฆ่าสัตว์เก่า ศูนย์เรียนรู้ สอบถามจากท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

3. เรื่องปากท่อที่สวนสุขภาพที่ได้ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง สอบถามจากท่านประศักดิ์  
มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4. เรื่อง ตัดต้นตีนเป็ด  ของบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว สอบถามจาก 
ท่านศุภชาติ ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

6. เรื่องถนนข้างสนามกีฬา ช่วงฝนตก เดือนพฤศจิกายน พอจะปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ ได้หรือไม่  ช่วงนี้ 
ฝนตกน้ าไหลเซาะเอาหินทรายที่ถมไหลไปตามน้ าหมดเลย  ถ้าจะขอหินคลุกมาถมใหม่  และอยากให้ดูแลความสะอาดของ
สนามกีฬา  เพราะปัจจุบันมีชาวบ้านมาออกก าลังกายกันมากขึ้น สอบถามจาก ท่านสมเดช  ตุ้ยทา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  
 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่  1 ประจ าปี ๒๕62   เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  ๒๕62   
            1.  เรื่องตัดต้นสักข้างสนามกีฬาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ไม่ได้รายงาน 

2.  เรื่อง โรงน้ าแข็งที่ชาวบ้านร้องเรียน ไม่ได้รายงาน  
3.  เรื่องร้านเจริญพุง  สอบถามจาก ท่านสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
4.  เรื่องราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ สอบถามจาก นายศุภชาติ ศรีสามยอด สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 
5.  เรื่องไฟฟ้าที่ศาลเจ้าพ่อ สอบถามจาก  ท่านประศักดิ์  มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  
6.  เรื่อง  Overlay บ้านทุ่ง สอบถามจาก  ท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

ยังไม่ได้รับรายงาน 
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3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่  2 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  ๒๕62   
          1. เรื่อง  แผนการจัดเก็บขยะโดยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด   

2. เรื่องสัญญาเช่าซื้อของโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ดอยสะเก็ด  สอบถามจาก  ท่านอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

3. เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน จ่ายเงินสะสมที่กันเงินไว้ ปี 2561 ด าเนินการไปแล้วกีโ่ครงการ 
สอบถาม  จาก  ท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

4. เรื่องซ่อมป่าช้า สอบถามจาก  ท่านมารุต สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่  3 ประจ าปี ๒๕62   เมื่อวันที่  1  มีนาคม  ๒๕62   
1. เรื่องของล าโพงเสียงตามสาย ของบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2  สอบถามจาก  ท่านศุภชาติ   

ศรีสามยอด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซ่อมแซมหรือยัง 
2. เรื่องซ่อมแซมเมรุเผาศพของ หมู่ 8 หมู่ 4 หมู่ 3  สอบถาม  จาก  ท่านมารุต  สุดาค า   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ด าเนินการไปถึงไหนละ  
3. เรื่องฝารางระบายน้ าข้างสหกรณ์  สอบถามจาก  ท่านศุภชาติ  ศรีสามยอด   สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 ด าเนินการหรือยัง 
4. เรื่องบัญชีคุมพัสดุ สอบถาม  จาก  ท่านอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
 
5. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่  4 ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  ๒๕62   

1. เรื่องความคืบหน้าบ้านเอ้ืออาทร จะให้เช่าหรือไม่อย่างไร สอบถามจากท่านสมเดช ตุ้ยทา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
นายชาณุภณ   ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบนั้น เป็นการติดตามงานจากที่
ป ระชุ มที่ ผ่ าน มาขอ ให้ ผู้ บ ริห ารได้ ชี้ แ จ งให้ กั บ สม าชิ กสภ าเทศบ าลที่ ได้ ส อบถาม  ใน วาระ อ่ืน ๆน ะครั บ                                
เชิญ  ท่านเรวัฒน์   อาจหาญ  ครับ    

 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 น าเรียนว่า   ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ บางข้อ
โดยเฉพาะเขต  1  หมู่  3 นะครับ ซึ่งกระผมและสมาชิกเขต 1 ได้ติดตามมาโดยตลอด  ส าหรับเขต 2  ทางสมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 หลายๆท่าน คงได้เก็บข้อมูลได้ดีมากกว่าผมแล้ว  จริงๆแล้วกระผมว่าจะน าไปสอบถามตามวาระที่ 6 วาระ
อ่ืนๆ แต่เนื่องจากท่านประธานสภาน าเรียนชี้แจงมาก่อน ผมก็เลยขอสอบถามเล็กน้อย กรณี ถนน Overlay บ้านทุ่ง เป็น
เงินสะสม กันไว้แล้ว 1 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 2  ถ้าไม่ได้ท าต้องตกไปเสียโอกาสส าหรับชาวบ้าน  และเป็นแผนพัฒนาที่พวกเรา
ผลักดันมาโดยตลอดว่าจะท าให้ชาวบ้าน เกือบจะ 2 ปี เข้ามาไตรมาสที่ 3 ที่ 4 แล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ กระผมและสมาชิก
บางส่วนได้ปรึกษากันว่า ขอแจ้งให้ท่านผู้บริหารโดยตรงว่า ถ้าโครงการหลุดไปนะครับ ปีนี้ถ้าไม่ได้ท าหลุดไปพวกผมจะ
ด าเนินการ 157  ท่านละเลยปฏิบัติหน้าที่นะครับ เตือนไว้ก่อนนะครับจะท าจริงๆปีที่สอง ชาวบ้านถามมาโดยตลอด ใน
เทศบัญญัติถ้ามีเหตุฉุกเฉินสามารถกันไว้ได้ 1 ปี แต่นี้เป็นเงินสะสม ท่านสมาชิกเขต 2 ลองดูนะครับเงินสะสมส่วนไหนที่
กันไว้ปีหนึ่งปีสองโครงการใดตกบ้าง เขต 1 โครงการบ้านทุ่ง เข้าไตรมาสที่ 4 แล้ว เหลือแค่ 4 เดือนยังไม่ได้ด าเนินการ 
ประชุมสภาคราวแล้วที่ผ่านมา บอกว่าไม่เกิน 10 วัน จะประกาศหาผู้รับเหมา จะแจ้งเตือนไปหาผู้รับเหมา จะหาข้อตกลง
กัน  ซึ่งทางผู้บริหารได้แจ้งนอกรอบในประชุมสภาก็แจ้งแล้ว แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย  ตรงนี้ผมจะท าจริงๆ
นะครับ ถ้าเงินส่วนนี้ตกไปท่านเตรียมไว้เลยนะครับ 157 นะครับ จะมีสมาชิก 6 - 7 ท่านจะร่วมลงลายมือชื่อ ขอฝากไว้
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ด้วยนะครับ ไม่ได้พูดส่วนรวม แต่จะท าจริงๆ ส าหรับโครงการนี้นะครับ  ส าหรับโครงการอ่ืน ๆ ขอไว้เป็นวาระที่  6  เรื่อง
อ่ืน ๆ นะครับ ขอบคุณครับ 
นายชาณุภณ   ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่  2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ     

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
        2.1  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์  2562 
2.2  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 1  

มีนาคม  2562 
2.3  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2562 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมสภามีทั้งหมด            
3  ครั้ง  ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์  2562  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีการแก้ไขข้อความรายงานการประชุมหรือไม่  และขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ด าเนินการครับ  เชิญครับ   
 
นางชุติปภา ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  มีจ านวน 36 หน้า ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจดู
และพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้องตกหล่นหรือขาดหายไป ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ ท่านสามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้คะ ตรวจทีละหน้านะคะ เริ่มหน้าที่ 1 คะ  หน้าที่ 2 คะ หน้าที่ 3 คะ หน้าที่ 4 คะ  หน้าที่ 5 คะ หน้าที่ 6 คะ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ ต่อไปหน้าที่  7 คะหน้าที่8 คะ หน้าที่  9 คะ 
หน้าที่ 10 คะ หน้าที่ 11 คะ หน้าที่ 12 คะ หน้าที่ 13 คะ เชิญท่านอนุพงษ์   ถาปัน คะ 
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 น าเรียนว่า  ผมสังเกตที่รายชื่อหน้า 13 รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมเรื่องบ้านเอ้ืออาทร มาเทียบกับหน้า 1 บรรทัดที่ 2 สุดท้ายจากข้างล่าง  นายนุกูล จันเข็ม รายงานการประชุมหน้า
แรก ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม คนที่ 2   นายนุกูล จันเข็ม  แต่หน้าที่  13  บรรทัดที่  8 ขึ้นมา เป็น นายนุกลุ จันทร์เทพ  
ไม่ทราบว่านามสกุลอะไร และคนที่ 3 นายสมชาย พ่วงโชติ  แต่หน้าที่ 13 เป็น นายสมชัย  พ่วงโชติ  ชื่อจะผิดหรือไม่ครับ    
2  รายชื่อนะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เป็นข้อความของท่านอนุชิต ที่ได้อภิปรายนะครับ           
ขอตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนนะครับ เผื่อท่านอนุชิต  พูดผิด  ครับ  ขอพัก  10  นาที ครับ  รอตรวจสอบรายชื่อครับ    

พัก  10  นาท ี

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   พักครบ 10 นาที เชิญเลขาท าหน้าที่ต่อครับ   
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นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่  13 ที่พิมพ์ชื่อผิด
ไป  ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น ตรงผู้ที่มาร่วมประชุม คนที่ 1 นางสาวมนธิรา   อนันตวงศ์  ค าว่า “มน” ขอแก้ไขเป็น    
“มล”  ที่ถูกต้อง นางมลธิรา  อนันตวงค์  คะ  ต่อไปคนที่ 2 นายนุกลุ    ค าว่า “นุกลุ” ขอแก้ไขเป็น “นุกูล”   และ
นามสกุล  ค าว่า “จันทร์เทพ” ขอแก้ไขเป็น “จันเข็ม” ที่ถูกต้อง   นายนุกูล   จันเข็ม   ต่อไปคนที่ 5  นายสมชัย ค าว่า 
“สมชัย” แก้ไขเป็น “สมชาย”  ที่ถูกต้อง  นายสมชาย  พ่วงโชติ  คะ  ต่อไปหน้าที่ 14 คะ หน้าที่ 15 คะ หน้าที่ 16 คะ 
หน้าที่ 17 คะ หน้าที่ 18 คะ หน้าที่ 19 คะ หน้าที่  20 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาด
หายไปหรือไม่คะ  หน้าที่ 21 คะ หน้าที่ 22 คะ หน้าที่ 23 คะ หน้าที่ 24 คะ หน้าที่ 25 คะ หน้าที่ 26 คะ หน้าที่  27 
คะ หน้าที่ 28 คะ หน้าที่ 29 คะ หน้าที่ 30 คะ หน้าที่ 31 คะ หน้าที่  32  คะ หน้าที่  33 คะ หน้าที่ 34 คะ หน้าที่ 
35 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ หน้าที่  36 คะ   การตรวจรายงาน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 มีจ านวนทั้งหมด         
36 หน้า ตรวจครบทุกหน้าแล้วคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ส าหรับรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบครบทุกหน้าแล้ว  ต่อไปผม
จะขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
2562 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ยกมือ 11 เสียง) ไม่ เห็นชอบโปรดยกมือ                      
(ยกมือ  -  เสียง)  ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 
1  มีนาคม  2562   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
                           2.2  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  
2562 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมว่า
มีการแก้ไขข้อความรายงานการประชุมหรือไมค่รับ และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ด าเนินการครับ เชิญครับ   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 25 หน้า ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจดูและ
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้องตกหล่นหรือขาดหายไป ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ ท่านสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ได้คะ ตรวจทีละหน้านะคะ เริ่มหน้าที่ 1 คะ หน้าที่ 2 คะ หน้าที่ 3 คะ หน้าที่ 4 คะ หน้าที่ 5 คะหน้าที่ 6 คะ หน้าที่ 7คะ 
ต่อไปหน้าที่ 8 คะ หน้าที่  9 คะ หน้าที่ 10 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่
คะ หน้าที่ 11 คะ หน้าที่ 12 คะ หน้าที่ 13 คะ  หน้าที่ 14 คะ หน้าที่ 15 คะ หน้าที่ 16 คะ หน้าที่ 17 คะ หน้าที่ 18 
คะ หน้าที่ 19 คะ หน้าที่  20 คะ หน้าที่ 21 คะ หน้าที่ 22 คะ หน้าที่ 23 คะ หน้าที่ 24 คะ หน้าที่ 25 คะ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือไม่คะ ส าหรับการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  
2562  เมื่อวันที่  1  มีนาคม 2562 จ านวน 25 หน้า  ตรวจครบทุกหน้าแล้วคะ ขอบคุณคะ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เลขานุการสภาเทศบาล ได้น าเรียนรายงานการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562 สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบครบ
ทุกหน้าแล้ว  ต่อไปผมจะขอมติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
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ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ยกมือ 11 เสียง) ไม่เห็นชอบโปรดยก
มือ (ยกมือ -  เสียง) ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2562   

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
2.3  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2562 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีการแก้ไข
ข้อความรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ด าเนินการครับ  เชิญครับ   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4  
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2562  มีทั้งหมดจ านวน 22 หน้า ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้
ตรวจดูและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้องตกหล่นหรือขาดหายไป ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ ท่านสามารถแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมได้คะ ตรวจทีละหน้านะคะ เริ่มหน้าที่ 1 คะ  หน้าที่ 2 คะ หน้าที่ 3 คะ หน้าที่ 4 คะ  หน้าที่ 5 คะ หน้าที่ 6 
คะ  หน้าที่  7 คะ ต่อไปหน้าที่ 8 คะ หน้าที่  9 คะ หน้าที่ 10 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่
ขาดหายไปหรือไม่คะ  หน้าที่ 11 คะ หน้าที่ 12 คะ หน้าที่ 13 คะ  หน้าที่ 14 คะ หน้าที่ 15 คะ หน้าที่ 16 คะ หน้าที่ 
17 คะ หน้าที่ 18 คะ หน้าที่ 19 คะ หน้าที่  20 คะ หน้าที่ 21 คะ หน้าที่ 22 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ การตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562 
เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2562 จ านวน 22 หน้า  ตรวจครบทุกหน้าแล้วคะ ขอบคุณคะ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เลขานุการสภาเทศบาลได้น าเรียนรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562  สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบครบทุก
หน้าแล้ว  ต่อไปผมจะขอมติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ยกมือ 11 เสียง)ไม่เห็นชอบโปรดยก
มือ(ยกมือ - เสียง)  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 กระทู้ถาม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
   3.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
         ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
   3.2 เรื่อง การจัดการขยะของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ส าหรับวาระที่ 3 มีกระทู้ถาม จ านวน 2 เรื่อง ขอให้
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้ 
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 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 88  กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 

(1) กระทู้ถามท่ัวไป 
(2) กระทู้ถามด่วน 

 ข้อ 89  กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เ พียงผู้เดียวการตั้ง
กระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 90  กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) มีข้อความเชิงประชด  เสียดสี  หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(2) เคลือบคลุม  หรือเข้าใจยาก 
(3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบหรือที่ตกไป 
(4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 
กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม  ห้ามประธานสภา

ท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม  และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็น
กระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งให้กระทู้ถามนั้นตกไป  ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 92  การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
เป็นค าถามในข้อเท็จจริง  หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง  แม้
ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
 ค าถาม  ข้อเท็จจริง  ตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วกวน  ซ้ าซาก  หรือมีลักษณะเป็น
การอภิปราย 
 ข้อ 95  กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ  
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 98  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก  สามครั้งเว้น
แต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปราย 
 ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ  ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในที่กรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ 95 
 ข้อ 100  ให้การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่า
หนึ่งกระทู้ไม่ได้  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญ ท่านอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  
เสนอกระทู้ถาม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เชิญครับ 

 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  เรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  เมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 ผมได้ขอตั้งกระทู้ถาม  สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 เนื่องด้วยข้าพเจ้าขอทราบว่าสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2562 พร้อมเอกสารของ
คณะกรรมการประเมิน  เพ่ือแจ้งต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้รับทราบ วันนั้นผมตั้งกระทู้ถามพึงได้รับเอกสารก่อน
หน้านี้เพียง 3 นาที ท่านประธาน เพราะผมบอกวันนั้นแล้วว่า ว่ากระทู้ถามพร้อมเอกสาร ทางผู้บริหารต้องเตรียมเอกสาร
ไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการต้ังกระทู้ถาม แต่ได้รับเมื่อ 3 นาทีก่อนการประชุม จริงๆ ต้องแจกให้สมาชิก่อน 
หลายครั้งแล้วที่พูดกันแล้วส่งเอกสารแบบนี้ แล้วท่านประธานก็แจกหนังสือแบบนี้ อันที่พร้อมเอกสารอยู่ไหน แจกเอกสาร
ก่อน 3 นาที เหมือนครั้งที่ผ่านมา  หลายๆครั้งที่ประชุมผ่านมา เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาพร้อมๆกัน คนที่ท างานดี
หลายๆ คน กลับไม่ได้พิจารณา ดูแล้วระดับหัวหน้าได้ดีเด่นหมด ไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์อะไรประเมินออกมาได้ดีเด่นหมด จะมี
แต่ผู้อ านวยการกองการกองการศึกษาไม่ได้ดีเด่นได้ดีมากจากที่ดูเอกสารที่มีอยู่  แล้วที่ปฏิบัติหน้าที่เคยพูดกัน แล้วปรากฏ
ว่าทางท่านประธาน ผม  ผู้อ านวยการกองคลัง ถูกเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความด าเนินคดีข้อหาท าให้เสื่อมเสีย ผมไม่ทราบว่า
กระทู้จะถามแบบไหน เพราะดูคะแนนแล้วที่ประเมินมามีแต่เปอร์เซ็น ต์รายละเอียดไม่มี ออกมามีแต่เปอร์เซ็นต์หมด           
มี 3 แผ่น ในการนี้ผมต้องมีรายละเอียด ฉะนั้นกระทู้ที่ผมถามคงต้องไว้แค่นี้ ต้องมีรายละเอียดเพราะต้องมีเรื่องต่อไปอีก 
แล้วด าเนินการนี้จะไม่จบเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภา    
               
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ถ้าท่านอนุชิต ไม่ถามต่อ ผมจะเข้าสู่กระทู้ถามเรื่องที่ 2   
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 3.2 เรื่อง การจัดการขยะของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ส าหรับกระทู้ถาม  3.2 เรื่อง การจัดการขยะของเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ด  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ไดเ้สนอกระทู้ถามเรื่องที่  2  ครับ  
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   น าเรียน ว่า  เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลต าบล                  
ดอยสะเก็ด เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2562 ผมขอตั้งกระทู้ถามต่อผู้บริหาร เรื่อง การจัดการขยะของเทศบาลต าบล          
ดอยสะเก็ด ด้วยเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ 2562 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ 1,000,000บาท 
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  เพ่ือจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อม
เอกสารรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดครับ  ผมได้รับทราบ 5 นาที สรุปคือผู้อ านวยการกองสาธารณสุขให้
นายกเทศมนตรี เรื่องตอบกระทู้ถามกรณีการจัดการขยะ เดิมคือ เมื่อปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณ 2,000,000 บาท 
อนุมัติงบประมาณ 2,085,600 บาท ปี 2562 ตั้งไว้ 1,00,000 บาท เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเอง แล้วได้ซื้อรถ 
6 ล้อ เพื่อมาจัดเก็บขยะใช่หรือไม่ เรื่องนี้ นายอุทิศ ชมภู  ทราบเรื่องตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่ซื้อรถ ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี แล้วมาซื้อตอน นายประยูร วรรณราช มาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี แต่สรุปข้อเท็จจริงผมขอน า
เรียนให้สมาชิกได้รับทราบ ตามแนวคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด รายดังกล่าวนั้น ค าว่ารายดังกล่าวนั้น
ไม่ใช่ของผมคนเดียว เราพูดกันทั้งสภาใช่หรือไม่ ค าว่ารายดังกล่าวนี้ ไม่ ใช่ แต่ระบุเฉพาะผมค าพูดนี้ผิด ไม่สามารถบริหาร
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จัดการได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถตอบข้อยกเว้นในการจัดเก็บเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 
ตามหนังสือเทศบาล เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2561  วันนั้นพูดกันเมื่อท่านประยูร ว่าจะท าเรื่องจัดเก็บขยะ เมื่อซื้อรถ
มาแล้วน าไปก าจัดในราคาตันละ 800 บาท ครั้งแรกพูดกันแบบนี้ แต่ท าไมพูดไม่หมด มาบอกว่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บ นี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากนั้นถ้าด าเนินการเพราะยื่นหนังสือไปของเทศบาลต าบลเชิงดอยและป่าป้อง ก็เลยท าตาม 
แต่นี้ยกเว้นหาว่าเป็นข้ออ้างในการว่ายกเว้นค่าธรรมเนียม ของอจบ.ไม่ตอบมา ชี้แจงนี้ผิดนะครับ แล้ววันนี้งบประมาณที่
อนุมัติ 1,000,000 บาท แล้ว 2เดือน ไปจ้างเอกชน อ้างว่ารออนุมัติให้ฟรี  แต่ไม่ใช่ แต่เราขอด าเนินการเป็นครั้งที่ 2           
ที่ต่อเนื่องกันมาให้มาพิจารณา ขอให้เหมือนเชิงดอยกับป่าป้อง  แต่ไม่ได้ด าเนินอะไรเลย แต่มาจ้างบริษัทเชียงใหม่เมือง
สะอาด หลังจากนั้นยังจ้างอยู่  โดยหัวหน้าส านักปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก จ้างอีก 4 เดือนใช่หรือไม่  แล้วตามข้ออ้างบันทึก
การประชุมเมื่ออาทิตย์ก่อน ครั้งเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีบันทึกการประชุมอยู่ ข้อมูล
ต่าง ๆ ท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตพักนะครับ พอดีผมมีเอกสารส าคัญที่จะเซ็นต์ส่ง  เอกสารด่วนครับ ที่ต้องส่ง
วันนี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  พัก  10  นาที  ครับ 
 

พัก  10  นาท ี
  
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  พักครบ 10 นาที เชิญท่านอนุชิต  ต่อครับ  
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  น าเรียนว่า  ขอบคุณครับท่านประธาน ข้อเท็จจริงตามที่ชี้แจงยัง
ขาดไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน แต่มารวบรัดแล้วมาอ้าง ตามแนวคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ถ้าบอกตาม
แนวคิดคือรวมหมดใช่หรือไม่ท่านประธาน แต่ว่าถ้าบอกว่าตามแนวคิดนายอนุชิต ไชยถา จะระบุเลย เรื่องต่างๆที่ผมพูดเป็น
ความจริงครับท่านประธาน ขั้นตอนต่างๆ นี้ทางสภาเห็นชอบที่ให้กองสาธารณสุข จัดเก็บขยะไปทิ้งที่อบจ. แล้ววันนี้ทาง
ฝ่ายบริหารโอนงบประมาณไปเพ่ิม โอนงบประมาณไปเพ่ิมเป็นอ านาจของนายกที่ขอสู่สภา แต่ผู้บริหารงบประมาณอีก 
825, 525 บาท ไม่ผ่านสภา ใช่หรือไม่ครับท่านประธาน งบประมาณนี้สภาไม่รู้ว่าได้ขอโอนงบประมาณ แต่จากบันทึกการ
ประชุมเมื่อครั้งวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 ที่รับรองก่อนหน้านี้ หน้า 11 ที่บันทึกของท่านหัวหน้าอุทิศ ในฐานะ
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดเก็บขยะที่แจ้งต่อประธานสภาและสมาชิก ประเด็นเรื่องการ
จัดเก็บขยะ ข้อความต่าง ๆบรรจุอยู่ในนี้ บอกว่าไม่มีปัญหาที่จะจัดเก็บ ถึงเวลาปฏิบัติวันนี้บอกว่ามีปัญหา คือขัดกัน วันที่ 
21 กุมาพันธ์ 2562 บอกไม่มีปัญหา แต่วันนี้รายงานวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 บอกว่ามีปัญหาก็เลยไปจ้างเอกชน คือ
ข้อความขัดแย้งกันผมไม่รู้จะถามอะไร แต่วันนั้นผมเห็นรถเทศบาลไปเก็บช่วงหนึ่ง ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานไม่ส าฤทธิ์ผล 
มีคนขับ 1 คน คนเก็บขยะ 3 คน มีแต่เทศบาลดอยสะเก็ดเท่านั้นคนเก็บขยะ  เท่าที่ผมเห็นมาเทศบาลอ่ืนๆ รอบๆข้าง ใช้ 
2 คน ครับ คนขับ 1 คน คนเก็บขยะ 2 คน ก็เห็นกันอยู่  เก็บทุกวันของเชียงใหม่เมืองสะอาด แล้วอ้างว่าไม่คุ้มในการ
จัดเก็บ แต่ไปจ้างเชียงใหม่เมืองสะอาดไปทิ้งที่ป่าป้องที่อบจ. ตันละ 1,500 บาท สามารถจัดการได้ เทศบาลเป็นเจ้าของ
งบประมาณต่าง ๆ บอกไม่คุ้ม ตามบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นนี้ผมไม่รู้จะถามอะไรเพราะเอกสารขัดกัน ก็ต้อง
ด าเนินการตามอ านาจของสภา ผมก็เลยไม่รู้จะตั้งกระทู้ถามอะไรเพราะเอกสารขัดกัน ขอบคุณครับท่านประธาน 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ  
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นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  จากที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คุณอนุชิต  ไชยถา ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการจัดเก็บขยะ เนื่องจากว่าเทศบาล ต าบลดอย
สะเก็ด ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะมาตั้งแต่มกราคม จนถึงสิ้นสุด 30 เมษายน เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ได้พิจารณา
ด าเนินการ คือให้พนักงานได้ไปจัดเก็บขยะ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ  1 คน พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งมีใบขับขี่ พนักงาน
จ้างทั่วไปอีก 2 คน ประจ ารถ มีจ้างเหมาอีก 1 คน รวมเป็น 3 คนแต่ว่าในการด าเนินการมีการเปลี่ยนหมุนเวียนในการ
จัดเก็บ จากท่ีด าเนินการรถของเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในซอยเพื่อจัดเก็บได้ ซึ่งบริษัทเชียงใหม่เมืองสะอาดมีรถหลายคันที่
ได้เสนอมา คือมีรถคันใหญ่ 1 คน วิ่งข้างนอก รถของบริษัทมีดั๊มสามารถยกขยะเทได้เลย มีรถคันเล็กส าหรับวิ่งในแผนที่ที่
ก าหนดในซอยเล็ก รถทั้งสองชนิดสามารถจัดเก็บขยะไปแล้วดั๊มลงได้ และอีกอย่าง พนักงานของบริษัทเชียงใหม่เมือง
สะอาด มีความช านาญ อย่างพนักงานเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดไม่มีคนไหนที่เป็นพนักงานจัดเก็บขยะเลย มีหน้าที่ของแต่
ละคน ก็พยายามที่จะลองด าเนินการแล้ว แต่ท าไม่ไหว เกิดอาการเจ็บป่วย รถที่อ่ืนที่ด าเนินการได้ อย่างเชิงดอย เป็นรถ   
อัดท้ายซึ่งท่านต้องเข้าใจว่ารถอัดท้ายไม่ต้องยกขึ้นสูงสามารถลากยกขึ้นได้เลย ไม่ต้องยกขึ้น แล้วของเทศบาล ต าบล           
ดอยสะเก็ดจะต้องยกส่งขึ้นไป ความช านาญหรือเทคนิคการจัดเก็บหรือการจัดวางขยะ ท าให้ขยะล้นรถเร็ว แล้วระยะเวลาที่
น ารถไปขนถ่ายขยะทิ้งที่บ่อก าจัดขยะ ต้องใช้เวลาในการขนลง ทุกถุงถึงแม้ว่าถุงที่น าไปเป็นถุงไม่ก าหนดเฉพาะถุงด า ทุกถุง
ที่ชาวบ้านน าวางต้องเก็บทั้งหมด พอไปถึงต้องใช้เวลาที่จะขนขยะ ระยะเวลาที่เก็บไปตามแผนที่วางไว้ในพ้ืนของเทศบาล 
หนึ่งสัปดาห์ต้องเก็บ คือปกติครัวเรือนปกติต้องเก็บสองรอบ ซึ่งของเทศบาลไปเก็บแล้วหนึ่งรอบของเทศบาลเท่ากับสอง
รอบของผู้รับเหมา ท าให้ขยะตกค้างเป็นปริมาณมาก ซึ่งถ้าด าเนินการต่อไปอาจจะเกิดผลเสียผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ง
ได้รับการร้องเรียนเป็นจ านวนมาก โทรมาร้องเรียน ซึ่งได้ยื่นหนังสือมาร้องเรียนจ านวนมาก ก็เลยพิจารณาว่าตกลงให้
ด าเนินการจ้างบริษัทเชียงใหม่เมืองสะอาด  ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2562 คือ อีก 2 วันที่จะถึงนี้ จะแล้วเสร็จ
ตามสัญญา  ส าหรับเรื่องของการโอนงบประมาณ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2541 ก าหนดให้ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่ง
โครงการจัดเก็บขยะเป็นค่าใช้สอย ไม่ใช่งบลงทุนหรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสามารถ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ ภายใต้แผนที่ก าหนดไว้แล้ว อยู่ในกรอบของแผน ซึ่งแผนได้ผ่านประกาศใช้มาแล้ว 
ในส่วนของการด าเนินการเท่าที่ประเมิน  ในฐานะผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ขอน าเรียนต่อสมาชิกสภาทุกท่าน ซึ่งจากค ากล่าวอ้างอาจจะเป็นค ากล่าวอ้าง ตามแนวคิดของสภาเทศบาลต าบล          
ดอยสะเก็ด ค ารายดังกล่าวนั้น ไม่ได้หมายถึงสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พูดถึงสมาชิกสภารายดังกล่าวตามความหมายที่
ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้กล่าวไว้  ซึ่งสมาชิกท่านอ่ืนหรือสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ไม่มีมติว่าให้ด าเนินการ
เรื่องนี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถให้ด าเนินการก็จะเป็นการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือจะน าไปปฏิบัติ แต่เมื่อด าเนินการ
แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ด าเนินการ ในฐานะผู้บริหารจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเพ่ือให้งานสามารถ
ด าเนินการได้  เพ่ือไม่ให้กระทบต่อพ่ีน้องประชาชนและชื่อเสียงของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ซึ่งได้กระท าการโดยถูกต้อง
ตามระเบียบทุกประการ  ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เรียนเชิญท่านอนุชิต  ไชยถาครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จากที่
ได้รับฟังจากหัวหน้าส านักปลัดชี้แจ้ง ท่านประธานสภาฟังแล้วสวยหรือไม่ครับ นั่นคือข้ออ้างเรื่องนี้มีการพูดกันมา 2 ปี แล้ว
ถามว่าหัวหน้าส านักปลัดเคยจัดเก็บขยะหรือไม่ เคยท างานด้านนี้มาหรือไม่ แต่ข้ออ้างแก้ตัวนั้นได้ ถามว่ ามติสภา วันนั้น
ประชุมเรื่องแผนงบประมาณใช่หรือไม่ ประชุมนอกรอบใช่หรือไม่ ถึงตัดงบประมาณนี้จากสองล้านกว่า ตัดเหลือล้านกว่า
บาทเพราะคิดว่าตันละร้อยสิบบาท ร้อยสิบตันต่อเดือน ตกเดือนแปดหมื่น – เก้าหมื่นกว่าบาท ถ้าจัดเก็บเองแล้วมีการ
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รณรงค์คัดแยกขยะเป็นระบบ คาดว่าที่เราคุยกันแล้วจะช่วยกันรณรงค์เพ่ือประหยัดงบประมาณล้านกว่าบาท อีกล้านกว่า
บาทน ามาส่งเสริมการศึกษาของพ่ีน้องเยาวชน น าเด็กไปฉลาดไม่ดีกว่าหรือ ในเมื่ออาเซียนโลกไปถึงไหนแล้ว แต่ยังกลับ
วนเวียนอยู่กับการจัดเก็บขยะ และเสียงบประมาณทั้งที่น าไปทิ้งที่ป่าป้องเหมือนเดียวกัน ถามว่าแก้ตัวแบบนี้ง่ายไป แต่ใน
เมื่ออยู่ในสภาพว่าถ้าปฎิบั ติไม่ได้ยังไม่พิจารณาตัวเอง แล้วในที่บันทึกการประชุม เมื่อวันที่ 21 ใครเป็นคนพูด รายงาน
ต่างๆ ในหน้าที่ 6 จะท าอะไร บันทึกไว้หมดแล้ว ผมขี้เกลียดอ่านซ้ า แต่ให้รู้ตัวเอง เพราะว่าสมาชิกต้องการประหยัด
งบประมาณตรงนี้แล้วถึงได้ซื้อรถ 6 ล้อขึ้นมา วันนั้นบอกว่าจะซื้อรถ 6 ล้อดั๊ม ก็เห็นงบประมาณไมเ่พียงพอเอาตรงนี้ก่อนก็
ได้ ส าหรับรถดูดฝุ่นใช้การไม่ได้ให้น าไปปรับปรุงเปลี่ยนเป็นรถดั๊ม แล้วน าสองคันมาช่วยกัน ปรากฏว่าแผนงานที่เคยคุยกัน 
ไม่มีการปฏิบัติ เรื่องนี้ไม่ใช่พึ่งพูดกัน นายอุทิศ ก็ทราบ ท่านประยูร ก็ทราบ เป็นระบบมา แล้วมาพูดแก้ตัว มาพูดเป็นระบบ
ไม่ได้ แผนงานต่าง ๆ ก็พูดมา เหมือนท่านประธานชี้แจงเมื่อตอนประธานชี้แจงให้ทราบ มีประมาณ 30 – 40 รายการที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ ทุกอย่างถูกเตรียมการไว้แล้ว ผลสุดท้ายมาว่าไง เมื่อครั้งก่อนมีประชุมสภาแห่งนี้โดนร้องเรียน บอกว่า
มาก้าวก่ายในการบริหารของเจ้าหน้าที่ พอไม่ก้าวก่ายและแนะน า ก็ท าไม่ได้ ถามว่าการเถียงมีเหตุผลอะไร แพ้ชนะไม่มี แต่
เหตุผลคือท าไม่ได้ก็ยังไม่สารภาพตัวเอง ในบันทึกมีอยู่ ถ้าเป็นบริษัทเหมือนท่านศุภชาติ อภิปราย ถ้าเป็นนิยม สหพาณิชย์ 
เรียบร้อยละครับ ไม่ต้องมาอยู่ถึงวันนี้ ท่านประธานได้ยินอยู่ใช่หรือไม่ครับ เรื่องต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สัมผัสมาแล้ว 
แต่ภาคปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติ ผมไม่อยากจะเถียงกันแต่มาพูดกันด้วยเหตุด้วยผล ท าไมถึงลดปริมาณขยะ แล้วมีการจัดเก็บ          
ให้สมาชิกได้รับทราบว่าเมื่อสองปีก่อนพูดอะไรกันและด าเนินการตามขั้นตอน แต่มาถึงวันนี้ไม่ใช่สภาแห่งนี้คิดคนเดียว 
ช่วยกันคิดช่วยกันน าปัญหาของชาวบ้านมาเสนอและแก้ไขพร้อมที่ประหยัดงบประมาณ งบประมาณเหลือจ่ายปีนั้นได้มาตั้ง
หลายโครงการ ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าถ้าคาดว่าถ้างบประมาณเหลือจ่าย จะน าไปท าอะไรบ้าง เตรียมแผนไว้หมดแล้ว ถ้าเป็น
แบบนี้ถามว่าเอามาท าไม บริหารไม่มาก็ได้ ใครก็ได้ จัดการแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไร แล้วปีหน้าต้องตั้งงบประมาณเพ่ิม
กว่าเดิมอีกหรือ  แล้วบริษัทรับเหมาที่มาท าแล้ว ถ้าไม่มีก าไรใครจะท า บริษัทที่ ไหนที่ท าแล้วขาดทุนแล้วคงไม่ท า บริษัท
ไม่ใช่องค์กรการกุศล คิดยาวๆ คิดถูกๆก่อนที่จะตอบปัญหาให้ถูก ไม่ใช่แก้ตัวน้ าขุ่นๆ สภาแห่งนี้มีเหตุมีผล ที่ผมเป็นตัวแทน
พูด คือมีขั้นตอน ย้อนมาถึงท่านประธานที่เราโดยร้องเรียนเรื่องก้าวก่าย ผลตามที่ไปแก้ข้อร้องเรียน ผลตอบรับมาหรือยัง
ครับ จะต้องน าตัวนั้นมาพูดด้วย เพราะเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นแล้วหลังจากสภาแห่งนี้โดนร้องเรียนแล้ว ต่อมาประธานสภา
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจเชิญไปสถานีต ารวจ ข้อหาหมิ่นประมาท ไปแล้วกลับมาไม่ใช่คนเดียวพ่วงมาอีก 2 คน จากการบันทึก
ค าพูดในสภาแห่งนี้ วันนั้นพูดกันในที่ประชุมมีคนไม่ก่ีคนที่อยู่ในประชุมสภา แล้วเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่าน ไปน าค าพูดที่ไหน ได้
ยินใครเป็นคนพูด แล้วน าบันทึกค าพูดที่ได้ยินไปแจ้งความ แล้วการบันทึกการประชุมสภายังไม่ได้รับเลย รู้ได้อย่างไร            
ท่านประธานสภา ถ้าคนในห้องประชุมไมน่ าค าพูดไปพูดเรื่องนี้ ต้องมีการตรวจสอบท่านประธาน ในเมื่อหัวหน้าส่วน ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่มีไม่กี่คนแต่ไปแจ้งความแล้ว ผมตกใจหมดเลย เรื่องนี้ท่านประธานต้องให้จบนะครับ เพราะเป็นเรื่องเสียหาย            
ในประชุมสภามีไม่กี่คนคนอื่นรู้ได้อย่างใด แล้วไปแจ้งความก่อนที่จะมีการรับรองการประชุมสภา ทั้งๆที่รายงานการประชุม
สภายังไม่ติดประกาศเลย วันนี้ก าลังรับรองอีก 3 ฉบับ วันนั้นรับรองฉบับเดียวไปแจ้งความแล้ว แต่วันนี้รับรองอีก ไม่รู้ว่า
จะแจ้งความต่อหรือไม่ ท่านดูก่อนนะ ตรงนี้ประเด็นเสริม กระทู้ถามผมจบละ แต่ในเมื่อตอบขุ่นๆ  อ้างตามที่เราพูดกั น 
ขอบคุณครับท่านประธานสภา 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ท่านนายกฯ จะชี้แจงหรือไม่ครับ ถ้าไม่ชี้แจง ท่านอนุชิต 
จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ   
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  น าเรียนว่า  ประเด็นกระทู้ถาม ผมไม่ถามละครับ แต่พอดีมาอธิบาย 
ผมก็เลยน าความจริงมาพูด เพราะที่ชี้แจงนั้น ไม่เป็นความจริง กระทู้ถามก็จบละครับ ถ้าจะไปต่อไปวาระอ่ืนๆ เพราะไม่ใช่
ประเด็นกัน 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ส าหรับกระทู้ถาม ของท่านอนุชิต จบละครับ ท่านนายกฯ 
ไม่ตอบแล้ว  ต่อไปสู่ระเบียบวาระท่ี  4  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ซึ่งมีทั้งหมด 8 ญัตติ จะขอน าเสนอทีละญัตติไปนะครับ   
           5.1 ญัตติ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด จ านวน  3 คน 
  
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า ให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ                   
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยก ารจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ 
 

นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอญัตติ เรื่อง   
การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จ านวน  3 คน 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 คน 

หลักการ 
 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 27/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด และค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 248/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561                  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด (แทน) ซึ่งได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีแล้ว นั้น  
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เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบล             
ดอยสะเก็ดคัดเลือกตัวแทนสภา เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จ านวน 3 คน จึงน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ด  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จ านวน 3 ท่าน  เรียนเชิญครับ  เชญิ
ท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  ครับ  
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน ครับ 
มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ 
 1. นายสมบูรณ์   สมโพธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2. นายมารุต      สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 1 
เชิญครับ   
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ขอเสนอชื่อ  ท่านมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล 2 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คนที ่ 1  ครับ   ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
 1. นาย  ศุภชาติ  ศรีสามยอด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 2. นาย  สมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ ผมถือว่า  นายมารุต  สุดาค า สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่  1  ครับ ต่อไปให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คนที่ 2 เชิญครับ   
 
นายมารุต   สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ขอเสนอชื่อ ท่านเรวัฒน์    อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คนที่ 2  ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
 1. นาย อนุพงษ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2. พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ท่านเรวัฒน์   อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1              
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 2  ต่อไปกรรมการคนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ         
เชิญครับ   
 
นาย เรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า  กระผมขอเสนอ พันโทปรีชา   แสงปรีดานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่  3 ขอบคุณครับ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
 1. นาย สมเดช    ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2. นายประศักดิ์   มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่า พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่  3  ครับ  ผมขอสรุปผลการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จ านวน  3 คน   ประกอบไปด้วย   
 1. นายมารุต   สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2. นายเรวัฒน์    อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 3. พันโทปรีชา    แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่  5.2   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.2    
    5.2 เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 คน  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ  ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอญัตติ เรื่อง   
การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
จ านวน 3 คน   
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 คน 
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หลักการ 
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  ได้ครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง 2 ปีแล้ว นั้น                
1) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 27/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
2) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 43/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง  แต่งตั้งประธาน 

และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
3) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 005/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม  

2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด (แทน) 
4) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ 86/2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  

เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด (แทน) 
 

เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จึงขอเสนอให้
สภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดคัดเลือกตัวแทนสภา เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จ านวน 3 คน จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า  จากที่ท่านนายกฯ เสนอให้สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เชิญสมาชิก
สภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเป็นกรรมการ คนที่  1 ครับ เชิญครับ 
 
นาย เรวัฒน์  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   น าเรียนว่า  ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ท่านที่ 1 ครับ ท่านอนุชิต ไชยถา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
 1. พันโทปรีชา    แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 2. นายศุภชาต ิ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่า ท่านอนุชิต ไชยถา  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คนที่  1  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ  คนที่ 2  เชิญครับ   
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า ขอเสนอท่าน สมเดช ตุ้ยทา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด   คนที่ 2  ครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายสมเดช   ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า  ผมขออนุญาตไม่รับนะครับ  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ต่อไปให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 2 ต่อครับ  เชิญครับ   
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ขอเสนอ ท่านพิมลพรรณ วนะภูติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 2 ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
 1. นายประศักดิ์   มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 2.นายสมบูรณ์   สมโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่า ท่านพิมลพรรณ วนะภูติ   เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  คนที่  2 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้
เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ  คนที่ 3  เชิญครับ   
 
นายมารุต  สุดาค า    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ขอเสนอชื่อ ท่านอนุพงษ์  ถาปัน สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 3 ครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
 1. นายนายเรวัฒน์   อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 2.นายสมบูรณ์    สมโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่า ท่านอนุพงษ์  ถาปัน  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คนที่ 3  ครับ ต่อไปผมขอสรุป  คณะกรรมการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ประกอบด้วย    
 1. นายอนุชิต     ไชยถา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 2. นางพิมลพรรณ วนะภูติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 3. นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ต่อนี้เวลา  12.00  น.  ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน  ครับ   เชิญครับ 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า สมาชิกมาครบองค์ประชุมนะครับ  ผมจะประชุม 
ภาคบ่ายต่อนะครับ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติที่  5.3  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติที่  5.3  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.3  
          5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   (Smart Card Reader)  จ านวน  6  เครื่อง  ขอให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
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นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ขอเสนอ 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับ 
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  จ านวน 6 เครื่อง 

หลักการ 

ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้รับแจ้งให้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card  
Reader)  ใช้ประกอบในการ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อที่ 17 และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิก
ส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 เครื่อง ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนพาณิชย์)  จ านวน 1 เครื่อง 
2) กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้,งานพัสดุ)  จ านวน 2 เครื่อง 
3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานใบอนุญาต) จ านวน 1 เครื่อง 
4) กองการศึกษา     จ านวน 1 เครื่อง 
5) กองช่าง (งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง)  จ านวน 1 เครื่อง 

เหตุผล 

เพ่ือให้การด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2560 เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่ วไป  หมวดเงิน เดือน  (ฝ่ ายการเมือง) เงินค่ าตอบแทนประจ าต าแหน่ ง            
นายก/รองนายก 
ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ 4,200.- บาท               
รวมงบประมาณคงเหลือ 35,800.- บาท 
รวมโอนลดจ านวน  4,200.-  บาท (- สี่พันสองร้อยบาทถ้วน -) 
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  โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รวมงบประมาณ 4,200.- บาท 
รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  4,200.-  บาท (- สี่พันสองร้อยบาทถ้วน -) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 เครื่องๆละ 700 บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 58 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้  

2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
3. สามารถใช้งานผ่านช่องทางเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) ที่ ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,                     

3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป ขอบคุณคะ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เชิญครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 เครื่อง ซึ่งเรื่องนี้เคยเข้าสภามาครั้งหนึ่งแล้ว 
แต่เอกสารไม่สมบูรณ์ ที่จริงต้องมีรูปแบบให้เห็นนะครับ สมาชิกจะได้เห็น ตอนนี้มีแต่กระดาษ เหมือนสภาไม่ต้องรู้อะไรเลย  
รูปแบบเป็นแบบใด หน้าตาเป็นแบบไหนจะได้เห็นบ้าง เสนอต่อไปให้สภาอนุมัติง่ายๆ ขอให้ฝ่ายบริหารที่เสนอ น ารูปแบบ
มาให้ดูด้วย หน้าตาเป็นแบบไหน ที่คราวแล้วผิดพลาดก็เลยไม่อนุมัติ เอกสารผิดพลาด น าขึ้นโปรเจคเตอร์ดูครับ อยากเห็น
รูปแบบ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ท่านผู้บริหาร น ารูปแบบมาให้สภาดูด้วยครับ รูปร่าง
หน้าตาเป็นแบบไหน คราวที่แล้วก็ผิดพลาด  สภาไม่ได้อนุมัติให้เลื่อนออกไป ให้จัดเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง ท่านนายก         
มีตัวอย่างหรือไม่ครับ น ามาให้ที่ประชุมได้ดูด้วยครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เครื่อง                 
(Smart Card) ที่จะซื้อเป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องสืบที่ไหน กรมฯก าหนดไว้แล้วว่าต้องมีลักษณะ
ขนาดสเปคแบบนี้ ในการจัดซื้อได้บอกราคามาในราคาตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว เป็นเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
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ส าหรับอ่านบัตรประชาชนอย่างเดียว ของจริงหน้าตาแล้วแต่ว่าวันที่ซื้อจะซื้ออยู่ในลักษณะไหน แต่สเป๊คเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวง  ICT ที่ก าหนดไว้คะ  ขอบคุณคะ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า สมาชิกได้เห็นของจริงแล้วนะครับ  ในราคา4,200.-บาท  
จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 700.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะประสงคอ์ภิปรายต่อครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ญัตติที่ 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)    จ านวน  6   เครื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ 11 เสียง) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโปรด
ยกมือ (ยกมือ - เสียง) ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.4   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.4  
          5.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการ เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง  ขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงงานรายการ เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง 

 
หลักการ 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซม
สาธารณูปโภคของกองช่าง รายการเครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมบ ารุง งานซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ของกองช่าง 
ประกอบกับภารกิจในปัจจุบันของกองช่างที่ต้องบริการประชาชนตามค าร้อง และการปฏิบัติงานหลักต่างๆของเทศบาล 
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เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาทางและสาธารณูปโภคต่างๆ และสามารถบริการสาธารณะ

ได้อย่างทันท่วงที  เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 998,640.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 506,647.42 บาท  
โอนลดครั้งนี้ 5,950.- บาท      
รวมงบประมาณคงเหลือ 500,697.42 บาท 
รวมโอนลด จ านวน  5,950.-  บาท (- ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน -) 

  โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน  
 รวมงบประมาณ 5,950.- บาท 
 รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  5,950.- บาท  
 (- ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน -) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่องๆละ 5,950 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ใบตัดขนาด 14 นิ้ว 
2) ขนาดก าลังไฟ 2,200 วัตต์  
3) ฉนวนสองชั้น   
4) ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะตามขนาดที่ต้องการได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง                   

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะและปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
เรียนเชิญ ครับ  
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  เรื่องการซื้ออุปกรณ์ของกองช่างและครุภัณฑ์ต่างๆ  ของ
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2562  ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  3  ปี พ.ศ. 2562 ผมเคยแจ้ง
ให้ที่ประชุมแห่งนี้ว่า เรื่องบัญชีคุมพัสดุ เพราะว่าจะซื้อวัสดุต่างๆ ถามว่าบัญชีของเดิมเป็นแบบไหน เครื่องเดิมที่เคยอนุมัติ
ไปแล้วเป็นแบบไหน เลขที่ครุภัณฑ์อะไร แล้วที่จะซ่อม เพราะของเดิมเสียใช่หรือไม่ครับถึงซื้อใหม่ วันนั้นแจ้งว่าขอบัญชีคุม
พัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาล ย้อนหลังไปที่คุยกันแต่ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติจากฝ่ายบริหาร จากวันนั้นถึงวันนี้จากปีแล้วถึงปีนี้
เป็นเวลาเกือบปีแล้วท่านประธาน วันนั้นท่านศุภชาติ ยังท้วงติงอยู่ จะมีเลขที่ต่างๆ คุมพัสดุ ตรงไหนเสียก็จะแทงจ าหน่าย 
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ขายทอดตลาด เรียบร้อยตั้งซื้อใหม่ตามขบวนการนี้ใช่หรือไม่ครับ แต่วันนี้ซื้ออย่างเดียว 6 - 7 รายการ ถามว่าของเดิมเสีย
เพราะอะไร ใช้งานมากี่ปี ซ่อมกี่ครั้ง คุ้มหรือไม่ สมควรที่จ าหน่ายเป็นเศษเหล็กหรือไม่ แล้วน ามาเสนอจากสภาเพ่ือขอ
อนุมัติจัดซื้อขบวนการนี้ใช่หรือไม่ครับ แต่วันนี้ไม่เห็นอะไรเลย ถ้าไม่บอกก็ไม่ใช่ สิ้นปีงบประมาณมีบัญชีคุมพัสดุต่อปีแล้ว
จะท าเทศบัญญัติขึ้นมา แต่อันใดที่ไม่มีในครุภัณฑ์ต่าง ๆที่มีเหตุจ าเป็น ก็สามารถน าเสนอสภาได้ ไม่ใช่ว่าเฉพาะค่าวัสดุ            
กองช่าง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แต่วันนี้ดูแล้วเหมือนเดิม เหมือนโยนให้สภาอนุมัติ แต่ของเดิมอยู่ไหน เสียหรือไม่ ซ่อมกี่ครั้ง 
หรือว่าหายไปแล้ว รายงานของคณะกรรมการที่ว่าจะซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์มีหรือไม่ครับ ผมอยากจะขอดูบัญชีครุภัณฑ์
เพ่ือที่สภาจะได้อนุมัติถูกต้องตามหลักการ เพราะว่าตอนนี้ถ้าอนุมัติไปโดนด้วยกันนะครับ ระเบียบฯใหม่ไม่ใช่เหมือน
ระเบียบฯ เก่าที่ว่าสภาแห่งนี้มีส่วน แต่ระเบียบฯใหม่คือต้องมีส่วนรับผิดชอบใช่หรือไม่ครับท่านประธาน ไม่ใช่ว่าอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว พ้นไป แต่ถ้าออกไปแล้วมีการตรวจสอบไม่มีก็โดนนะครับ ไม่ใช่สภาออกไปแล้วสุขสบายไม่ใช่นะครับ 
รายการต่างๆที่ เสนอมานี้  ต้องมีบัญชีคุมพัสดุอยู่ด้วย ผมขอดูรายงานของคณะกรรมการ บัญชีคุมพัสดุปี 2561                   
แล้วรายงานว่าจะได้ว่าของเดิมที่เสียเป็นแบบไหนบ้าง จ าหน่ายไปแล้วหรือไม่ แทงไปแล้ว ขายเป็นเศษเหล็กไปแล้วหรือไม่ 
นั้นพูดไปเรื่อยๆ ไม่ปฏิบัติ เหมือนสภาแห่งนี้เป็นสภาตรายาง ถ้าอนุมัติผมจะตรวจสอบถ้าไม่มีผมช่วยเหลือไม่ได้ ก่อนอ่ืนขอ
รายงานด้านนี้ก่อนครับ  ขอบคณุครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายต่อครับ  ถ้าไม่มี 
ผมจะเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงตามท่ีสมาชิกได้สอบถาม  เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่า            
ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบข้อมูล ครับเชิญครับ 
 
นายชิติสรรค์  บางศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน             
ในส่วนของไฟเบอร์นะครับ ของเทศบาลที่มีใช้อยู่เป็นเครื่องใหญ่  เครื่องตัวใหญ่หนักมาก เวลาออกไปท างาน ท าฝาราง ไป
ตัดหน้างาน ยกไปไม่ได้ ก็เลยขอซื้อตัวเล็ก 14 นิ้ว เพ่ือเวลาออกไปตัดหน้างานจะได้เข้าร่องเวลาท ารางได้สะดวก ของ
เทศบาลไม่มีตัวเล็กมีแต่ตัวใหญ่ที่หนักมาก ในบัญชีครุภัณฑ์ไม่มี มีตัวใหญ่ตัวเดียว และเป็นตัวใหญ่ที่นานมาแล้วครับ ที่ขอ
อนุมัติเป็นตัวเล็กเวลาใช้หน้างานจริง ออกไปตัดหน้างานจริง จะต้องมีตัวเล็กนะครับ ที่น าไปตัด กับตัวใหญ่ ยก 2-3 คน   
ตัวใหญ่ที่มีอยู่  ผมก็เลยขออนุมัติเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติหน้างาน เพราะว่ามีรถ มีเครื่องปั่นไฟที่ใช้เสียบตัดได้ สว่านเจาะ
ได้ แต่ไม่มีเครื่องเวลาไปซ่อมฝารางไม่มี  ผมก็เลยขออนุมัติจัดซื้อ เห็นว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น เวลาไปซ่อม ซ่อมไม่ได้ ก็เลยต้อง
ขอ ก็เลยต้องขอทางสภา แจ้งให้ทราบนะครับ ส่วนของเครื่องมือที่ต้องใช้ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ครับ 
  
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า จากที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ผมว่าของเทศบาล            
มีตัวเล็ก ผมอยู่เทศบาลมาเป็นสิบกว่าปีท่านประธาน  และเคยน าไปใช้ ครุภัณฑ์ก็ไม่มี ถ้าอย่างนั้นจะน าตัวไหนไปตัดเหล็ก 
ซ่อมทั่วไป ผมเลยถามว่าวันนี้ ผู้อ านวยการกองคลังไม่อยู่ บัญชีครุภัณฑ์ รายงานของคณะกรรมการ ปี 2561 ครั้งสุดท้าย  
มีหรือไม่  ตรงนี้ผมขอย้อนไป ถ้าย้อนไปหลายปี ผมถามว่าทุกปีมีหรือไม่ แล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วปฏิบัติ
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หรือไม่ เมื่อครั้งก่อนผมเคยถามมาละครั้งหนึ่ งให้ท าเลยบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ผมแจ้งในที่ประชุ มละครับ เรียน                        
ท่านผู้อ านวยการกองคลัง ว่าบัญชีครุภัณฑ์ตรงนี้ของปี 2561 และปี 2560 ปี 2559 ย้อนหลังไปอีก มีรายงานของ
คณะกรรมการการ มีค าสั่งแต่งตั้งของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ไม่ใช่ว่าสภาแห่งนี้ไม่อนุมัติ แต่อยากให้ตรวจสอบให้
ถูกต้อง ถ้าครุภัณฑ์เลขนี้ซื้อมาแล้ว เสียแล้วน าไปซ่อมก็ต้องมีบันทึกรายงานของกองต่าง ๆ ของกองต่าง ๆ จะมีบัญชี
ครุภัณฑ์ของแต่ละกอง เสร็จแล้วชี้แจงเหตุผลก่อนมาขอสภาแห่งนี้ เห็นชอบที่จะอนุมัติซื้อครุภัณฑ์กองต่างๆ แจ้งให้แล้ว        
แต่ไม่ท า หรือท าแล้วแต่ไม่แจ้งก็เลยอยากทราบข้อมูลตรงนี้ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ   
เชิญครับ  เชิญท่านศุภชาติ  ครับ 

 

นายศุภชาติ  ศรีสามยอด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงในเรื่องของความ
ต้องการใช้ไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว ขอถามว่างานตรงนี้หน้างานต้องใช้หรือไม่ คงต้องใช้ ผมถึงบอกว่าการที่ท่านจะมารับ
ต าแหน่งแต่ละท่านทุกคน ท่านได้แตะมือมารับต าแหน่งตรงนี้ ท่านแตะมือแล้วท่านได้เช็คเบื้องหลังหรือไม่ว่าวัสดุอุปกรณ์
หรือครุภัณฑ์ตรงนี้มีหรือไม่ครับ เวลานี้ท่านแตะมือทันทีหมายความว่าท่านต้องรับผิดชอบเรื่องเก่าๆทั้งหมดใช่หรือไม่ แต่ถ้า
หากว่าท่านผู้อ านวยการกองคลังแตะมือเรื่องของครุภัณฑ์ไม่มีก็คง ทางสมาชิกสภาคงต้องเห็นใจในเรื่องของการซื้อไฟเบอร์
ขนาด 14 นิ้วที่จะใช้ในหน้างาน แต่ก็ขออยากจะติงอยู่อย่างหนึ่งฝากไปยังท่านประธานสภาไปยังท่านฝ่ายผู้บริหาร ขอให้ใช้
ในส่วนของงานของราชการจริงๆ นะครับ งานของงานราชการต้องอยู่ตั้งแต่ในเวลาราชการ และวันเวลาราชการด้วย อย่าง
หนึ่งที่ก็อยากจะเห็นว่าเมื่อสภาอนุมัติไปแล้ว สภาก็อยากจะเห็นว่ากองช่างได้ท างานได้จริง แต่ที่เห็นที่ผ่านก็ยังดึงเข้ามาท า
ที่เทศบาลอยู่ หรือว่าดึงเข้ามาที่หลังเทศบาลอยู่ ไม่ทราบว่าครั้งก่อนอาจจะไม่มีไฟเบอร์ แต่ครั้งนี้ได้ไฟเบอร์แล้ว จะกลับมา
ท างานที่ส านักงานอีกหรือไม่ อนุมัติให้ซื้อไฟเบอร์ไปตัดเหล็ก เดี๋ยวจะอ้างว่าไฟไม่พออีก ก็คงไม่ได้รับข้ออ้างจากท่ าน
ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ที่ออกไปปฏิบัติงานให้บริการชาวบ้าน ก็อยากจะเห็นที่สภาอนุมัติวันนี้ ขอให้
ใช้บริการสู่ชุมชน เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุด ผมก็มีข้อท้วงติงแค่นี้  ถ้าหากว่าวันนี้ ผู้อ านวยการกองช่างแตะมือ
แล้วบอกว่าไม่มีไฟเบอร์ตรงนี้  ท่านชี้แจงให้กับสภาแห่งนี้เพ่ือสภาแห่งนี้จะได้อนุมัติเครื่องใหม่ให้ท่านแล้วก็จะได้มีเหตุ
ผลต่าง ๆ ที่จะต้องเห็นว่าท่านมีเหตุผลอะไรที่จะต้องพูดกัน มีความจ าเป็นจริงๆ ต้องใช้นะครับ ขอน าเรียนสู่สภาแห่งนี้ครับ 
ผมก็มีเรื่องชี้น าหรือท้วงติงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่อหรือไม่ครับ           
เชิญผู้บริหาร ได้ชี้แจงเรื่องครุภัณฑ์ที่ท่านอนุชิต ได้สอบถาม เรียนเชิญครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลั ดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับบัญชี
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของเทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการบริหารจัดการพั สดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบทุกประการ แต่ว่าในส่วนของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจะขอชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นปัญหาสะสม
มานานแล้ว แล้วในการด าเนินการเรื่องบัญชีติดพันมาหลายปี ตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าจะลงตัวที่ตรงไหน ตรงที่ว่า
รายงานตามระเบียบไม่ตรงหรือว่าทรัพย์สินที่มีไม่ตรง ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผู้อ านวยการกองคลังจะแก้ไขอยู่ แต่ในส่วนของเครื่อง
ตัดเหล็กไฟเบอร์ที่ขออนุมัติตามบัญชีที่รายงานมา จากท่ีบัญชีที่ได้รายงานไว้แล้วมีแค่เครื่องใหญ่ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง
ได้รายงานไปแล้ว ได้ขอน าเรียนต่อสมาชิกท่านศุภชาติ ต่อเนื่อง  ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของพนักงานของเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด ในส่วนของการออกไปปฏิบัติหน้าที่ เต็มที่ในการท างาน แต่บางส่วนจะอธิบายว่า ขาดความมั่นใจในเรื่อง
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อุปกรณ์หรือการปฏิบัติ มีการติดขัดในเรื่องของการบริหารงานซึ่งตรงนี้เดี๋ยวถ้าสรุปได้ว่าเกิดจากอะไร สามารถที่จะสรุปได้
วันนั้นก็จะสามารถแก้ไขได้ แต่ตอนนี้ยังคลุมเครือการปฏิบัติงานหลายๆอย่าง ยังไม่สามารถที่จะเดินไปได้ ติดขัดตรงไหน 
ซึ่งอาจจะมีผลต่อไปในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะถึงนี้ ที่หลายๆเรื่องที่ท่านจะสอบถามมาเพราะอะไร หลายเรื่องที่ท่านได้แจ้งในวาระ
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็จะมีข้อผูกพันกันมาในเรื่องของการปฏิบัติงาน ท าให้งานไม่ราบรื่นในส่วนของตรงนี้นะ
คะ แต่ในส่วนของบัญชี ในส่วนของบัญชีถ้าท่านจะด าเนินการสอบถามขอให้ตั้งเป็นกระทู้ถามมานะคะจะได้น าเสนอ
เอกสารออกมาให้ท่าน ในส่วนของตรงนี้ขอน าเรียนให้ท่านทราบคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เรียนเชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 

 

นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า หลังจากที่ผมฟังหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง ผมถามว่าสภา
แห่งนี้กระทู้เป็นเรื่องปัญหาของประชาชน แล้วสอบถามเรื่องต่าง ๆ ถามว่าวันนี้มาถามเรื่องนี้บัญชีจะต้องมีการตั้งกระทู้ถาม
อยู่หรือครับ มีรายงาน ก็บอกมีรายงานแล้วบอกว่ามีปัญหาสะสม แล้วสั่งการ วันใดเมื่อไหร่ ใครเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งล่าสุด มันต้องมีครับ อย่ามาพูดลอยๆ เพราะว่าสิ้นปีต้องมีอยู่แล้ว สรุปรายงานประจ าปีต้องมีอยู่แล้ว ถามว่า
สะสมเรื่องอะไร ปีที่ผ่านก็ท าทุกปี ปี 2559 ปัญหาคืออะไร หายหรือว่าอะไร ปี 2560 อย่างใด ปี 2561 แล้วก็สรุป สรุป
เป็นปีๆมา แสดงว่าไม่ได้ท า ตรงนี้ชี้แจงแบบไม่มีหลักฐาน จะต้องตั้งกระทู้ถามอีกหรือ ฟังไม่ชัดเจนหรือไม่ ผมเลยถามว่า
ผู้อ านวยการกองคลังในฐานะผู้ดูแล ถ้าบอกว่าไม่มีรายงานชัดเจนนะครับ ไม่มีหนังสือสั่งการซื้อวัสดุต่าง ๆ ตอบให้ตรง
ประเด็น ไม่มีก็คือไม่มี ไม่ได้สั่งการ ก็ไม่ได้สั่งการ เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวมีตั้ง 7 โครงการ วัสดุ 7 อัน ไม่มีรายการเลยหรือ 
เดี๋ยวต่อไปอีก ถ้ามีใบมีเอกสารจะได้ง่าย ๆ แต่นี้เคยมีละแต่ถูกขโมยไปละ หายไปแล้ว ตรงนี้ก็ เป็นประเด็น หายเมื่อปีอะไร 
ตอบว่าไม่ทราบ รายงานคณะกรรมการก็ไม่มี หรือว่าตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้พูดกันก็เลยไม่มีอะไรเลยหรือท่านประธาน 
ตั้งแต่ปลัดเทศบาลปฏิบัติมาไม่ได้ท าอะไรเลยหรือ บัญชีคุมพัสดุ ปล่อยปะละเลยถึงคนใหม่มาดูว่าไม่มี ต้องมีทุกปีครับท่าน
ประธาน  จะท าอะไรต้องเป็นเอกสารต้องเป็นกระทู้ ตั้งกระทู้ขึ้นมาชี้แจงยังไม่ถูกเลย เรียนท่านประธานว่าเพราะว่าเรื่องนี้
ทางกองคลังหรือส่วนไหนที่ดูแลคุมพัสดุ ส่วนไหนอยากจะให้ทางฝ่ายที่ดูแลตรงนี้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เรียนเชิญผู้บริหารชี้แจง ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในฐานะผู้บริหาร
ขอชี้แจงประเด็นตรงนี้ก่อนนะคะ  ตรงนี้ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมสภาคะ ตามที่ระเบียบพัสดุก าหนดไว้ได้ด าเนินการ
มา เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาตอนที่ผู้อ านวยการกองคลังคนเก่าได้ด าเนินการไว้ซึ่งมีความล่าช้าจากที่ระเบียบก าหนดไว้ ตอน
นั้นไม่ได้มาท าหน้าที่ในการเป็นนายก ตรงนี้ได้ท้วงติงแล้วว่าท าไมตรวจสอบพัสดุประจ าปีนานไป แล้วต่อมาได้ด าเนินการได้
ตรวจสอบด าเนินการไปแล้ว แต่ว่ารายงานไม่ตรงเพราะว่า 1 กองคลังไม่ได้สรุปรายละเอียดหรือน ารายงานที่ถูกต้องส่งให้
คณะกรรมการ ก็เลยมีผลข้างเคียง ตรงที่ว่าตรวจสอบพัสดุไม่ตรงกัน ปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่า สตง.
ให้โอกาสในการปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ ถ้าจะบอกว่าคณะกรรมการผิด ซึ่งยืนยันว่าถ้าต้นฉบับรายงานพัสดุครุภัณฑ์ถูกต้อง
กรรมการก็ไม่ผิด เมื่อน าบัญชีครุภัณฑ์มาให้ด าเนินการตรวจสอบ ด าเนินการถูกต้องแล้ว แต่พอน าไปคืนรายงานกองคลัง 
จบแล้ว ไม่สามารถที่จะจัดท าบัญชีครุภัณฑ์ได้ น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ถามว่าถ้ากองคลังโดยงานพัสดุด าเนินการให้
ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็น กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาในเรื่องตรวจสอบ พัสดุต้องมีของ  บางอันจ าหน่ายแล้ว ไม่ได้ตัดออก 
แล้วน าบัญชีเดิมกับมารายงานอีกครั้ง ซึ่งกรรมการต้องหาของย้อนไปเพราะมีหลายรายการ มีบางรายการที่ซ้ าซ้อน ในส่วน
บัญชีครุภัณฑ์ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการแก้ไขให้ถูกต้อง ขอน าต่อท่ีประชุมได้รับทราบ ขอบคุณคะ 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  จะให้กองคลังชี้แจงหรือไม่ครับ ตรงที่ท่านผู้บริหารชี้แจง
ว่าติดขัดท่ีกองคลัง  เชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ติดขัดตรงไหน  ครับ  
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ตั้งแต่มารับงานต่อจากผู้อ านวยการกองคลังคนเดิม  จะมีงานค้างของคนเดิมอย่างที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียน คือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ซึ่งเลยระยะเวลาที่ก าหนดไว้นานแล้ว แล้วไม่ได้รับรายงานอะไรเลย ได้แต่ท าบันทึก
ทวงถาม  2 ครั้งแล้ว แล้วเสนอท่านนายกว่าติดขัดอะไรตรงไหน ถ้าคณะกรรมการติดขัดตรงไหนอย่างใดอย่างที่ท่านนายก
น าเรียน ขอให้ท าบันทึกชี้แจงมา สั่งการมาให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบก็ได้นะคะ จะได้สั่งการต่อไปว่าบัญชีพัสดุไม่ตรงกัน 
อะไรอย่างไร ที่ท่านนายกชี้แจง แต่ในเบื้องต้นผู้อ านวยการกองคลังไม่ได้รับทราบอะไรเลยคะ แต่เคยรู้มาบ้างเพียงแต่ว่า
ตามที่ สตง.เข้ามาท้วงติงบัญชีทรัพย์สินไม่ตรง แล้วผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุได้ปรับงบแสดงฐานะการเงินให้ตรงกับงบ
ทรัพย์สินเท่านั้น ส่วนเรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามที่ท่านนายกชี้แจงว่า  ทางพัสดุน าบัญชีรายการไปให้ไม่
ถูกต้องผู้อ านวยการกองคลังไม่ได้รับทราบ ไม่รับรู้ตรงนี้เลย ได้แต่ท าบันทึกทวงถามไป 2 ครั้ง ท่านนายกฯเกษียณมาว่าให้
แจ้งให้คณะกรรมการได้ด าเนินการโดยเร็ว แล้วล่าสุดมีหนังสือจากจังหวัดมาว่าจะมาตรวจ LPA แล้วจะให้ผู้อ านวยการ 
กองคลังไปอบรมคิลนิกคลังท้องถิ่น  และได้รายงานมาข้อทักทวงของผู้ว่า ทางเทศบาลไม่ได้รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีไป ให้แก้ไขแล้วเสร็จภายใน อีก 15 วัน นับตั้งแต่รับแจ้งหนังสือ ก็ถึงขั้นหนังสือนี้ ซึ่งผู้อ านวยการกองคลังไม่
สามารถท าอะไรได้ เพราะไม่ได้รับรายงานตรวจรับพัสดุประจ าปี ไม่มีใครเกษียณอะไรเลยถึงผู้อ านวยการกองคลังเลย 
เหมือนมอบหมายหรือสั่งการให้ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการอย่างใดแบบนี้ ก็เลยไม่รับทราบ คือรับทราบแค่ตามที่
รายงานแค่นี้คะ จึงขอชี้แจงให้สภาได้รับทราบคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกได้รับฟังทางผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง  ทาง
ผู้อ านวยการกองคลัง ไม่ได้รับมอบหมายอะไรเลย เชิญท่านอนุชิต ครับ 
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  ผมบอกแล้ว ชัดเจนหรือยังครับที่ท่านผู้อ านวยการกองคลัง
ชี้ แ จ ง   ถ้ า เรี ย งต าม ล าดั บ  ถ ามว่ าถ้ าส มมุ ติ  ได้ สั่ งก ารแล้ ว  คน เดิ ม ได้ สั่ งก าร ไว้ ห รื อ ไม่  ต่ อ จ ากท่ าน ม า                           
นายประยูร วรรณราช  ได้ท าหรือไม่ แล้วมีหนังสือท้วงติง ใครได้สั่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการมีหรือไม่ ไม่ได้พูดกันลอยๆ ตรง
นี้หลักฐานมีอยู่แล้ว ผู้อ านวยการกองคลังพูดชัดเจน แล้วมีหนังสือไปอีก  ผมขอดูค าสั่งฉบับนี้ด้วยครับ ตามที่ขบวนการที่
หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงและผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง น ามาดูด้วย แล้วผมจะอ่านในที่ประชุม แล้วจะรู้สรุปว่าคืออะไร ผม
ขอเวลาท่านประธานสภาพัก ให้ไปน าเอกสารมาชี้แจงไม่ใช่พูดลอยๆ ขอเวลาพัก 10 นาที ไปเอาเอกสารมาพูดกัน แล้วจะ
ได้อนุมัติเหตุผลต่าง ๆ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยต้องพิจารณาเป็นข้อๆ ไป  แล้วดูว่ามีรายงานครั้งล่าสุดเมื่อใด สรุปผลของ
คณะกรรมการเทศบาล ถ้าปี 2561 สรุปไม่ได้ แล้ว ปี 2560 จะสรุปได้หรือไม่ แล้วปี 2559 อีกละ เอาปี  2559 ปี 
2560 ปี 2561 มาชี้แจง ถ้าปี 2559 ปี 2560 ไม่มีแล้วปี 2561 จะเป็นไปได้หรือไม่ เรียนท่านประธานขอเวลาพักให้
ไปเอาเอกสารมาชี้แจงจะได้ถูกต้อง แล้วจะได้อนุมัติโครงการต่างๆ จะให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอเชิญท่านายกฯ น าเอกสารมาชี้แจง  เรียนเชิญท่าน
ผู้บริหาร ครับ  
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นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตไม่น า 
เอกสารมาให้นะคะเพราะในการปฏิบัติยังเสร็จสิ้น เป็นการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการด าเนินการ                 
จะด าเนินการเอง ถ้าพร้อมเมื่อใดจะชี้แจงให้ทางสภาได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของการพิจารณาญัตติ ให้ท่าน
ประธานสภาและที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอได้เลย ในส่วนการด าเนินการภายในเดี๋ยวจะด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบฯต่อไปคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  การจะอนุมัติสมาชิกถามเรื่องครุภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
หมด ถ้าอนุมัติไปจะต้องรับผิดชอบด้วยกัน ถ้าคลุมเครือต้องชี้แจงมาเลย ถ้าท่านปัด ผ่านไม่ผ่านจะล าบากนะครับ             
สมาชิกสภา อนุมัติอะไรไปต้องรับผิดชอบด้วยกัน ถ้าคลุมเครือต้องชี้แจงมาเลย ถ้าท่านปัดผ่านไม่ผ่านจะล าบากนะครับ 
สมาชิกสภา ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าอนุมัติอะไรไปมีคนร้องต้องรับผิดชอบ  ขอพัก 10 นาที ครับ 

พัก  10  นาท ี

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  พักครบ 10 นาที เริ่มประชุมต่อครับ ระเบียบวาระที่ 5 
ญัตติที่ 5.4  สมาชิกสภาท่านใดจะประสงค์อภิปราย เชิญครับ 

 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า เมื่อก่อนหน้าที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอภิปราย  การอภิปรายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้ทบทวนดูว่า สรุปจะท าอะไร เรื่องเอกสาร เรื่องรายงานต่าง ๆ ไม่ใช่หรือครับ ไม่ใช่เรื่องให้สมาชิก
อภิปรายแล้วพูดจบแล้ว ขอพักเพ่ือน าเอกสารมาชี้แจงให้มาพูดกัน ตรงที่จะให้ที่จะอนุมัติ จะอลุ่มอล่วย เพราะว่าไม่อยาก
ติดคกุตอนแก่ แล้วมาใช้หนี้ร่วมกันอีกเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีส่วนรับผิดชอบด้วย  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ท่านนายกฯ จะชี้แจงหรือไม่ครับ เอกสารมีหรือไม่ครับ 
เชิญครับ   
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอยืนยันตาม
ผู้อ านวยการกองช่างรายงานว่าเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ขนาดเล็กไม่มี มีแต่เครื่องใหญ่ตามนั้นเลยคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ส าหรับเอกสารไม่มีนะครับ ตามที่แจ้ง  เชิญท่านอนุชิต  
ครับ 
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  เมื่อก่อนหน้านี้ ท่านประธานต้องทบทวนในสิ่งที่ผมถาม 
เอกสารต่าง ๆ ที่ผมถาม และค าตอบ ผมถามว่า ปี 2559 -2560 มีรายงานตรวจมีไม่ใช่หรือครับ แล้วปี 2561 ที่ไม่มี 
คณะกรรมการมีบันทึกรายงานต่างๆ ก็เลยว่ามีหรือไม่ให้น ามาคุยกันแล้วมาชี้แจง ถ้ายืนยันตามนี้ก็ไม่ใช่ ผมขอเอกสาร   
ต้องล าดับเหตุการณ์ สรุปคือไม่ใช่คนละอย่างแบบกัน แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ทางกองคลังได้ชี้แจงแล้ว ได้ส่งเอกสารไปให้          
2 ครั้งแล้วให้กรรมการมา แต่ก็ไม่ได้รับรายงานและเอกสารที่พูดกันเรื่องพัสดุ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง พูด
กันคนละแบบ ปี 2561 ไม่มีแล้วจะพูดอะไร แล้วจะให้ถามว่าผมไม่ เห็นชอบเพราะว่า ปี  2561 ยังไม่มี  แต่                        
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ปี 2559 -2560 มี ก็น ามาคุยกันได้ แต่ยืนยันว่าไม่มีก็แล้วแต่นะครับ  แต่ผมคงไม่เห็นด้วย แต่ถ้าจังหวัดมาตรวจไม่มีก็         
จะยุ่ง สภาแห่งนี้อนุมัติได้อย่างไร ยิ่งมาฟังว่าจะมีจังหวัดมาตรวจงาน เรียนท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า    เชิญท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  ครับ   
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า  ผมขออนุญาตสอบถามเล็กน้อยก่อนที่จะรับมติในเรื่อง
เครื่องตัดไฟเบอร์นะครับ ซึ่งกระผมได้รับทราบปัญหาจากเด็กๆ ว่าขาดเครื่องตัดนะครับ ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงมาช่วยเพ่ือจะ
ให้งานด าเนินสะดวก แต่ท่านอนุชิต ได้อภิปรายเกี่ยวกับหนังสือวัสดุที่ว่ามีหรือว่าไม่มี เกี่ยวเนื่องกับตัวนี้ ในระดับความคิด
ของกระผมนั้น ผมคิดว่าเครื่องนี้จ าเป็นต้องใช้ แต่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแล้วว่าเครื่องตัวเล็กนี้ไม่มี ถ้าหากจะเอาค าบันทึก
ของท่านนายกฯ ว่าเครื่องนี้ไม่มี อันเป็นบทกฎหมาย ตรงที่เราไม่ต้องลบค าพูดของท่านนายกออก สามารถที่จะกะรันตีได้ว่า
สภาจะไม่มีความผิด ถ้าจะอนุญาตให้จัดซื้อเครื่องตัวนี้  น าค าของท่านนายกฯ เป็นค าตัดสิน บอกว่าไม่มี กล้ายืนยันได้       
ถ้าสตง.มาตรวจ บัญชีปี  2559 ปี 2560 มี ก็ว่าไป  ท่านรับรองแล้วว่าตัวเล็กไม่มี ก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านสมาชิก             
จะรับญัตติตรงนี้หรือไม่ ผมก็พยายามจะพูดเป็นกลางๆ เพราะไม่ได้บังคับให้รับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  ถ้าตามระบบเอกสาร นะครับท่านประธาน เอกสารของ
ราชการ ย้อนไป 10 ปี ก่อนนะครับ ค าว่าไม่มี เพราะว่าเมื่อก่อนผมเห็นอยู่นะครับ ยังใช้อยู่ครับ ย้อนไป 10 ปี ไม่ใช่ 2 ปี 
นะครับ พอพูดถึงปี 2560 ย้อนหลังอีก 10 ปี เอกสารราชการต้องรักษาไว้ย้อนหลัง 10 ปี ไม่ใช่แค่ว่าเท่านี้ก็จบแล้ว             
ถ้ายืนยันแล้วบอกว่าไม่มีจริง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต้องแบบนี้จะได้โดนตรงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในเทศบัญญัติ  
ต่อไปที่ เกิดขึ้นต่างๆ ถ้าการันตีแบบนี้ก็สบาย ไม่ใช่ เรื่องเดียวหลายรายการมาก  รายการที่  1 เครื่องตัดเหล็ก                 
2 เครื่องสว่าน   3 เครื่องตัดคอนกรีต  3  รายการ ก็ 3 กระทง  แต่ถ้ายืนยันก็จะโล่ง  แต่ถ้าตรวจสอบถ้าผิดต้องไปชี้แจง  
ขอบคุณครับท่านประธาน  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ในการปฏิบัติใน
การให้ความเห็นชอบอนุมัติในการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คือ ท่านสมาชิกไม่ได้มารับผิดชอบในส่วนว่าผิด
หรือไม่ผิด พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ว่าในการใช้งานโดยปกติถ้าจะซื้อเครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 และ 3 ให้เหมาะสมส าหรับ
งานในอ านาจหน้าที่ บางทีช ารุดหรือเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตอนนี้จะน าเรียนน าเสนอล่วงหน้า  ว่าบาง
รายการช ารุดเสียหาย คือไม่สามารถที่จะซ่อมแซมก็มี แต่บางอย่างพอใช้งานได้ก็น าไปซ่อมเพ่ือ ใช้เป็นส ารองบางรายการ 
ไม่ได้ว่าเสียแล้วตัดออกทิ้งไปแล้วมาขออนุมัติใหม่ งานต้องเดินต่อไป ในส่วนของถ้าเสียแล้วไม่คุ้มค่า ในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการก็จะท ารายงานมาว่าช ารุดจริง  คณะกรรมการมีหลายชุด จะมีคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี             
มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์จะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด มีตามที่งานพัสดุได้ด าเนินการจัดส่งรายงานบัญชีครุภัณฑ์มาให้หรือไม่ จะ
ตรวจเช็คว่าตัวนี้มีอยู่จริงหรือไม่ ตัวไหนช ารุดก็จะท าความเห็นว่าไปว่าช ารุด  แล้วคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะ
มาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง   ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ที่ได้ให้ความเห็นมาว่าช ารุดจริงหรือไม่
จริง หรือสามารถใช้งานได้หรืออาจจะน ามาซ่อมแซมในการด าเนินการงานได้  แต่ในทางปฏิบัติที่ขออนุมัติซื้อในบางสิ่ง
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บางอย่างเพ่ือรองรับงานที่เกิดขึ้นและบางอย่างเสียหายซ่อมใช้ได้แต่ไม่ได้เต็มประสิทธิ ภาพ ในส่วนของการอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ถามว่า ไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ  ถึงขั้นต้องติดคุก ขออนุญาตน าเรียนต่อ        
ท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกนะคะ ในส่วนของบัญชีครุภัณฑ์ประจ าปีนั้น เป็นอ านาจที่จะต้องด าเนินการ
ในส่วนของใครจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรอย่างไร ตรงนั้นเป็นอ านาจที่จะต้องด าเนินการ แต่เมื่อปัจจุบันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น
และยังไม่มีใครบอกว่าเสียหายหรืออะไรตรงไหน ขออนุญาตอย่างที่เรียนครั้งแรกว่าไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้ ซึ่งจะ
ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตรงกัน มีความเข้าใจตรงกันก่อน ขณะในส่วนของพนักงานยังไม่มีความ
เข้าใจตรงกัน เหมือนกบัไม่พร้อมที่จะปรับตัวเข้ามาอยู่ด้วยกัน  เป็นปัญหาหนึ่งที่เราด าเนินการมา และเข้าใจว่าผิดพลาดใน
การที่ด าเนินการไป ตอนนี้ก าลังแก้ไขอยู่ในส่วนของด้านบุคลากร ในส่วนหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้น ตรงนี้ก าลัง
ด าเนินการอยู่ จะพิจารณาด าเนินการไปทางใด ซึ่ง ท่านสมาชิกบางท่านอาจจะได้ยินในส่วนของการรายงานในบางส่วน            
ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนราชการ จริงๆ แล้วการน าข้อมูลไปรายงานบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นงานในหน้าที่เป็นงานของฝ่ายบริหาร เมื่อ
ไม่ได้ข้อยุติหรืออะไรใดๆ ก็เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ราชการ  ตรงนี้ขอน าเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบ ผลการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติประการใด  งานบริหารน้อมรับในการอนุมัติของท่าน และจะด าเนินการใช้ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่อย่าง
มีประสิทธิ์ภาพต่อไป  ขอบคุณคะ 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 

 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  จากที่ชี้แจงว่ารับข้อมูลมาบางท่าน เป็นการสอบถามเรื่อง
จริงเป็นแบบไหน ถ้าไม่สอบถามในสภาตรงนี้จะได้ยินหรือไม่ ว่าเรื่องจริงเป็นแบบไหน เมื่อก่อนหน้านี้ผมพูดแล้วแสดงว่าฟัง
ไม่รู้เรื่อง ตีความหมายไม่ชัดเจน สภาแห่งนี้ไม่ได้ว่าไม่อนุมัติ อยากจะอนุมัติให้น าไปใช้แล้ว ได้แจ้งช่างแล้ว คราวก่อน              
ส่งญัตติมาชื่อก็ไม่เซ็นต์ ตรงนี้ผมไม่ได้ว่า วันหลังตรวจดูด้วยท่านเลขาเราก็ผิดพลาดบรรจุเข้าไป อะไรก็ส่งมาเอกสารแก้อีก 
ถ่ายส าเนามาให้อีก ค านวณเลขผิดอีก อยากอนุมัติตั้งแต่ครั้งแล้ว ท่านมารุตก็บอกว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ แต่วันนี้เมื่อท่าน
ประธานบอกว่ามีหนังสือสั่งการจากสตง.มาก็ตกใจว่าสภาแห่งนี้ ถ้าอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องงบประมาณ สภาแห่งนี้
ต้องมีส่วนรับผิดชอบมีหนังสือสั่งการมาแล้ว ไม่ใช่ความเหมาะสมพิจารณาว่าไม่มีความผิด ถ้าเมื่อก่อนไม่เดือดร้อนครับ
เพราะไม่ได้สั่งการมา  ถามว่าที่พูดมานั้นเห็นเอกสารสั่งการมาหรือยัง ไม่ใช่พูดลอยๆ ประธานน าไปให้ดูด้วย ต้องกันตัวไว้ 
แก่กันมากแล้วจะขึ้นศาลไปตลอด  จากสมาชิกสภาต้องไปขึ้นศาลตลอด แต่คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ไม่อยากให้ใครมา
ตรวจสอบอยากอนุมัติขนาด  เมื่อก่อนรวดเร็วตลอด พอดีมีเรื่องนี้เข้ามาถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่ความเหมาะสมจบไป
ตั้งนานแล้ว พูดกับการปฏิบัติคนละแบบกัน แล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งย้อนสมาชิกมาอีกละท่านประธาน ขนาดอยู่ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ค าพูดยังไม่ได้ออกไปข้างนอก ยังมีคนน าไปแจ้งความแล้ว ตรงนี้หลักฐานชัดเจนรายงานการประชุมสภา 
ถ้าฝ่ายการเมืองแกล้งก็ท าได้ย้อนหลังปฏิบัติหน้าที่ว่าท าอะไรบ้าง แล้วจะท าอย่างไร ขนาดค าพูดในประชุมสภาซึ่งมีไม่กี่คน
ยังโดนแจ้งข้อหาหมิ่นประมาท ผมแจ้งเพราะหวังดี แต่ถามว่าสรุปมีหรือไม่ตอบไม่มี ไม่ใช่พูดแล้วจบไม่ใช่ และท่านไว้วางใจ
ได้หรือ ขนาดเรื่องเท่านี้สภายังโดนร้องเรียนก้าวก่ายต่างๆ  12 คน โดนมาแล้ว บทเรียนมีอยู่แล้ว แล้วเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง  
ฝากสมาชิกสภาและท่านประธานด้วย สภาอยากอนุมัติขนาด จะได้น าไปใช้ได้แต่ถ้ามีปัญหาจริงๆ ไฟเบอร์มีให้ยืมนะครับ 
เพ่ือนๆ มีให้ยืม ขอยืมมาใช้ได้ เครื่องต่าง ๆ ถ้าซ่อมไม่ได้ ช่างแถวนี้ใช้ แต่ให้ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะได้จบแบบราบรื่น นี้คือการบริหารงาน ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนกี่เดือนมาละที่ให้เตรียมการ  ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  สมาชิกสภาท่านใดจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็อยู่ที่ท่านแล้ว
นะครับเพราะได้อภิปรายมานานแล้ว   ต่อไปผมจะขอมติ  ระเบียบวาระที่ 5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการ เครื่องตัดเหล็ก                  
(ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัตโิปรดยกมือ (ยกมือ 6 เสียง)  ประกอบด้วย 
  1. นายศุภชาติ    ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  2. นายมารุต  สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  3. นายสมบูรณ์  สมโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4. นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5. นายสมเดช  ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  6. พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ - เสียง) ไม่มี   สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง (ยกมือ 5  
เสียงประกอบด้วย 

1. นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล 
2. นายอนุพงษ ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3. นางพิมลพรรณ วนะภูติ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
5. นายประศักดิ์ มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ถือว่าญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการ เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) จ านวน 1 เครื่อง  ผ่านการอนุมัติ 6 ท่านนะครับ  ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.5   

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.5 

               5.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องสว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ดังนี้  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องสว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 ข้าพเจ้า นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องสว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง  
 

หลักการ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซม

สาธารณูปโภคของกองช่าง รายการเครื่องสว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมบ ารุง งานซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ของกองช่าง 
ซึ่งครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุดต้องท าการซ่อมแซมบ่อยครั้ง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  

เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาทางและสาธารณูปโภคต่างๆ และสามารถบริการสาธารณะ

ได้อย่างทันท่วงที  เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
โอนลด 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 998,640.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 500,697.42 บาท  
โอนลดครั้งนี้ 18,500.- บาท               
รวมงบประมาณคงเหลือ 482,197.42 บาท 
รวมโอนลด จ านวน  18,500.-  บาท (- หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -) 

   
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน 
รวมงบประมาณ 18,500.- บาท 
รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  18,500.- บาท  
(- หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสว่านสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่องๆละ 18,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาด 30 mm. (1-3/16'')  
2) ก าลังไฟ 1,510 วัตต์  
3) ส าหรับรื้อถอน เจาะท าลาย สกัดพ้ืนคอนกรีต พื้นปูน ท าร่องปูนรูปแบบต่างๆ 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
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ลักษณะและปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายครับ  เรียนเชิญ
ครับ   
 
นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า จากที่สังเกตราคาใบเสนอราคาแต่ละร้านที่ระบุไว้ดูแล้วไม่
ตรงกันครับข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงกัน  ราคา 18,000 บาท  ที่เสนอมา 5,950 บาท  อีกท่ีหนึ่ง 19,000 บาท  อีกท่ี
หนึ่ง 19,500 บาท ขอเรียนถึงทางผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องราคาไม่ตรงนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญผู้บริหารชี้แจง ครับ เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเรียนว่า เป็น
เอกสารที่แนบภายหลังไม่ได้ตรวจเช็คและได้สอบถามงานวิเคราะห์แล้วว่าพิมพ์ผิด ได้ copy มาจากบรรทัดข้างบนนะคะ   
จริงๆแล้วบริษัทมนตรีแมชชินทูลส์  ราคาเครื่องละ 18,500 บาท ตามราคาที่ต่ าสุดที่เสนอมาเป็นราคากลางคะ             
ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านเรวัฒน์  อาจหาญ ครับ 
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า  ส าหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องสว่านสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกได้ประสบปัญหา ล่าสุดนี้นะครับโครงการบ้านบน มีปัญหา
น้ าฝนทะลักเข้าบ้านตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ท าเรื่องมาเกือบปีก าลังเสร็จไม่กี่เดือนนี้เองครับ ได้เดือนสองเดือน  เพราะเหตุอะไร
ครับ เพราะสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับเสียบ่อยเกินไปน าไปซ่อมแต่ละครั้งเสียงบประมาณในการซ่อมมากเกินไป อย่างที่ท่าน
ประธานได้รับทราบ หลายๆครั้ง หลายๆพันบาท ซึ่งก็ได้มาคุยทางโทรศัพท์ ว่าควรจะขอให้ซื้อใหม่ไม่ดีกว่าหรือซ่อมแต่ละ
ครั้งไม่คุ้มทุนนะครับ ก าลังเจาะได้นิดเดียวก็เสียแล้ว ฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่จ าเป็นมากเพราะบ้านเราส่วนมากเป็นถนน
คอนกรีตเยอะมาก  ทางบ้านบนเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต แต่ข้างล่างเป็นคอนกรีตหมดเลย อุปกรณ์บางอย่างต้องใช้
ต้องเจาะ จะมาขุดอย่างสมัยก่อนคงไม่ทันการ ส าหรับญัตติเรื่องนี้กระผมคิดว่าสมควร แต่ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกทั้งหลายจะ
เห็นด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  เครื่องก่อนหน้านี้กับเครื่องตรงนี้คนละอย่างกันนะครับ 
จะแจ้งให้สมาชิก ของเดิมนั้นมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มี แต่ผมกล้ายืนยันแต่เครื่องนี้มีแต่เสียซ่อมหลายครั้งแล้ว ค่าซ่อมแพงกว่า
เครื่องอีก ไม่ทราบว่าซ่อมกี่ครั้ง แต่ได้ยินว่าซ่อมหลายครั้งแล้ว คนละประเด็นกัน ตรงนั้นเครื่องมีอยู่แล้วแต่เสีย เรื่องก่อนมี
แต่บอกไม่มี  ก็เลยชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบครับ   ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ   เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติที่ 5.5 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องสว่านสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ 11  เสียง) สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิปรดยกมือ (ยกมือ -  เสียง) ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.6   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.6 
 5.6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน 1 เครื่อง  ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน 1 เครื่อง  
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน 1 เครื่อง 

 

หลักการ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซม

สาธารณูปโภคของกองช่าง รายการเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานซ่อมบ ารุง งานซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ของกองช่าง 
ประกอบกับภารกิจในปัจจุบันของกองช่างที่ต้องบริการประชาชนตามค าร้อง และการปฏิบัติงานหลักต่างๆของเทศบาล  

 
เหตุผล 

เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาทางและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  เทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
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โอนลด 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 998,640.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 482,197.42.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ 28,490.- บาท               
รวมงบประมาณคงเหลือ 453,707.42 บาท 
รวมโอนลด จ านวน  28,490.-  บาท (- สองหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -) 

  โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน 
รวมงบประมาณ 28,490.- บาท 
รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  28,490.- บาท  
(- สองหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน 1 เครื่องๆละ 28,490 บาท  เป็นครุภัณฑ์   ที่ไม่อยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาด 14” 
2)  เครื่องยนต์เบนซิน 13 hp 
3) พร้อมชุดหม้อกรองอากาศ   
4) น้ ามันเครื่อง  
5) ใบตัดเพชรแบบร่อง ขนาด 16” x 3.6 มิลลิเมตร จ านวน 2 ใบ 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะและปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายครับ  เรียนเชิญ
ครับ  
 
นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า สืบเนื่องครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้พูดเรื่องเครื่องตัดถนนที่ผมได้
พูดที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมเห็นด้วยครับว่าเท่าที่ผมได้ดูหน้างานที่คนงานไปเจาะถนนผ่านถนนไปทุลักทุเล ท าให้
การจราจรติดขัด เพราะว่าถ้าท าไปเล็กน้อยเครื่องก็เสียด าเนินการต่อไปไม่ได้ เป็นผลเสียชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนใน
การสัญจรไปมา พอดีได้ขอเสนอเครื่องตัดถนน ผมว่าเห็นดีครับ เพราะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านจริงๆ เครื่องตัวนี้ท าได้
รวดเร็วและถามว่าเจาะเป็นแนวไม่ต้องให้ถนนแตกได้ร้าวไป ตัดแนวไหนก็แนวนั้น ผมว่าจะได้รวดเร็วกว่านี้ครับ ผมขอฝาก
ไปถึงท่านประธานถึงผู้บริหาร ผมเห็นด้วยกับเครื่องนี้มีประโยชน์อย่างมากครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านพันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  ครับ 
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พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   น าเรียนว่า  ผมดูใบที่ประกอบราคา หน้าที่ 2  บริษัท               
จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด  ราคาเครื่องละ ไม่ลงว่ากี่บาท  ขออนุญาตครับผม 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านนายกฯ ชี้แจง  ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่า ขอ
อนุญาตเพ่ิมเติมข้อความหน้าที่ 2 ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ท้วงติง  บริษัทจังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด เสนอราคาเครื่องละ 
30,870  บาท ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะประสงค์อภิปรายต่อ
หรือไม่ครับ  เชิญครับ  เชิญท่านอนุชิต  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า เรื่องการที่ท่านมารุตได้พูดถึงเรื่องตัดคอนกรีต ถ้าพูดถึง
คราวที่แล้วท่านมารุตพูดถึงการซ่อมแซมถนนต้องการเป็นอย่างมาก ที่จริงอยากได้เมื่อสามเดือนที่ผ่านมาจะได้ไปท าใน
ชุมชน ถ้าคราวที่แล้วเอกสารไม่ผิดพลาดคงอนุมัติไปแล้วพอดีเอกสารผิดพลาดทั้ง 3 – 4 รายการ เพราะเครื่องนี้เคยใช้อยู่ 
แต่อายุการใช้งานไม่ทราบว่ากี่ปีละ ก็เลยให้แจ้งทางกองช่าง ถนนบางที่ในหมู่บ้านไปตัดเรียบร้อยแล้วน ายางเข้าไปปะตอนนี้
ยางทรุดท าให้รถวิ่งไม่เรียบ ขอให้ไปตัดไปเอาออกด้วยหรือว่าไปท าใหม่ บางที่ เป็นหลุมเป็นบ่อจะแก้ไขอย่างไร อย่าง
เส้นทางไปบ้านลวงใต้เป็นหลุมจากคอนกรีตหลุดออก ถ้าได้เครื่องมาขอรีบปฏิบัติการเลย เพราะว่าถ้าน ายางไปปะอย่าง
เดียวไม่อยู่ หลายๆ เส้นในเขตชุมชน คือวันนี้แจ้งมาแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจด้วย ถ้าขับรถไปดูจะเห็นเป็นหลุมใหญ่มาก 
จึงเรียนมาเพ่ือผู้อ านวยการกองช่าง ถ้าได้เครื่องนี้ช่วยด าเนินการด้วยสงสารพ่ีน้องชาวบ้านขับรถไปมา และถนนที่ทรุดน า
ยางไปปะอย่างเดียวไม่ติด   ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ 5.6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน จ านวน                 
1 เครื่อง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ 11 เสียง)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควร
อนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ -  เสียง)  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.7   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.7 
 5.7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง  ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณคะ 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านนายกฯ  ได้เสนอญัตติ 
 

นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

 ข้าพเจ้า นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 
1 หลัง 

หลักการ 
ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้อตู้

กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จากการตรวจสอบและสอบถามตามท้องตลาดปรากฏว่าคุณลักษณะที่
ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงไม่สามารถจัดซื้อได้    

เหตุผล 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวส าหรับใช้ในส านักงาน เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้กระจก 2 บาน 
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1) ตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,600 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมกุญแจล็อก 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น  
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 (มอก.) 

1) ตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,600 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมกุญแจล็อก 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น  
ตัดข้อความนี้ออก 3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 

 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ  
เรียนเชิญครับ  
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ส าหรับโครงการนี้กองไหนครับ ค าว่าส านักงานเทศบาล
หรือว่าของสภา  หรือของกองไหนครับ ส านักงานรวมหมด  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญนายกฯ ชี้แจง 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เป็นของส านัก
ปลัดเทศบาลคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ส าหรับของกิจการสภาไม่มีการซื้อหรือครับ ตู้ของกิจการ
สภาไม่ได้จัดซื้อหรือครับ ของเดิมเสียแล้วจะล้มแล้วกิจการสภามีการจัดซื้อหรือไม่ครับ อนุมัติให้กองอ่ืนหมด ของกิจการ
สภาไม่มี  ฝากท่านประธานสภาพิจารณาด้วยครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ของกิจการสภาได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้วละครับ  และได้ท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อไปที่กองคลังแล้วละครับ  เชิญ
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ   เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตน า
เรียนเพ่ิมเติมคะ ของส านักปลัด งานกิจการสภาคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เป็นของกิจการสภา ไม่ได้ใส่รายละเอียด  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับ   เชิญครับ 
 
นายศุภชาติ  ศรีสามยอด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์
เรื่องของตู้กระจก ที่จริงถ้าจะให้แข็งแรงน่าจะเป็นตู้เหล็กทึบเพราะตู้กระจกมีความเบาะบางไม่รู้ว่าขนาดของกระจกจะใช้
ขนาดกี่มิล ถ้าเป็นตู้ขนาดหรือตู้เหล็กจะเก็บเอกสารได้ มันจะไม่ล้มง่ายเพราะว่าถ้าเป็นกระจกโอกาสที่จะแตกหรือเสียหาย 
ง่ายกว่าที่เป็นกระจก แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ในลักษณะงานอย่างใด อยากจะโชว์เอกสารหรือไม่ หรือต้องการความแข็งแรง ผมขอ
ชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียน  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
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นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า เหมือนที่ท่านศุภชาติแนะน า ถ้าพูดถึงเอกสารตรงนี้ของ
กิจการสภา ผมมาดูตัวอย่างของกองคลัง เก็บเอกสารได้เป็นสิบปีนะครับ  ที่จริงน่ าจะซื้อแบบนั้น เพราะเอกสารตั้งแต่
ประชุมมามีมากและนี้ถ้าซื้อมาก็ต้องซื้อมาอีก ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ของวันนี้ซื้อมาใช้ก่อนก็ได้ ถ้าวันหน้าไม่ใช้ก็ค่อยว่า
กัน ซื้อมาให้ซื้อใหญ่ไปเลยมีตู้เลื่อน ซื้อแบบกองคลัง เก็บเอกสารได้เป็นสิบๆ ปี ตั้งแต่เป็นเทศบาลดอยสะเก็ดยังไม่เคยทิ้ง
เอกสารเลย หายไปบ้างก็ไม่รู้  ฝากท่านประธานด้วยนะครับเรื่องนี้ ฝากสมาชิกสภาด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยกันเรื่องแผน 
ขอบคุณครับ  
 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะประสงค์อภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติที่ 5.7 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 
1 หลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ 11 เสียง) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นควร
อนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ - เสียง) ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.8  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  ญัตติ 5.8 

5.8 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด ขอให้เลขานุการสภา 
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 ข้าพเจ้า นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน            
1 ชุด  

หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ได้ตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด ตาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะ
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คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด จากการตรวจสอบและสอบถามตามท้องตลาดปรากฏว่าคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงไม่สามารถจัดซื้อได้    

เหตุผล 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวส าหรับใช้ในส านักงาน งานนิติการ  เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดจึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                
ขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุดๆละ 1,700 บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบมีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด
และแผ่นชั้นด้านล่าง 
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 (มอก.) 
 

2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 1,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก  
จ านวน 1 ชุดๆละ 1,700 บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดโต๊ะ กว้าง 80 เซนติเมตร 
ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
2. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบมีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด
และแผ่นชั้นด้านล่าง 
3. ปลายขาโต๊ะมีรางรองกันรอยขูดขีด 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายครับ  
เรียนเชิญครับ  
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    น าเรียนว่า ส าหรับญัตติที่ผ่านมาท่ีอนุมัติไปแล้วนั้น ผมให้
ข้อทักท้วงหรือข้อทวงติงว่าคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  ตัดออกแล้วไม่มีแล้วจะไปสั่งซื้อที่ไหน 
ถ้าไม่มีมอก. หรือจะไปเอาที่บ้านม้า  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่อเรียนเชิญครับ            
เชิญท่านนายกชี้แจง  กรณีท่ีท่านพันโทปรีชา ได้สอบถามครับ  เรียนเชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่า ขอ
อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ตอบในประเด็นนี้นะคะ  เนื่องจากว่าในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ขออนุมัติจัดซื้อไปแล้ว แต่
ได้รับการท้วงติงให้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจง เชิญครับ 



38 
 

นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง ผู้อ านวยการกองคลัง น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ตรงนี้ไม่ได้ผ่านผู้อ านวยการกองคลังเลย สองญัตตินี้ ว่าซื้อไม่ได้ ผู้อ านวยการกองคลังยังไม่ได้รับทราบเลยคะ ว่าท าไมถึงซื้อ
ไม่ได้ หรือว่าเดิมก าหนดว่ามี มอก. แล้วไม่มีในมาตรฐาน มอก. หรือไม่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดออก จะมาอ้างว่าซื้อไม่ได้ 
ผู้อ านวยการกองคลังยังไม่ได้รับทราบเลยคะ ยังไม่ได้จัดซื้ออะไรเลย ต้องน าบัญชีมาตรฐาน มอก.มา ปกติมาตรฐาน มอก.          
จะมีเลขที่ด้วยคะ ไม่ได้มาอ้างว่ามอก.เฉยๆ จะมีเลขทุกครั้ง ตอนที่ตั้งเทศบัญญัตินั้นไม่ทราบว่างานวิเคราะห์ไปใส่ผิดหรือไม่
ว่าเป็นมอก.หรือไม่แล้ว จะลบมอก. ออก หรือไม่มีมอก.นะคะ แต่ถ้าว่าซื้อไม่ได้คือผู้อ านวยการกองคลังยังไม่ได้รับบันทึกซื้อ
เลยน่าจะใช่นะคะจ าไม่ค่อยได้ ขอสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนนะคะ เพราะว่าไม่ผ่านตาเลย ว่าท าไม ถึงซื้อไม่ได้  
และไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่พัสดุเลยว่า แจ้งว่าแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบว่าท าไมถึงซื้อไม่ได้ไม่ทราบเรื่องนี้
เลยคะ ไม่มีใครรายงานให้ทราบเลยคะ ขอชี้แจงให้ทราบแค่นี้คะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ตามที่ท่านนายกชี้แจง  จะเปลี่ยน มอก. หรือว่าอะไร 
หรือว่าซื้อไม่ได้เพราะอะไร ซื้อแล้วหรือว่ายังไม่ได้ซื้อ เชิญท่านอนุชิต   ครับ 
 
นายอนุชิต   ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ที่ผมได้ยินว่าซื้อมาแล้ว แล้วมาขอเปลี่ยนแปลง แล้ว
ตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ซื้อ แล้วไม่ให้ซื้อ สรุปแล้วเป็นแบบไหนครับ  คนหนึ่งบอกซื้อแล้วและมาขอแก้  อีกคนบอกว่าไม่ให้ซื้อ
เพราะอะไร  สรุปคืออะไร ซื้อหรือยังไม่ได้ซื้อ ขอข้อมูลที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ขอท่านายกฯ ชี้แจงอีกครั้ง ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สอบถามจาก
เจ้าของเรื่องแล้วนะคะ ว่าได้รับทราบว่าได้รับแจ้งจากกองคลัง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) ที่ตั้งไว้ 
งบ ป ระ ม าณ ที่ ตั้ ง ไว้ ไม่ ส า ม า ร ถ ซื้ อ ได้ ต าม ม าต ร ฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ์  คื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ใน ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)มีขายตามท้องตลาด แต่ถ้าจะซื้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)ต้องมี
งบประมาณท่ีสูงกว่านี้ จึงตัดสินใจในการแจ้งมาว่าให้ตัดรายละเอียดค าชี้แจงนี้  เดี๋ยวขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ มาชี้แจงนะ
คะ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ซื้อไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ซื้อ ขอพัก  10 นาที ครับ 
 

พัก  10 นาท ี
 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  พักครบ 10 นาที  เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจง ครับ 
 

นางสาวทัศนีย์  ตาจันทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามญัตติโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้จัดซื้อเลย แต่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ระบุไว้ค าว่า  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งตรงนี้งานพัสดุได้ไป
สอบถามตามร้านค้าตลาด แล้วไม่มีนะคะ เป็นราคาบัญชีนอกครุภัณฑ์ ราคานอกบัญชีครุภัณฑ์ ก็เลยตัดค าว่า คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ออก เพ่ือจะได้ท าให้ซื้อในท้องตลาดได้นะคะ ของโครงการล าดับที่                  
7  ก็เหมือนกันนะคะ ขอบคุณคะ 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เปลี่ยนคุณสมบัติมาตรฐาน แค่ขอตัดค าว่า (มอก.)ออกถึงจะซื้อได้นะครับ เชิญท่านสมาชิก             
สภาอภิปรายต่อครับ  เชิญครับ    
 
นายศุภชาติ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   น าเรียนว่า  ขอย้อนญัตติก่อนหน้านี้นะครับ เพราะว่าที่อนุมัติไป
เมื่อกี้นี้ จากข้อความเดิม จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ไม่มี มอก.เหมือนกันนะครับ
ราคาอยู่ที่  3,600 บาท  ตู้กระจกก็ไม่มีมอก.นะครับ เหมือนกรณีเดียวกันนะครับ ล าดับที่ 7 และล าดับที่  8 นะครับ              
ยังสับสนอยู่นะครับ ถ้าหากว่าเปลี่ยนข้อความใหม่จะไม่มีมอก.เหมือนกัน ที่ยกมืออนุมัติตู้กระจก 2 บาน ไม่มีมอก. และได้
ท้วงกันก็คือญัตติที่ 5.8 นะครับ  5.7 ครับขอแก้ไข 5.7 ไม่มีมอก.เหมือนกันนะครับ ขอท่านประธานสภาวินิจฉัยนะครับ
ผม ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ที่ท่านถามนั้น  เปลี่ยนคุณสมบัติ ข้อ 3 ท่านนายกฯก็ได้
อภิปรายแล้ว แล้วมางงตรงนี้ นายกว่าซื้อแล้วแต่ซื้อไม่ได้แค่นั้นเอง  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตรงนี้ไม่ได้แจ้งว่า
ได้ซื้อแล้วนะคะ  บอกว่างานพัสดุไปสอบถามแล้วไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจาก แค่นี้คะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุ ภณ   ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ส าหรับญั ตตินี้ ก็ตั ดสมบัติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ออก ที่ท่านนายกฯ ชี้แจง เหมือนตัวแรกที่นายกฯ ชี้แจง ข้อ 5.7  ใช่หรือไม่ครับ                  
ท่านนายกฯ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามรายละเอียดที่
เสนอไปเมื่อจัดซื้อไม่ได้ถ้าจะต้องใช้งบประมาณนี้ ต้องตัดค าว่า มอก.ออก คะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า  นายกฯ ขอตัดค าว่า มอก.ออก ถึงจะซื้อได้  แต่ไปโยนให้
กองคลังว่าซื้อไม่ได้ ตอนนี้เข้าใจละครับ  เชิญท่านศุภชาติ  ศรีสามยอด ครับ 
 
นายศุภชาติ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   น าเรียนว่า ในเทศบัญญัติมีมอก. ที่ผู้อ านวยการกองคลัง  ระบุ
ว่ามีมอก.นะครับ ถ้าตัดออกผมก็ไม่รู้ว่าจะขัดในเรื่องเทศบัญญัติที่ท าไว้หรือไม่  ผมก็จะหารือว่าเป็นดุลพินิจของท่าน
ประธานสภาได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า  ก็ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้ว ขออ านาจสภาเปลี่ยนใน
เทศบัญญัติแล้ว ในเทศบัญญัติซื้อไม่ได้ ขอมติสภาเปลี่ยน มติจะให้หรือไม่อยู่ในดุลพินิจของสมาชิก สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายต่อครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ  ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด              
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก                   
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จ านวน 1 ชุด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือ (ยกมือ 11 เสียง) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็น
ควรอนุมัติโปรดยกมือ (ยกมือ -  เสียง)   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามในระเบียบวาระที่ 
6 เรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่ครับ   เรียนเชิญครับ   
 
นายศุภชาติ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า จากที่ท่านประธานสภาได้ชี้แจงในเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบนั้น ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร ยังไมไ่ด้ท ามีหลายอย่าง เช่น ที่ผมได้บันทึกไว้ที่ท่านประธานแจ้งก็คือใน
เรื่องของหมู่ที่ 2 เรื่องล าโพง หรือเสียงตามสาย ไม่ทราบว่าตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนละ จากประชุมหลายๆครั้ง ยังไม่
ทราบว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนละครับ แล้วเรื่องของตัดต้นตีนเป็ด บริเวณ หมู่ 3 ตรงข้ามสหกรณ์หรือศูนย์เด็กของเรา ไม่
ทราบว่าจะไปด าเนินการเมื่อใด และที่เสริมมาใหม่คือเรื่องของขยะที่ทิ้งหน้า กศน. ที่จะตัดต้นไม้ น าไปกองไว้ตรงหน้าแล้ว
ศูนย์เด็กเข้าตรงนั้นด้วย ดูแล้วไม่ค่อยงามตา น าขยะเข้าไปทิ้งตรงนั้นหมด ข้างทางอยู่ทางซ้ายมือ ถ้าจากเชิงดอยไปซุปเปอร์
ไปขวามือ ถ้ามาทางซุปเปอร์จะอยู่ซั ายมือก่อนเข้า กศน.และศูนย์สาธารณสุข ไม่ทราบว่าเห็นมานานแล้ว ไม่ทราบว่าจะมี
เจ้าหน้าที่ท่านใดจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข ปล่อยให้อุดจาดตาอยู่นานเกินไป ถามว่าได้ชี้แจงให้กับ กศน.หรือไม่ว่าห้ามน ามา
ทิ้งบริเวณนั้น น่าจะจัดกิ่งไม้ใบไม้ให้ทิ้งอีกที่หนึ่ง ไม่ควรน ามาท้ิงตรงด้านหน้า ตรงนี้นะครับขอฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ
ช่วยด าเนินการแก้ไขขยะตรงบริเวณหน้าศูนย์ กศน. หรือศูนย์สาธารณสุข  แล้วเรื่องล าโพง ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหน 
ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร จะเข้าไปด าเนินการเมื่อใด อีกเรื่องผมได้ประสานมาทางช่างจง ว่าขอตัดกิ่งไม้
บริเวณที่ยื่นออกมาทางสาธารณะ ก็ได้รับค าชี้แจงจากช่างจงบอกว่าเลื่อยตัดไม้เสีย ท าไมเสียนานมาก ไม่ทราบว่าจะไปตัด
ด าเนินการแก้ไขเมื่อใด  ช่างจงบอกล าดับคิวให้แล้ว แต่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะ ไรเลย ผมก็เลย
ถามว่าจะแก้ไขได้เมื่อใด แล้วจะเข้าไปด าเนินการตัดกิ่งไม้ใบไม้ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนกิ่งไม้ใบไม้จะเข้าไปติดกับสายไฟ อย่ างก่ิง
ไม้สูงๆ จะไปพาดสายไฟท าให้ไฟดับ อย่างที่ทราบอยู่  ทุกวันนี้ไฟดับ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น กลางคืนอีก บางวัน   
กลางคืนดับสามครั้ง อยากให้กองช่างได้เข้าไปด าเนินการการแก้ไขในการตัดกิ่งไม้ ใบไม้ ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของการ
ไฟฟ้า ก็แก้ไข การไฟฟ้าไม่มาดูแล ทุกวันนี้คงต้องพ่ึงทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดอยสะเก็ด เข้าไปด าเนินการแก้ไขตัดกิ่งไม้
ใบไม้ เรื่องของที่จะน าไปทิ้งที่ไหน ถ้ามาหาผม ก็จะแนะน าให้ไปทิ้งที่ศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านโพธิ์เจริญของเรา เพราะมีที่
เก็บกิ่งไม้ใบไม้ตรงนั้น ท าปุ๋ยตรงนั้น ส าหรับผมมีเรื่องที่จะต้องฝากผ่านไปยังท่านประธานสภาไปยังท่านบริหารก็มีอยู่            
3 เรื่องที่ผมได้ชี้แจงไป ขอขอบพระคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา 
 
นายอนุชิต  ไชยถา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ช่วงแรกที่ท่านประธานสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี  
20 – 30 เรื่อง ถ้าวันนี้ต่อไปอีก 8 โมง  ผมขอเสนอขยายระยะเวลาในการประชุม เพราะมีแต่เรื่องส าคัญที่เราได้ประชุม
เรื่องเก่าค้างก็ยังมีอยู่ แล้วงวดหน้ามาประชุมอีกครั้ง ขอขยายเวลาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ค้าง อย่างร้านเจริญพุงต้องให้จบ ที่ผม
ยื่นญัตติไปหายไปเลย  สรุปยังไม่ได้อะไรเลย เพราะเราจะต้องน าบันทึกรายงานตรงนี้ไปประกอบรายงานการประชุมของ
สภาน าไปประกอบที่สถานที่ต ารวจ ปปช. หน่วยงานต่าง ๆ ที่แจ้งร้องเรียนมา เพราะว่าสรุปไม่ได้ แล้วจะต้องมีข้อแก้ข้อ
กล่าวหาอีก  เพราะว่าผมดูแล้วไม่มีที่พูดกันเมื่อคราวที่แล้ว มีบันทึกอยู่ และยังมีอีกหลายเรื่อง เรื่องเมรุ เรื่องด่วนก็ยังไม่ได้
บรรจุไม่ได้รับการแก้ไข สามหมู่บ้านรอกันหมด ผมก็เลยขอขยายเวลาในการประชุมสภา แล้วค่อยน ามาคุยกันในคราวหน้า
ว่าท าไมไม่ท ากัน 6 เดือนผ่านมา ถ้านับเดือนนี้มา ถ้าจะพูดกันนี้ยาว จะยื่นญัตติอีกก็ยาวอีก ต้องติดตามตั้งแต่งานต่างๆ 
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ขึ้นมา  ขอเสนอที่ประชุมขยายระยะเวลาในการประชุมสภา ขออีกครั้ง เพ่ือจะแก้ไขปัญหาที่ ค้างกับปัญหาที่ท่านประธาน
แจ้งให้ทราบตอนวาระประธานแจ้งให้ทราบมีมากเกินไป วันนี้คือใช้เวลานานมากละ ให้พักผ่อนก่อน  ขอเสนอที่ประชุมแค่
นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านมารุต  สุดาค า   ครับ 
 
นายมารุต  สุดาค า    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ผมขอฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหาร เพราะว่าทาง
ชุมชน ทางชาวบ้าน คณะกรรมการทุกท่าน ได้ฝากผมมาถามถึงท่านผู้บริหารเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการแรก 
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ถ้าอุดหนุนไม่ได้ ท าไมไม่ท าหนังสือไปชี้แจงให้ทางวัดปล่อยให้ทางวัดรอท าเรื่องก่อนทุกอย่าง
มาตั้งปี  ท าโครงการเข้าออกๆ ตลอด ขอให้ชี้แจงโครงการนี้ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้น าเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับวัด คณะกรรมการ  
ต่อมาโครงการที่ 2 โครงการไตลื้อ ซึ่งได้วางแผนโครงการแบบแปลนมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่ทุกปีก็ได้ท ามาก็ไม่เคยมี
ปัญหาอะไรเลย แต่พอมาปี 2562 เริ่มมีปัญหา มาแก้โครงการต่าง ๆ ตลอด ทุกโครงการที่ไม่เข้าคุณลักษณะ ก็มาแก้กัน
แล้ว ยังไม่พอใจก็โทรไปสอบถามสตง. ทางจังหวัด และสตง. ก็ให้ค าแนะน ามา แต่เราก็มาแก้ไขข้อความทุกอย่างแล้ว             
แล้วขอกนัตัวเองของเทศบาล ทางชุมชนก็ยอมถึงได้เลื่อนจากจัดพร้อมประเพณีสรงน้ าพระธาตุตอนบ่าย แต่ทางเทศบาลแก้
เอกสารตลอดจนทางชุมชนไม่มีความแน่ใจ ไม่มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการการเงินการคลังของเทศบาลเราแล้ว ว่าจะ
โอนเงินอุดหนุนให้เมื่อไหร่ ก็ได้รับตอบไม่ชัดเจน จะให้ชุมชนด าเนินการไป ทางชุมชนก็ไม่กล้าที่จะท า คณะกรรมการได้ 
ปรึกษากันว่า ถ้าทางเทศบาลยังไม่ได้โอนเงินให้ ถ้าจัดไปแล้วจะท าอย่างใด แล้วจะน าเงินตรงไหนมาช าระคืน เพราะ
โครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติแล้ว ผมได้สอบถาม อปท.อ่ืน ใกล้ๆ แล้ว ว่ามีการอุดหนุนให้ชุมชนหรือไม่ ผมไปถามเพ่ือนที่
เรียนด้วยกัน ก็ได้รับค าตอบว่า ไม่มีค าสั่งมาเลยว่าไม่ให้อุดหนุน โครงการวัฒนธรรมไตลื้อ ทางชุมชนได้มาแก้ไขแล้ว และจะ
ให้ชุมชนก าหนดวันเวลามาอีก ถ้าก าหนดวันเวลามาแล้วถ้าไม่อุดหนุนให้แล้วจะเกิดความเสียหายแก่หมู่บ้านไตลื้อของเรา 
ผมขอให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจ้งเพราะเหตุผลใด ที่ชุมชนจัดงานไม่ได้เพราะอะไร ติดตรงไหน ขอให้ชี้แจงเพราะผมจะได้น า
เรื่องไปแจ้งให้กับชุมชนได้ โครงการคงพลาดไปละ ท ามาทุกปีๆ แต่ปีนี้ไม่ได้ท า ผมเสียดายโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการ
สืบสานจริง ๆ ของชุมชน เพ่ือชุมชนของบ้านลวงใต้ ทุกอย่างขึ้นชื่อเป็นของเทศบาล ถ้าใครมาเทศบาลดอยสะเก็ด ก็จะ
ทราบว่ามีบ้านไตลื้ออยู่ในเขต เพราะท ามาหลายปีมาแล้ว ผมขออธิบายให้ทางเทศบาลได้เข้าใจด้วยที่ท าทุกปี เพราะเหตุใด
ถึงไม่อยากจะอุดหนุนให้ในชุมชนลวงใต้และผมจะได้แจ้งให้กับชุมชนได้เข้าใจ ทุกวันนี้ทางชุมชนก็ได้พูดกันมาก ถ้าบริหาร
จัดการกันไม่ได้ก็จะมีเรื่องอะไรเกิดข้ึนอีก ผมขอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ  
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ผมเห็นด้วยกับท่านมารุต กับโครงการที่เทศบาลได้ตัด
หรือว่าไม่ได้โอนงบประมาณตรงนี้ไป ทุกครั้งมีตลอด น่าจะมีให้นะครับ ส่วนผมก็มีเรื่องอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องบ้านเอ้ืออาทร 
ตอนนี้คณะผู้บริหารได้วางรูปแบบโครงการนี้อย่างใด ทางเทศบาลจะวางแผนแบบจะให้เช่าหรือว่าจะให้อยู่ แบบใด ทุกวันนี้
ให้อยู่ฟรี ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากอยู่ฟรี อยากรู้ว่าเทศบาลจะให้เช่าอย่างไร เดือนเท่าไหร่ ให้ระบุมาเลย ชาวบ้านฝากบอก
ว่าไม่อยากอยู่ฟรี วันหน้าวันหลังสมาชิกหมดวาระไป จะได้ด าเนินการสิ้นสุดตรงนี้แล้ว และทางศาลตัดสินมาว่าคืนเงิน            
ทุกสตางค์ให้กับผู้เช่า นี้คือต่อไปข้างหน้าไม่รู้ว่าทางคณะผู้บริหารวางแผนแบบใด จะให้อยู่อย่างใด จริงๆ นี้อยากให้รู้ว่าจะ
ด าเนินการเยียวยาอย่างใด อยากรู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างใด  มาคุยกับผู้บริหารบอกว่าอยู่ไปก่อน แต่ไม่มีความมั่นใจ วันหน้า
วันหลังจะท าอย่างไร กลัวว่าตรงนี้ไม่สามารถเช่าต่อได้จะล าบาก  เมื่อสมาชิกยังอยู่ตรงนี้จะได้มั่นใจ เรื่องเงินนี้ยังไม่ทราบได้
หรือยัง รู้เรื่องข้างในกันอยู่  ทางศาลได้สั่งการมาว่าให้เทศบาลชดใช้ทุกบาททุกสตางค์ ติดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องจะให้ท า
สัญญาเช่าต่อ จริงๆ ชาวบ้านจะเข้ามาวันนี้  ท าสัญญากี่ปี เดือนเท่าไหร่ อยากทราบตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ช่วยท าตรงนี้ให้
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ชัดเจน ฝากทางผู้บริหารด าเนินการตรงนี้ จริงๆ น่าจะเยียวยาให้ชาวบ้าน เพราะมีความตั้งอกตั้งใจ ผ่อนกันมา 10 ๆ ปี ถึง
เวลานี้ไม่สามารถเป็นกรรมสิทธิ์ ก็น่าสงสาร ก็อยากให้ผู้บริหารเข้าใจตรงนี้ด้วย เรื่องที่ 2 คือ เรื่อง ที่ท่านประธานแจ้งให้
ทราบ เรื่องหินคลุกที่ผมขอมา ถนนด้อยโอกาส  ถนนราชพัสดุไม่สามารถด าเนินการลาดยางตามโครงการได้ ได้เฉพาะที่
ช่วยเหลือได้ ดังนั้นแล้วอยากได้ตรงนี้ด้วย ขอให้ท่านได้ช่วยคิด ขอตรงนี้ขอให้ท่านด าเนินการตรงนี้ด้วย อย่างที่ท่าน
ประธานแจ้งให้ทราบ จะเข้าหน้าฝนแล้ว ถนนเส้นนี้น่าจะใช้เพราะมีการแข่งขันกีฬาตลอด มีคนมาใช้ตรงนั้น ขออยากให้
ผู้บริหารให้ความส าคัญตรงนี้ด้วย และก็ยังเรื่องตัดต้นไม้สัก ก็ยังไม่ได้รับค าตอบอย่างท่านประธานสภาว่า จริงๆ ผมไม่ได้
เอาเรื่องท่านขนาดนั้น ถ้าได้ขูดออกไปจริง ก็หาต้นไม้อ่ืนมาปลูกทดแทน ท่านขี่รถผ่านแถวนั้นจะโล่งหมด ไม่มี่ต้นไม้เลย 
ไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตาย ที่จริงถ้าได้ตัดออกไป อยากได้ต้นไม้มาทดแทนตรงนั้นแค่นั้นเอง แล้วอีกเรื่องอยากได้เครื่องออก
ก าลังกายที่ผ่านงบประมาณไป 2 ชุด ที่ท่านประธานขอไปชุดแรกหลายแสน 2 ชุด เห็นเทศบาลอ่ืน อย่างเราไปเชิงดอย            
ตั้งยาว  แล้วของเทศบาลดอยสะเก็ดเมื่อไหร่จะได้ อยากได้ตรงนี้ด้วย ทุกวันที่ท่านไปดูตอนเย็นที่สนามกีฬา ถ้าเป็นไปได้
อยากได้ให้รีบด าเนินการนะครับ ผมไม่ได้ขัดแย้ง ไม่ต้องกลัวร้องเรียน ของพวกนี้มีประโยชน์กับชาวบ้าน อีกเรื่องหนึ่งคือ 
อยากได้โครงการท่านเรวัฒน์  โครงการซ่อมแซมเมรุ ของหมู่ที่ 3 เมื่องบประมาณปีที่ผ่านมา มีงบประมาณเข้ามา บอกว่า
ท าได้เลยในปีงบประมาณ 2561 โครงการมีแต่ท าไมล่าช้ามาก เป็นไปได้ชาวบ้านอยากได้มาก การเสียศพ ก็มีศพคนรวย
คนจน ถ้าได้ส่วนนี้จะจ าเป็นมากเป็นสิ่งที่ดีส าหรับชาวบ้าน ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับท่าน จริงไม่อยากจะอะไรมาก 
บางทีเรื่องบ้างเรื่องแจ้งมาทางท่านประธาน แต่ไม่ได้รับค าตอบไป อย่างผมขอเรื่องตัดต้นไม้ ไปดูตอนเช้าก็ล้มลงเรื่อยๆ 
ท่านจะด าเนินการเมื่อใด เจ้าของบ้านไม่ฟังแล้วเพราะจะล้มใส่บ้านชาวบ้านก็ท าเอง เจ้าหน้าไปถามว่าท าเสร็จแล้ว ชาวบ้าน
ตอบท าแล้ว ท าเองเพราะจะล้มทับบ้านแล้ว ไม่ใช่ท าเอาหน้าอย่างเดียว ที่ผมพูดบางคนอาจไม่เข้าใจ คือลมพัดไม้ไผ่ไปพาด
หลังคาชาวบ้าน แล้วล้มจะทับบ้านแล้ว ก็เลยโทรหาท่านประธานสภา เพื่อสั่งการไป แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปดู รอแล้วรออีก ก็ไม่
มา เจ้าของบ้านทนไม่ไหว เพราะถ้าล้มลงเรื่อยๆ ความเสียหายเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบ ถ้ารอเทศบาลนานเกินไป ชาวบ้าน
ก็เลยตัดสินใจท าเองเลย สิ่งที่ผมขอมาช่วยด าเนินการให้ด้วย ให้เรียงด าเนินตรงไหนส าคัญหรือไม่ส าคัญ ละเว้น อะไรตรงนี้   
ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า เชิญท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  ครับ  
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  ผมขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร ผมมีหลายเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเงินอุดหนุน อย่างที่ท่านมารุต ได้ชี้แจงไปนั้น เงินอุดหนุนอยู่ในเทศบัญญัติ 
ตอนนั้นตั้งเทศบัญญัติปี 2561 ได้ตั้งโดยท่านประยูรเป็นประธานงบประมาณออกมา ซึ่งเวลาที่จะตั้งเงินอุดหนุนก็ได้
ปรึกษากันนอกรอบว่าเงินอุดหนุนสามารถอุดหนุนตามปกติได้หรือไม่ เพราะปี 2560 ได้งดไปเงินอุดหนุนตาม สตง.ท้วงติง 
แต่งบประมาณปี 2561 ตั้งเพราะท่านประยูรและหลายๆ คนก็ได้รับหนังสือซักซ้อม หนังสือสั่งการสามารถอุดหนุนได้            
ตามปกติ ถึงได้ตั้งเป็นเทศบัญญัติออกมา แต่ปรากฏว่าเดือนที่ผ่านมานะครับ วัดดอยสะเก็ด วัดรังสีสุทธาวาส ขอรับเงิน
อุดหนุน ปรากฏว่าไม่ได้รับ ผมไม่รู้ว่าทางผู้บริหารใช้ระเบียบข้อบังคับ หนังสือซักซ้อมฉบับไหนมาอ้างอิงครับ ผมขออนุญาต
ท่านประธานสภาให้ผู้บริหารน าหนังสือซักซ้อม ระเบียบข้อนั้นมาอ้างอิง น าข้อบังคับฉบับใดที่ว่าเงินอุดหนุนไม่สามารถ
อุดหนุนได้ ทั้งๆท่ี ตั้งอยู่ในเทศบัญญัติอยู่แล้ว ขนาดเรื่องมอก. ตัวเดียว ท่านยังบิดบังให้ท าตามเทศบัญญัติ แต่มีเงินอุดหนุน
ซึ่งมีตั้งหลายโครงการไม่สามารถอุดหนุนได้ ชาวบ้านมาตามเรื่อง พระมาตามเรื่อง ก็ว่าพระมาจุนจ้านกับเรื่องชาวบ้าน 
กระแสตรงนี้ผมได้ยินมาว่าชาวบ้านไม่พอใจ ใครเป็นคนพูด ชาวบ้านไม่พอใจ พระกับชาวบ้าน เป็นริ้วล้อตามกัน บางที            
พระท างานเก่งกว่าชาวบ้านเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ก่อน ประสานระดับอ าเภอจังหวัดมาแล้ว เห็นพระตัวเล็ก ๆ แต่ความสามารถ
มีมาก พระมาติดตามเพราะจะได้ขับเคลื่อนให้โครงการเงินอุดหนุนลุล่วง ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก แต่เจ้าหน้าที่ใช้ค าพูด
ที่ไม่เหมาะสมใส่พระ ชาวบ้านไม่พอใจนะครับ พร้อมที่จะมาประท้วง ท่านมาดูวิธีการไหน หรือว่าท่านจะไปอย่างเดิม ท่าน
มาที่นี้มาท างานตรงนี้ มาสร้างความเจริญหรือมาขัดขวางความเจริญ ผมอยากถาม ที่จริงผมอึดอัดมาหลายเรื่อง เรื่องบาง
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เรื่องไม่น่าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่อง เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆ น้อยๆ ให้พนักงานไปถ่ายรูปมาประเมินราคา และจะทันการหรือไม่
ครับ ถ้าคนตาย คนเจ็บก็เจ็บแล้ว ปูน 1 ลูก ต้องไปถ่ายไปประเมินราคามามีที่ไหนบ้างครับ เทศบาลดอยสะเก็ดเป็น
เทศบาลใหญ่ ท างานแบบนี้ยุค 4.00  ไม่ใช่ยุคเต่าล้านปี ขั้นตอนระเบียนการมากเกินไป ควรจะตัดขั้นตอนลงมาบ้าง 
ชาวบ้านเดือดร้อน ถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่โทรแจ้ง ตะแกรงเหล็ก ปูน ท่านยังไม่ไปสั่งซื้อมา เดือนหนึ่งใช้เท่าไร  ท่านไปซื้อมา 
100 บาท และการจะเอาวัสดุออกมาจัดท าบัญชีกันเอง ตรงนี้จะท าปูน 1 ลูก ถนนหนทางต้องถ่ายรูปเพ่ือประเมินราคา 
เจ้าหน้าที่ก็บ่น งานไม่เดิน ชาวบ้านเดือดร้อน นี้ระบบท างานสะสมมานัก นี้ขนาดเล็กๆน้อย ๆ เรื่องโครงการแต่ละโครงการ
ใหญ่ๆ ผ่านมา 6 เดือนแล้ว จะประกาศโครงการแต่ละโครงการแต่ละหมู่บ้านเงียบกันหมด แล้วเมื่อประชุม สมัยประชุม 
สมัยที่  1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีการบันทึกอ้างอิงว่า ขาดวิศวกรท าการรับรอง ตอนนี้รับรองได้หรือ
ยังครับ โครงการแต่ละโครงการค้างหมดเลย ตอนนี้ค งเหลืออีก 4 เดือน จะหมดงบประมาณของปี 2562 แล้ว                   
บ้านเชิงดอย ทั้งเงินสะสม เงินเหลือจ่าย เทศบัญญัติ ไม่ได้ท าสักโครงการเลย เงินสะสมที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านั้น ผมไม่ยอม
นะครับ คงเหลืออีก 4 เดือน ถ้าท่านปล่อยปะละเลย เจอกันแน่ๆ ครับ 157  เงินสะสมไม่ สามารถน ากลับมาได้อีกแล้ว 
เพราะกันไว้ได้หนึ่งปีแล้วอีกปีท่ีสองไม่สามารถที่จะกันได้ เพราะการบริหารการท างานผมว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเรื่อง
การท างานคือเรื่องการท างาน ขอให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ช่วยกันท างานให้ล่วงไป และรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ 
ไม่ใช่ว่าองค์กรนี้มีแต่ขัดแย้งโยนกันไปโยนกันมา ชาวบ้านไม่ได้รู้อะไรผมมาตามหาก็ไม่ได้ค าตอบ ท าหนังสือไปแล้วหนังสือ
ไปถึงกองนั้น กองนั้นก็ไม่ส่งมา กองนี้ก็ไม่ได้ท าเลย และค าตอบท่านเป็นผู้บริหารจะท าอย่างไรก็ได้ โครงการแต่ละโครงการ
ขอให้ส าเร็จ ไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมาแล้วสุดท้ายคนที่ทุกข์ท่ีสุดคนที่ขาดโอกาสที่สุดก็คือชาวบ้านของเรา ที่เราจะเสร็จแล้ว 
ตอนนี้คงเสร็จละ อย่างโดรม หมู่ 3 เป็นเงินเหลือจ่าย มีอยู่แล้ว ท่านยังไม่น ามาท า เงินเหลือจ่ายท่านน าเงินเหลือจ่ายไปไว้
ที่ไหน  ส่วนกลางไม่ได้โอนมาให้ ไตรมาสแรกไตรมาสเป็นเงินเดือนของท่าน  อาจยังไม่ได้ส่งมาเลย เรางบอยู่ แต่เงินเหลือ
จ่ายและเงินสะสม ผมไม่ทราบว่าท่านน าไปจ่ายที่ไหน โครงการแต่ละโครงการนะครับ ควรที่จะเฉลี่ยให้กัน อย่างน้อย
ชาวบ้านจะได้เห็น ผมพูดมาเกือบ 8 เดือน แล้ว ตรงนี้จะท าแล้วนะ แต่ปรากฏว่าเข้าเดือนที่ 8 ท าไม่ได้ท าอะไรสักอย่าง 
แล้วความน่าเชื่อถือสมาชิกก็จะโดนลดน้อยถอยไป ผมตอบว่าท าแน่นอน  แต่ไม่ได้ท าเลย หลายๆโครงการแต่ละหมู่บ้านแต่
ละโครงการนี้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกคงจะรู้แล้วว่าโครงการแต่ละโครงการมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ท า ไฟจราจรที่สี่แยกเหมือนกัน
นะครับ ตรงนี้กี่เดือนมาละครับ 3-4เดือนเข้ามาแล้ว ผมขอไป 2 จุด ปรากฏว่าได้หม้อมาติดตั้งละ 1 จุด อีกจุดหนึ่งยังไม่ได้
เลยขาดเสา ผมก็ไม่รู้ว่าสั่งการอย่างใด ซื้อของกันอย่างใด สั่งแบบทะยอย ตอนนี้ด าเนินการอย่างไร การท าบัญชี  3-4เดือน
มานี้ ผมตามตลอด ตอนนี้ติดได้ตัวเดียว อีกตัวขาดเสา ก่อนนี้ผมก็ตามอีกยังไม่มา โทรหาร้านค้า ผมไม่เข้าใจระบบการ
ท างานแบบนี้ เครื่องสูบน้ าท่านจ าได้หรือไม่ครับ ตอนนี้เข้าเดือนที่ 8 ละครับ นายสมิงท่ีเสียชีวิตตอนนี้คงไปเกิดใหม่ละครับ 
ไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นลูกใครละ  ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับ น้ าล าคลองจะแห้งหมดละครับ เครื่องได้ ไฟฟ้าได้ ปรากฏว่ากะโหลก
สูบท่อเปลี่ยนมา 3 รอบ ตอนนี้เป็นรอบที่ 3 จะได้ไม่ได้ไม่รู้ตามมาเป็น 7-8 เดือนจะได้ไม่ได้ไม่รู้ บอกว่าซื้อแล้วสั่งแล้ว จะ
น าน้ าที่ไหนมาทดลอง ตรงนี้ผมก าลังสืบว่าการท างานของท่านบกพร่องตรงไหน ท่านผู้บริหารบกพร่องตรงไหนควรจะแก้ไข
กันอย่างไร ผมทราบมากว่าภายในองค์กรก าลังมีความแตกแยกกัน ไม่มีความสามัคคีกันเลย ต่างกับ 2 ปี ก่อน ช่วงนี้รู้สึกว่า
จะหนักที่สุด การขาดความสามัคคีภายในองค์กรท าให้งานทุกอย่างฉุดกระชากกันหมด ขาดความสามัคคีกัน ผมบอกแล้วว่า
คนที่เสียที่สุดคือชาวบ้าน เงินมีกองอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถน าไปใช้ได้ ญัตติบางญัตติ โครงการบางโครงการควรเข้าสภา
ตั้ง 4-5 เดือนก่อนแล้วแต่ก็ไม่ส่งมาได้ เวลาและโอกาสก็เลยผ่านไป ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นสมาชิก บางที่บางครั้งก็ไม่
อยากจะพูดมาก อย่างผมบอกว่าเรื่องงานควรจะแยกกัน เวลาการท าหน้าที่ที่จริงผมอาจจะเป็นคนละเอียด แต่เวลาการ
ท างานผมจะเน้นตลอดและผมจะบอกตลอดกับเพ่ือนสมาชิกหลายท่านด้วย บางทีบางครั้งสวมหมวกหลายๆ ใบ แต่เวลา
การท างานผมอยากที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ ผมเอ้ือกับการประสานกับเจ้าหน้าที่ ผมจะพูดตลอดว่าการท างานของผมกับ
เจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยมีปัญหากัน แต่เจ้าหน้าที่ถ้าละเลยก็ไม่ไว้เหมือนกันนะครับ อย่างที่ผมพูดมาตลอดว่า โครงการแต่ละ
โครงการงานทุกอย่างขอให้ท่านทั้งหลาย ท่านผู้บริหารช่วยผลัดดันโครงการแต่ละชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ให้เดินหน้า รวดเร็ว
เพราะคงค้างอีก 4 เดือน ผมไม่ได้หวังอะไรครับ หวังให้ชาวบ้านได้รู้ ว่าโครงการแต่ละโครงการที่เข้าเทศบัญญัติให้ส าเร็จผล  
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เพ่ือเทศบาลจะได้รับการยกย่อง เทศบาลใหญ่แต่ผมได้ข่าวว่าแย่งแม้แต่กระดาษ งบประมาณซื้อกระดาษไม่มี นี้คือเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ด ไม่ใช่เทศบาลอ่ืนที่เล็กกว่าของเรา ฉะนั้นผมขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร งานทุกอย่าง
ขอให้เดิน งานทุกอย่างขอให้คณะผู้บริหารช่วยผลัดดันให้เสร็จ โครงการที่ยังไม่สามารถท าได้ช่วยกันนะครับให้เสร็จจนได้ 
เพ่ือองค์กรของเรา เพ่ือเทศบาลของเรา และเพ่ือพวกเราจะได้พูดกับชาวบ้านได้เต็มปากเต็มค าว่าทุกอย่างที่ท าไปท าเพ่ือ
ชาวบ้านจริงๆ ขอบคุณครับผม 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านสมบูรณ์  สมโพธิ์ 
 
นายสมบูรณ์  สมโพธิ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ผมขอเวลากับเพ่ือนสมาชิกสักเล็กน้อย เกี่ยวกับท่าน
สมาชิกหลายท่านได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของวัด ของบ้านงบประมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไตลื้อและงานภาคฤดูร้อนของเด็กๆ 
ตรงนี้ผมได้ดูข่าวตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนภูมิภาคทุกอย่างเหมือนท่านเรวัฒน์ได้พูด ไม่ได้กีดกันอะไรเลย แต่สามเณร                  
ภาคฤดูร้อน ผมเตรียมแผนงานไว้แล้ว ผมสงสารพระวัดรังษีสุทธาวาส ต้องใช้เงินจ านวนนี้แทน เงินที่เทศบาลไม่อุดหนุนให้ 
เพราะท่านแบงค์เป็นเลขาของเจ้าคณะอ าเภอ จะต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด พอทางเทศบาลบอกว่าอุดหนุนได้ แต่พอมี
การเตรียมไปแล้ว แต่จัดการไปแล้วเบิกไม่ได้แล้ว เป็นเพราะเหตุใด แต่ผมขอค าชี้แจงในที่นี้ด้วยนะครับ ท่านแบงค์ได้ไป
นอนโรงพยาบาลตั้ง 5 คืน แล้วงานไตลื้ออีกก็เข้าโรงพยาบาลอีก ท่านแบงค์เป็นตัวหลัก และศิลปวัฒนธรรมขนบธรรม
ประเพณีที่รัฐบาลได้บอกว่า บ้านวัดโรงเรียนแล้วท าไมบอกออกมาได้ว่า พระสงฆ์ไม่ควรจะมาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงิน             
เรื่องทอง ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าท่านแบงค์ได้ยินมาและไม่สามารถเข้ามาพูดได้ เรื่องต่างๆ ที่ผมได้พูดก็คือ เรื่องงานไตลื้อผมจัด
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกประดิษฐ์ สอาดล้วน ที่เสียชีวิตไป  ผมจัดก่อนท่าน 2-3 ปี ตอนนี้ยังเป็นสุขาภิบาลอยู่ ไปอยู่ที่
อ าเภอ ผมจัดโครงการขึ้นมา ผมได้รับงบประมาณเล็กๆน้อยๆ มาเรื่อยๆ  จนครั้งที่  9 -10 หมู่บ้านได้รับงบประมาณ 
2,000,000 กว่าบาท ทั้งเทศบาล ทั้งอบจ. ทั้งการท่องเที่ยว ทั้งวัฒนธรรม รวมแล้ว 2,000,000 บาท น ามาจัดยังจัดได้ 
ที่อ่ืนยังอุดหนุนให้ ทุกๆปีก็ยังได้รับ แล้วท าไมปีนี้วนไปวนมา ประชุมกันวางแผนกันมาหลายรอบละ อย่างวันที่สรงน้ า            
พระธาตุ ก็มีเรื่องเข้าไป ท่านแบงค์ก็เรียกประชุม ทั้งที่งานก็มีอยู่หน้าวัด คณะกรรมการก็มานั่งประชุมกัน จนเวลาล่วงเลย
ประมาณตีหนึ่งถึงได้บทสรุปว่าจะไม่รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลแล้ว เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ ถ้าเทศบาลให้จัดไปก่อนแล้ว 
แล้วมาบอกว่าเบิกไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบเงินก้อนนี้ ชาวบ้านลวงใต้ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้น แล้วอีกอย่างหนึ่งผมขอ
พูดในที่นี้ว่าถึงจะแรงไปต้องขอโทษในที่ประชุมว่า พ่ีน้องบ้านลวงใต้ไม่ได้กินแกลบทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านพันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  ครับเชิญครับ 
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า ผมขอสอบถาม 2 เรื่องครับ เรื่องเก่าๆ คือ
โครงการขูดลอกล าคลองของปี 2560 ใช้เงินสะสม ตอนนี้ของผมหายเงียบไปข้างบ้านผม ตอนนี้รางระบายน้ าที่ท าไว้ก็
ปรากฏว่าอยู่ต่ ากว่าล าคลองอีก และเรื่องที่ 2 โครงการท าผนังกันดินหลังบ้านหมอแดง มาถึงบ้านยายถา ซึ่งผู้บริหารบอก
ว่าต้องขออนุมัติผู้ว่าก่อน ไม่ทราบว่าได้ด าเนินไปถึงไหนบ้างครับ ขออนุญาตสอบถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านประศักดิ์  มากพันธ์  ครับ 
 
นายประศักดิ์  มากพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า  ผมมีเรื่องสอบถามคือเรื่องไฟฟ้าสวนสาธารณะ ที่ศาล
เจ้าพ่อ หลายครั้งแล้วนะครับ ตั้งแต่ประชุมสภาหรือว่าตั้งแต่ร่างเทศบัญญัติ ผมเคยถามผู้อ านวยการกองช่างว่า มี
งบประมาณพอหรือยัง ท่านผู้อ านวยการกองช่างตอบว่ามีพอแล้ว แต่ก็ไม่เห็นไปท าเลย เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปท าไม่ได้ดูแลเลย 
กลางคืนที่ตรงนั้นมืดมาก มีเด็กๆ มามั่วสุมกัน แสงสว่างไม่พอเป็นอันตราย ใครๆ ก็ไม่อยากเดินผ่านเส้นทางนั้น ตรงนี้ผม
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คิดว่าท่านก็คงไม่คิดว่าเป็นบ้านของท่านที่มาอาศัยที่นี้ คิดว่าท่านมาอยู่มาอาศัยอยู่ที่นี้  ช่วยท าให้ชุมชนนี้เจริญบ้าง ไม่ใช่ว่า
การประชุมสภาเสร็จออกไปแล้วท่านก็ลืม ช่วยไปท าให้มีแสงสว่างบ้าง มันเสียผมครับ ชาวบ้านก็ถามตลอดว่าท าไมไม่เห็น
ช่างมาท าไฟฟ้าสักที่ ผมก็ตอบว่าผมได้แจ้งไปหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านมาอาศัยกินเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลดอย
สะเก็ด แต่ไม่ท าความเจริญให้ชุมชน หรือเทศบาลของเรา ผมขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านมารุต  สุดาค า 
 
นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า ผมได้ยินเกษตรกรได้มาสอบถาม มาถามผมว่าเรื่องโครงการ
ขูดลอกล าเหมือง งบประมาณมีหรือไม่ และจะท าต่อหรือไม่ ที่ท าไปแล้วท ายังไม่เสร็จเลยโครงการนี้ท าไมถึงไม่ท าต่อ ขอ
ทางประธานสภาผ่านทางผู้บริหารได้ชี้แจง ผมจะได้น าไปแจ้งให้กับกลุ่มเกษตรกร  ผมจะได้ไปแจ้ง แล้วจะท ากันเอง จะไม่
รอแล้ว น้ าก็ก าลังจะมาแล้ว  ผมขอแค่เรื่องนี้ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  เรียนประธานสภาผ่านผู้บริหาร ผมอยากจะติติงเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนะครับ  รู้จักผมในวันประชุมสภาเท่านั้น พอดีผมมาติดต่อเรื่องขอโอนย้าย เจ้าหน้าที่บางคนไม่รู้จักผมเลย 
ถามผมว่าชื่ออะไร ผมอยากให้ท่านประธานผ่านผู้บริหาร ให้น ารูปสมาชิกสภาได้ติดให้พนักงานดู วารสารท ามา              
เสียงบประมาณเท่าไหร่แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักสมาชิกสภาทุกคน เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักผมคืออะไรครับ  ผมน้อยใจผมท างาน ผม
อยู่มา 7-8 ปี ไม่มีใครรู้จักผมเลยคืออะไร ไม่ใช่รู้จักเฉพาะวันประชุมสภา งบประมาณอะไรก็ให้ได้ แต่มาติดต่องานแล้วไม่มี
ใครรู้จักผมน้อยใจครับ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร ให้น าวารสารให้ทุกคนดูว่าใครเป็นใคร  ผมน้อยใจจริงๆ ไม่
มีใครรู้จักผมเลย คืออะไร ไม่ใช่รู้จักแค่วันประชุมสภา  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เรื่องของท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ผมของฝากท่านนายกฯ 
ด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ การไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  สมาชิกสภามาติดต่อเรื่องโอนย้าย น้อยใจแต่ไม่มีใครรู้ อย่างผมมาทุก
วันนี้ เดินผ่านหน้าพนักงานหลายๆ คน การปฏิบัติงาน ผมไม่ใช่บังคับบัญชา แต่ให้เกียรติผมด้วย ถ้าผมเดินมาถ้าไม่อยาก
ทักทาย เห็นผมมาเดินหลบไปไกลๆ  ตรงนี้ผมประสบบ่อยมากครับ มองหน้าเหมือนเราเป็นอะไร เหมือนท่านสมเดชเจอ  
แต่ผมมาดูแบบประเมิน คนไหนบ้างผมจะดูแบบประเมิน  ฝากท่านด้วยนะครับ  เจ้าหน้าที่คนใด ท่านไปสืบมาเองครับ  
เป็นที่ไม่เหมาะสมนะครับ   ผมมาจากตัวแทนพ่ีน้องชาวบ้านเหมือนท่านสมเดชว่า ท่านเป็นรองประธานสภา ขนาดเป็นรอง
ประธานน่าจะให้เกียรติบ้าง  สมาชิกสภาได้สอบถามมาขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงของแต่ละเรื่องนะครับ   เชิญผู้บริหารชี้แจง  
ครับ เรียนเชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่า ขอ
อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญผู้อ านวยการกองช่าง  เชิญครับ 
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นายชิติสรรค์  บางศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน                
ขอชี้แจงเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ รู้สึกว่าจะมีหลายเรื่องนะครับ  ขอเริ่มของท่านประศักดิ์  มากพันธ์   ก่อนนะครับ ตั้งแต่
ประชุมเสร็จ เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562  ผมได้ไปสั่งซื้อโคมไฟ 6 ชุด มาเพ่ิม เดิมปีที่ผ่านมา ท าแล้ว 5 ชุด จุดที่ท าได้
ก่อน 5 จุด  แล้วพอกุมภาพันธ์ ให้ท าเพ่ิม ประมาณ 10 กุมภาพันธ์  2562 ผมมีบันทึกอยู่ขอซื้อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2562  พอซื้อ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างและได้ของ ได้ไปประมาณเดือนกว่าพึงได้ชุดไฟกิ่งมา แล้วพอได้ชุดไฟกิ่งมา กองช่าง
มีคนดูแลไฟกิ่ง 2 คน  นายอ้นมีหน้าที่มาก ทั้งประชุมสภา ขับรถ  5 คัน นายมด ซึ่งการเดินตรงนั้นต้องเจาะต้องเดินต้อง
รื้อ ไฟกิ่งหมู่บ้านต้องดูแลนะครับ แล้วตั้งแต่เมษายน 62 มามีเริ่มจากงานจัดดอก ตัดต้นไม้ ต้องเป็นชุดนายอ้นเพราะมีรถ
กระเช้า ตัดดอกดาวเรือง วางท่อ งานวันเฉลิม พอว่างก็มาซ่อมไฟกิ่ง เสร็จมางานพระธาตุ สรงน้ าพระธาตุ กางเต้ นท์          
จัดเก้าอ้ี เต้นท์ 10 หลัง เก้าอ้ี 300 โซฟา  จัดสถานที่อีก ซึ่งคนงานกองช่างมี นายมด นายอ้น ช่างไฟ 2 คน คนงานทั่ว      
5 คน ตัดหญ้า 3 คน  5 คน มีตัดหญ้า 3 ซ่อมฝาราง 2 ซ่อมฝารางต่าง ๆ มีแค่ 2 คน ก็เลยยังไม่ได้ท าให้ท่านเลย จริงๆ
ผมขอโทษท่านด้วยเพราะไม่สามารถแบ่งคนงานไปท าได้จริง ๆ และการเต้นท์บ้านศพ วัด 10 หลัง งานปอย 8 หลัง ขน 
เก็บ ไปถึงก็ไม่มีคนช่วย เก้าอ้ี 300 ตัว ไม่มีคนช่วย คนงานผมมีแค่นี้เอง และก็ไม่ไปโดนหาว่าไม่ให้เกียรติ ว่าเห็นเป็นคนจน
หรือว่าไง โทรมาด่าด้วยนะครับ ขอมา 8 ชุด ให้แค่ 4 ชุด  เขาก็ว่าให้ว่าไม่ส าคัญหรือถึงให้แค่นี้ ผมเองก็โดนด่าเรื่องเต้นท์
ตลอด ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไร เดิมตามมตเิดิมให้ แต่ให้ไปกางเอง  แต่พอมาทุกคนบอกว่าให้ช่างไปกางให้หน่วย เขาบอกไม่มี
คน ผมก็ให้ลูกน้องไปกางให้ ผมก็ไม่มีคนไปท างาน พอไม่มีคนไปท างาน งานเลยค้าง มันเป็นลักษณะแบบนี้ ผมก็ไม่รู้จะท า
อย่างไรเหมือนกันในส่วนของกองช่าง  เรื่องคนท างาน ผมก็ไม่มี  ตัดต้นไม้ สามารถตัดต้นไม้ เลื่อนยนต์มีหรือไม่ไม่มี ท า
ซ่อมก่อนเดือนมีนาคม ยังไม่ได้ ร้านไม่ได้ของมาซ่อมให้ ใช้คนไปตัดเอง ใช้คนใช้มีดไปตัด ที่ว่าตัดต้นไม้ร้านก๋วยเตี๋ยวถนน
ใหญ่นะครับ ถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้ หน้า ธกส.ก็โทรมาว่าท าไมไม่ตัด บอกว่าไม่มีเลื่อนยนต์เข้ามาถึงเทศบาล เลยต้องน ามีดไปตัด
ให้เรื่องเลื่อยยนต์ ท่านประธานอยู่กับผม ท่านประธานทราบดี ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีว่าท าไมไม่น าไปซ่อม ผมหาร้านแล้วก็เอาไป
ร้านก็บอกว่าไม่มีอะไหล่ไปซ่อม ผมก็ไม่ได้ไปตัด ตัดใช้มีดตัด ใช้คนงานตัด ก็เลยช้า ในส่วนเรื่องบางเรื่องก็พ่วงไปเรื่องเลื่อย
ยนต์  เดี๋ยวผมจะด าเนินการให้ของผมสั่งแล้ว ผมหาก าลังคนไม่ได้จริงๆ อย่างนายอ้นวันนี้ก็ไปไม่ได้ติดประชุมสภา          
จะให้นายมดไปคนเดี๋ยวก็ไม่ได้ มาถึงเรื่องไฟกระพริบ สั่งไปตั้งนานแล้ว ผมได้ของมาอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มาแค่ตัวไฟกับ          
ตัวระบบและพอตรวจรับไม่มีเสา ผมก็เลยบอกไปท าให้ท่านเรวัฒน์ก่อนน าตัวที่มีอยู่ไปติดเสาเดิมไปดูก่อนว่ามีเสาหรือไม่   
ไปติดเสาเดิมได้ก็ใช้ได้ ถ้าติดเสาเดิมไม่ได้ก็เลยรอเสาใหม่ ก็เลยได้ติด 1 ชุด เสาใหม่มาวันนี้ ตรงนี้เรื่องเสาเป็นแบบนี้ ของ
มาวันนี้ ไปดูละว่าจะติดตรงไหน ซึ่งของได้มาก็เลยได้ด าเนินการตามนั้น แล้วก็จะพ่วงเรื่องของฝาราง ปูน อะไรต่าง ๆ ที่
เป็นวัสดุเป็นปูน เหล็ก ไม้ ที่ท าฝาราง ผมได้รับของวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่ง เรื่องฝารางมีปัญหา ทุกคนมา
ถามช่างว่าเมื่อไหร่จะไปซ่อมให้ ผมพูดเลยว่าถ้าของผมมีแล้วกองช่างไม่ไปท าว่าผิดกองช่างได้ ถ้าของไม่มีผมไปซ่อมให้ไม่ได้ 
มีคนโทรไปว่าให้ลูกน้องผมว่าให้สมาชิกสภาทะเลาะกับห้องคลัง ผมถามว่าถ้าของไม่มีแล้วผมจะท าอย่างไร ผมได้จ่ายคา
ส่วนต่างของไปเท่าไหร่ละ ผมต้องจ่ายเงินเองไปเท่าไหร่ เครื่องเจาะกระแทกผมจ่ายเงินเอง ซ่อมไม่ได้ ขอซื้อเท่านั้น ผมก็ขอ
ซื้อ เหล็ก ฝาราง ของท่านเรวัฒน์ สั่งไปตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 พ่ึงได้ 13 พฤษภาคม 62 ได้ 14 พฤษภาคม 2562
เป็นช่วงงานแห่นม ลูกน้องต้องไปช่วยกิจกรรมงานแห่นม ก็พ่ึงได้ท า คนซ่อมมี 2 คน วันนี้ก็ไปท าตะแกรงเหล็ก ผมก็เข้าใจ
นะครับว่าการบริหารงานยากเพราะว่าสิ่งที่ท าได้ ท าได้เท่าท่ีจ าเป็น ของผมท าได้เท่าที่จ าเป็น ไม่เหมือนมีนายกฯ เต็มที่ จ้าง
คนเพ่ิม ไม่พอท าเพ่ิม สั่งไปไม่ได้ ให้เท่าที่จ าเป็น ก็คือใช้คนที่มีอยู่ตรงนี้ท างานให้เต็มที่ ผมก็พยายามท าให้เต็มที่นะครับ ใน
ส่วนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตอนนี้ก็ได้เริ่มท าไปซ่อมไปเรื่อยๆ นะครับ ที่ติดอีกเรื่องคือเรื่องยางมะตอย สั่งไป ให้
ออกไปส ารวจออกไปประมาณการผมก็ไปท าตามที่ก าหนด แล้วขอ 30 ถุง ไปน ามาแล้วแต่เท่าที่ไปดู ไม่ได้มาตรฐานก็ยัง
ไม่ได้ตรวจรับ คือยางมะตอยต้องเหนียว ถ้าบีบแล้วไม่เป็นก้อนจะซ่อมถนนได้หรือไม่ พุ้ยเกินไปผมก็เลยส่งคืนให้ร้านส่งมา
ใหม่ ก็ยังไม่ได้ไปซ่อมหลุมในส่วนของยางมะตอย ซึ่งอย่างที่แจ้ง มีคนงานแค่นี้ แต่ดูแลทุกอย่างนะครับ จะขอเพิ่มก าลังคนก็
แจ้งว่าเท่าที่จ าเป็นติดเท่าที่จ าเป็น ขอชี้แจงเรื่องของไปก่อนนะครับ ต่อไปเรื่องโครงการ อย่างที่สมาชิกสอบถามทางกอง
คลังมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือจะซื้อวัสดุให้ผมของเดือนมกราคาม ผมรับเรื่องวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 



47 
 

ผมส่งประมาณราคามา 12 โครงการให้คลัง หลังจากนั้นแล้วเป็นเรื่องของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตอนนี้ก็ท าไปแล้ว                 
6 โครงการ จัดจ้าง 6 โครงการและตอนนี้ได้ผู้รับเหมาด าเนินการ 6 โครงการ ตอนนี้ก าลังสอบราคาซึ่งจะเปิดวันที่                       
6 มิถุนายน 2562 นี้คือเรื่องนี้ ส่วนเรื่องของใน เทศบัญญัติติดปัญหาเรื่องเงินยังเข้าไม่พอก็ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ                 
ก็เลยจะมีปัญหาเรื่องโครงการขูดลอก ตอนนั้นคือได้ผู้รับเหมาแล้ว ชื่อน้องแวว อยู่บ้านป่าคา เป็นผู้รับเหมา วันที่  27 
ธันวาคม 2561 วันที่  28 ธันวาคม 2561 ส่งเรื่องขอเข้าท างาน แล้วผมบอกไม่ใช้ท างานเพราะยังไม่ได้ติดต่อหมู่บ้านรอ
ประชุมก่อนแล้วค่อยด าเนินการ ก็พอหลังปีใหม่ก็มีประชุม บันทึกการประชุมผมมี รูปถ่าย ลายเซ็นต์ รายงานการประชุมมี 
ถามน้องแววว่าท าได้หรือไม่ เขาตอบว่าท าได้   พอบอกท าได้ก็ได้ไปดูพ้ืนที่ แล้ววันแรกก็ท างานอยู่ พอท างานได้หนึ่งวันเขา
ก็หายไป พอหายไปก็ส่งหนังสือมาขอยกเลิกสัญญากับทางเทศบาล ซึ่งเหตุผลนั้นผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดก็เลยยกเลิก
สัญญาเทศบาลไป หลังจากนั้นทางผู้อ านวยการกองคลังน ามาสอบใหม่ ก็เลยมีปัญหาตรงนี้นะครับที่มาเกี่ยวข้อง ผมก็
พยายามท่ีจะแก้ไข ที่น้องแววยกเลิกสัญญาเพราะอะไรนั้นผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียด ตรงนี้มีรายละเอียดมีรูปถ่ายนะครับ 
ต่อไปเรื่องสายล าโพง หมู่ที่ 2 มี  2-3 จุด ไปซ่อมแล้วแต่ที่ขาด คือส่วนสายไฟพาดจากร้านข้าวผัดจนมาถึงแท๊งประปามีจุด
นั้นที่ต้องขอซื้อสายไฟเพ่ิม ซึ่งเคยได้ท าบันทึกขอไปแล้วมีปัญหาว่าเป็นสายโทรศัพท์ เป็นครุภัณฑ์ส านักงานไม่ใช่งาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ก็เลยไม่ได้สั่งซื้อเพราะ ก าลังดูระเบียบอยู่ก็เลยเช็คอยู่ว่าจะซื้อลักษณะไหน แต่ว่าจุดอ่ืนซ่อมไปละครับเหลือ
แค่จุดนี้จุดเดียวที่ยังไม่ได้ซ่อม สายขาดตรงไหนยังไม่ทราบ ไปตรวจละหาไม่เจอก็เลยว่าจะซื้อใหม่ซื้อทั้งเส้นเลยครับ ในส่วน
ของสายพาดผ่าน ในส่วนของท่านสมเดช มีเรื่องขอถนนมานะครับที่ขอหินคลุก ซึ่งครั้งแรกผมเคยท าไปแล้วซอย 1 ที่ขอมา 
ซอย 1 ป่าคา ซึ่งยังไม่ได้ช าระเงินเลย เพราะติดตรงที่ว่าระเบียบว่าไม่รู้ว่าจะใช้งบซ่อมแซมหรือปรับปรุง ซึ่งก าลังตกลงกัน
เสร็จแต่ยังไม่ได้ช าระเงิน ก็เลยยังไม่ได้ท าในรอบนี้ การที่จะน ารถเกรด รถตักหน้าขูดหลัง ก็จะไม่เรียบ แต่ถ้าไปจ้างน าหิน
คลุกลงดันปรับเหมือน ซอย1 จะสะดวกและรวดเร็วกว่า แต่ผิดตรงที่เรายังไม่ได้ดูระเบียบฯ ก่อนเบิกจ่าย เพราะว่าตรงนั้น
ยังไม่ได้ช าระเงิน  ถ้าช าระเงินแล้วก็น่าจะน าระเบียบฯ มาใช้กับทางสนามกีฬาแล้วก็รวมของหมู่ 8 ลวงใต้ 1 เส้น ที่เข้าซอย
อู่รถที่มาขอ 15 เมตร ไม่มีถนนก็เลยมาขอว่าขอหินคลุกลงได้หรือไม่กันน้ าท้วม ไปส ารวจแล้วประมาณการแล้ว แต่ต้องรอ
ว่าจะช าระเงินที่ท าซอย 1 อย่างไรถึงจะด าเนินการให้นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของต้นสัก ผมขออนุญาตคุยตามตรง  ในรูป
ถ่ายที่ผมถ่ายที่ผมมีไม่มีต้นสัก ขอคุยตามตรงนะครับ คุยกันอย่างลูกผู้ชาย ดูในรูปมีแต่ต้นข่อย แต่ถ้าท่านสมเดช ให้ผมไป
ปลูกต้นไม้ทดแทน ทางกองช่างก็จะท าโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนให้ ผมขอโทษจริงๆ นะครับ จะปลูกต้นไม้ทดแทนให้ ซึ่ง
แนวทางที่คิดไว้ที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผมอยากปลูกต้นไม้ที่กินได้ เช่นมะม่วง ล าไย ดีกว่าต้นสัก ต้นตีนเป็ด ผมว่าไม่น่าจะ
ปลูก ปลูกต้นไม้ที่กินได้ ต้นมะม่วง ต้นล าไย ที่เก็บกินได้ด้วยแนวทางผม ถ้าจะปลูกต้นไม้ ผมขอปลูกต้นไม้กินได้นะครับ ผม
มีรูปก่อนท าและหลังท านะครับ ในส่วนของตอนตัดต้นไม้นะครับ และผมจะติดเรื่องของโครงการที่ของท่านเรวัฒน์ คือ 
Overlay บ้านทุ่ง สายออมสิน บ้านทุ่ง ซึ่งตอนนี้ถามว่าการยกเลิกทิ้งเวียนก็มีระเบียบฯ ขั้นตอนที่ทางกองคลังได้สอบถาม
แล้ว ถ้าทิ้งเวียนแล้วไม่มีสาเหตุที่เหมาะสม ผู้รับเหมาฟ้องเทศบาลก็จะเจ็บ กองคลังได้ด าเนินการว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้าง 
ส่งกี่ครั้ง 3 – 4 ครั้ง ต้องโทรไปหาที่อยู่ไม่ได้ต้องโทรถามอีก ตอนนี้ผมกับกองคลังก็พยายามให้รัดกุมที่สุดไม่ให้เทศบาลโดน
ฟ้อง พอยกเว้นเสร็จก็จะสามารถด าเนินการให้ได้ เพราะว่าตอนนี้ผมก็จะคิดเงินว่าต่อไปท าอีกเท่าไหร่ โครงการถึงจะจบ มี
ประมาณการพร้อมว่าจะจบเมื่อไหร่ ระยะเวลาก็ขอท่านเรวัฒน์ ว่าจะรีบท าให้เสร็จภายในงบประมาณนี้ เพราะว่าค้างแค่  
Overlay ปรับสโลบ ปรับคอนกรีต เหลือแค่ปู Overlay เฉยๆ  ภายใน 4 เดือน ผมจะท าให้เสร็จ ผมรับปากท่านเรวัฒน์ไว้
เลยครับ  มีเรื่องอะไรที่ผมไม่ได้ตอบไม่ครบครับ  ผมจ าไม่ได้ละครับ  
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า ขออนุญาตท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้อ านวยการ
กองช่าง  โครงการท าผนังกันดินหลังบ้านหมอแดง มาถึงบ้านยายถา ซึ่งผู้บริหารบอกว่าต้องขออนุมัติผู้ว่าก่อน ไม่ทราบว่า
ได้ด าเนินไปถึงไหนบ้างครับ  ขอบคุณครับ 
 



48 
 

นายชิติสรรค์  บางศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ใน
ส่วนของโครงการผนังกันดินหลังบ้านหมอแดง มาถึงบ้านยายถา ที่ท่านพันโทปรีชา แจ้งนั้น ในส่วนของผม ได้ให้ลูกน้อง
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว  ต้องหา สย.มาเซ็นต์รับรอง วิศวกรโยธาไม่มี ตอนนี้ยังมีติดกับเรื่อง
สย.เซ็นต์รับรองแบบจะไปจ้างหรือว่าไง ตอนนี้ขอมาแต่ต้อนนี้ขอไม่ได้แล้ว เรื่องแบบ เรื่องประมาณการเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยว
ผมจะเร่งด าเนินการให้ ต้องมีวิศวกรเซ็นต์รับรอง เทศบาลไม่มีวิศวกร สย.ก็ไม่มี ในส่วนกองช่างที่ดูแลเรื่องโครงสร้างจิรง ๆ 
ก็มีผมกับช่างต้นที่จบก่อสร้างนะครับ ช่างจงเป็นช่างเครื่องกล นายใหญ่เป็นลูกจั าง เขียนแบบได้ แต่เซ็นต์รับรองไม่ได้ 
เพราะเป็นลูกจ้าง  ผมก็เลยจะรีบด าเนินการให้ น่าจะพอขออนุญาตเข้าจังหวัดเสร็จ ผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับ แล้วก็
เรื่องโดม หมู่ 3 อยู่ในงบที่ก าลังประกาศ เงินเหลือจ่าย หมู่ 3  และอยู่ที่ผู้อ านวยการกองคลังประกาศและจะประกาศซอง
วันที่ 6  มิถุนายน 2562 พอวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ได้ผู้รับเหมาก็จะเริ่มด าเนินการ พอของ 6 โครงการเสร็จจะพ่วง
ของเข้ามาผู้อ านวยการกองคลังก็ได้ท าเรื่องในส่วนที่เงินเข้าก็จะท าเรื่องเทศบัญญัติ ที่ผมได้วางแผนไว้ มีค าถามตรงไหนบ้าง
ที่ผมไม่ได้ตอบ ท่านสมาชิกท่านใดที่ผมไม่ได้ตอบครับ ผมก็จะตอบเท่าที่มีข้อมูลเบื้องต้นขอชี้แจงแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าถาม
เพ่ิมเติมผมก็จะตอบนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ได้ฟังค าชี้แจงจากผู้อ านวยการกองช่างแล้วนะครับ   
ท่านนายกฯ จะชี้แจงเพ่ิมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เนื่องจากว่างานที่
ท่านสอบถามมาจะมีส่วนที่เหลืออยู่ในงานกองคลังแล้วงานกองการศึกษาซึ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ของส านักปลัดจะมีเรื่อง           
หัวกระโหลกที่จัดซื้อซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อของกองคลัง เรื่องกระดาษ ช้าได้ส่งเรื่องไปที่กองคลังแล้ว ถ้าอย่างใด           
ถ้าผู้อ านวยการกองคลังจะชี้แจงด าเนินการได้เลยนะคะ ในส่วนของเครื่องออกก าลังกายจะให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้
ชี้แจงได้ว่าพูดคุยกันหมดแล้วนะคะ ทุกอย่างที่ผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนต่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติลงนามแล้ว 
รวมถึงโครงการอุดหนุนวัด โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุนบ้านลวงใต้ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เซ็นต์อนุมัติ
ไปแล้ว ยืนยันว่าถูกต้อง แต่ในขั้นตอนการด าเนินงานก็คือผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ประสานงานกับผู้อ านวยการกอง
คลังโดยตรง ซึ่งหลังจากที่เกิดปัญหาได้แจ้งให้ชี้แจงเหตุผลว่าท าไมถึงไม่สามารถอุดหนุนได้ ซึ่งก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้บรหิาร
ไปแล้วนะคะ ในเรื่องของโครงการบ้านลวงใต้คือมานั่งคุยกัน ตามที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา ท่านแบงค์ ผู้อ านวยการ  
กองคลัง  ก็ไม่ได้ขาดคนใดคนหนึ่ง คุยกันแล้วเรียบร้อยตกลงแล้วเซ็นต์อนุมัติแล้ว แต่ถามว่าติดขัดตรงไหน ต้องรอให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษาน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป  ซึ่งถามว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นจะมาพูดมาคุยกันในฐานะนายกเฉยๆ 
ถามว่าเรารับหรือไม่ เรายืนยันตามนั้นในเมื่อคุณไม่ด าเนินการต้องท าบันทึกชี้แจงว่าเพราะเหตุใดได้แจ้งไปแล้ว ไม่พอ ได้ท า
หนังสือติดตามไปอีกว่าได้ด าเนินการไปถึงไหน ก็คือชี้แจงมาตอนนี้หนังสืออยู่ตรงไหนไม่ทราบ ชี้แจงมาว่าได้ด าเนินการแล้ว 
อย่างโครงการบ้านลวงใต้ มีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งถามว่าทันการณ์หรือไม่ ก็ไม่           
ทันการณ์ ไม่ทันการณ์แล้ว  เพราะท่านแบงค์ไม่พอใจแล้ว ได้ท าหนังสือมายื่นขอยกเลิก ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมา ยกเว้น 
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ซึ่งดิฉันเป็นคนไปขอท่านเจ้าคุณเองว่าที่ผ่านสองโครงการเรามีมาไม่มีปัญหาอุปสรรค์ในเรื่องการ
ด าเนินงานภายใน ไปกราบขอท่านเจ้าคุณโดยตรงว่า ขอยังไม่อุดหนุนในปีนี้เพราะว่าถ้ารับปากไปว่าจะอุดหนุนแล้วคนที่
ปฏิบัติงานตรงนี้ไม่สามารถประสานหรือผลักดันงบประมาณออกไปได้ คนที่จะเสียก็คือเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด คือไม่ได้
เสียที่คนใดคนหนึ่ง ก็คือไปกราบขออภัยท่านเจ้าคุณด้วยตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง
งานแห่นมสดที่ผ่านมาก็ถามว่าได้แจ้งประชุมพนักงานทุกท่านให้มาร่วมกิจกรรมหรือไม่ ไม่ได้แจ้ง เพราะว่าบอกว่าทุกคน
รู้อยู่แล้วว่าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็น วัดในพื้นที่ของเรา อยู่ในเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เมื่อเราด าเนินการไม่สามารถ
อุดหนุนให้ทางวัดด าเนินการได้เนื่องจากติดขัดในเรื่องใดๆ ก็ตามที่ในส่วนของผู้อ านวยการกองการศึกษาจะได้ชี้แจง เป็น
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งานเทศบาล ให้คนไปช่วย ซึ่งท่านเจ้าคุณได้มอบงบประมาณกลับมาให้เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดอีก จ านวน 37,000 บาท 
ตรงนี้ก็คือท่านประจวบน ามาให้ด้วยตนเอง ซึ่งก็พยายามที่จะเข้าไปเพ่ือที่จะผ่อนเหมือนกับว่าบรรเทาในสิ่งที่เราไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ได้ชี้แจงเบื้องต้นไป น าตัวเองและแรงพนักงานถึงแม้ว่างานกิจกรรมที่ผ่านมา หลายๆคน หรือบางคนอาจจะ
คิดว่าในฐานะนายกให้พนักงานไปร่วมกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่และมีค าสั่งห้าม เข้าร่วม ก็ถือว่าเป็น
ผู้บริหารเป็นนายกตรงนี้ แค่ขอว่าการช่วยงานในพ้ืนที่หรือกิจกรรมอ่ืน ซึ่งบางทีไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบตรงทุกเรื่องแต่
ต้องเป็นที่จะต้องสั่งเพ่ือให้เกิดเป็นการส่งเสริมถึงแม้ว่าจะไม่ได้อุดหนุนด้วยเงินงบประมาณแต่เราสามารถที่จะช่วยกัน        
น าแรงงานไปช่วยของวัดได้ ก็คือวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่ผ่านมาให้พนักงานในส่วนของส านักปลัดและกองการศึกษาไป
ช่วยบางส่วนซึ่งงบประมาณที่ท่านให้มาไม่เพียงพอ น ารถเทศบาลไปทั้ง 3 คัน ตามที่ได้มีท่านท้วงติงมาก็คือปีที่ผ่านมาน ารถ
ไปทั้ง 3 คัน เกิดปัญหาคือมีลมพายุ เข้าใจว่าตรงนี้เนื่องจากปีที่แล้วมีข้ออุปสรรค คือรถกู้ชีพถูกน าออกไปใช้ข้างนอก           
อีกคัน แต่หัวหน้างานมาท้วงติงว่าท าไมถึงให้รถไปนะคะ นี้คือไม่ทราบว่าน ารถไปแล้ว ใครเป็นคนมอบหมายให้น ารถออกไป
อีกคันหนึ่ง  อีก 3 คัน ยืนยันว่าตัดสินใจเอง เป็นการช่วยเนื่องจากไม่มีงบประมาณในส่วนตรงนี้ ปีนี้ก็ยืนยันว่าจะน ารถไป
ช่วยอีก 3 คน จริงๆแล้วขอไป 2 คน แต่สุดท้าย หารถที่เข้ากับโครงเหล็กที่ได้ท าไว้ไม่ได้ ซึ่งท่านเจ้าคุณก็บอกว่าจะไป         
เช่ารถ แต่รถที่เช่าไม่ได้รองรับกับโครงเหล็กที่เรามีอยู่ ก็เลยไม่สามารถที่จะท าได้ ถืออ านาจในการที่จะน ารถไปช่วยเหลือ
งานพิธีนี้ คือเป็นการรับน้ าสรงพระราชทานแห่นมสดด้วยในสองเรื่อง รถของเรา 3 คัน ซึ่งท่านเจ้าคุณก็ยินดีที่เทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ดไปช่วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็มอบหมายให้กองช่าง ซึ่งท่านเจ้าคุณไม่มีคนที่จะช่วยจัดขบวนในที่ประชุมไม่ได้
มอบใคร แล้วในวันสุดท้ายที่คุยกันท่านก็ขอให้เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดช่วยหาคนมาจัดขบวนได้หรือไม่ ซึ่งวันนั้นได้ขอ    
กองช่างและไปรับรถท่ีป่าไผ่ ซึ่งก็จริงๆ ท่านอยากให้เราน าเงินมาท า แต่เนื่องด้วยว่าเราในฐานะที่ท าไม่มีความถนัดก็เลยไป
ขอพ่ีก้อยที่ป่าไผ่ท าให้ เช้ามาต้องไปรับรถมาเพ่ือถึงหน้าอ าเภอก่อนแปดโมง คนงานก็ไปช่วยจัดขบวนในตรงนั้นเลยคะ        
ในส่วนของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ถามว่าตัดสินใจก็คือก็คือตัดสินใจเอง แก้ปัญหาไม่ให้เกิดข้อครหาส าหรับเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด ส่วนอีก 2 โครงการ จะให้ผู้อ านวยการกองกองการศึกษากับผู้อ านวยการกองคลังซ่ึงเป็นส่วนที่ด าเนินการว่า
ได้รับอนุมัติแล้วท าไมไม่ด าเนินการ ในส่วนของการด าเนินการครั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพ่ือน าไปเป็นหลักเกณฑ์หรือว่าข้อปฏิบัติในการด าเนินการครั้งต่อไป 
แต่หากว่าทางหมู่บ้าน จริงๆ ท่านแบงค์ขอยกเลิกมาแล้วนะคะ แต่ในส่วนของโครงการแรกอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ได้
รับค าชี้แจงโดยวาจาจากผู้อ านวยการกองการศึกษาว่าเลยระยะเวลาแล้วนะคะ แต่ยืนยันว่าทั้งหมดที่ด าเนินการมาอนุมัติ
นะคะ รวมถึงการตีความว่าการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายจากค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือ
เป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ซึ่งก็ได้คุยกันมาตั้งนานแล้วคะ จากระยะเวลาที่คุยกันก็คือในฐานะนายกฯ ไม่แน่ใจ           
ท่านผู้อ านวยการกองคลังไม่มั่นใจในตัวนายกฯ หรือว่าท่านมีความเห็นอ่ืน ที่ผ่านมาพยายามชี้แจงแล้วว่าต้องเบิกจาก              
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพราะว่าการเบิกจ่ายจากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ท าอะไรก็ได้ให้เหมือนเดิมไม่ต้องไปเบิก
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยืนยันมาตลอดคุยมาตลอดแต่ท่านก็ยืนยันว่าจะหารือจนมาถึงระยะเวลา
ล่วงเลย ผิดหรือไม่เกิดความเสียหายหรือไม่ ไม่มีใครเจ็บใครป่วย แต่ถามว่าถ้าท่านมาอยู่ในต าแหน่งนี้ องค์กรเทศบาล             
ดอยสะเก็ดท่านก็ต้องมีความเชื่อมั่นในความรู้คุณค่าที่จะสามารถช่วยเหลือ หัวหน้าส านัก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์ ที่จะตัดสินใจว่างบประมาณที่ขออนุมัติถูกต้องหรือไม่ ถ้าท่านไม่ถูกต้องเห็นว่าไม่ถูกต้องต้องชี้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่ใช่เยื้อเรื่องไว้ ในส่วนที่ผ่านมาท่านอาจไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาในกองของท่าน
ด าเนินการตามนี้จริง  ซึ่งถามว่าเป็นความผิดหรือไม่ ถ้าพูดกันจริงๆ ถ้าชาวบ้านได้รับความเสียหายต้องสอบข้อเท็จจริงกัน 
ไป แต่ที่เราด าเนินการมาพยายามพูดคุยกันมาเพ่ือให้งานเดิน ก็คืองานพัสดุติดตรงไหน ขัดตรงไหน ก็เป็นส่วนของท่านใน 
เมื่อท่านรับผิดชอบไป งานการเงิน งานจัดซื้อ ซึ่งได้อธิบายตั้งแต่ครั้งแรกว่าพ่ีษาเป็นพัสดุ ต าแหน่งพัสดุจริง แต่ไม่มีความ
ช านาญในเรื่องของการท าเอกสาร ซึ่งบอกมาโดยตลอด จะให้มาฝึกตอนอายุ 55 ปี แล้วระเบียบออกใหม่ ก็บอกแล้ว่ามัน
ยาก แล้วจะท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค์ในเนื้องาน ท่านพูดเองว่าขอน างานพัสดุคืนกองคลัง ถ้าไม่รายงานปัญหาแสดงว่าท่าน
ต้องรับผิดชอบได้ในส่วนของตรงนี้ ก็คือขอชี้แจงในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนของผู้บริหารนายก ในส่วนของหัวหน้า
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ส านักปลัด ใครจะว่าอะไรไม่มีปัญหา ถามว่าในต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง ต าแหน่งระดับเดียวกันสามารถด าเนินการ
ได้ แต่ขอให้ท่านพึงระลึกเสมอว่า ในเมื่อผู้บริหารตัดสินใจแล้ว ก็น่าจะปฏิบัติไปตามนั้น ไม่ใช่ว่าคุณยื้อไว้แต่คุณไม่ชี้แจง   
แต่คุณปฏิบัติเหมือนกับว่า ลูกน้องคุณไม่น าพาเขาไป ให้เขาเดินอยู่เฉยๆ เดินอยู่กลางห้องไม่สามารถที่จะพึงใครก็ไม่ได้            
แต่ลูกน้องคุณมาบอกว่าต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้ ถามว่าเหตุผลและข้อกฎหมายที่มาบอกคืออะไรนะคะ นี้คือไม่ได้ว่าไปถึงว่า 
ที่ผ่านมาอยากให้ทราบว่าปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไร หลายๆท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าความขัดแย้งเกิดจากอะไร 
น้องๆ ที่ปฏิบัติงาน เขาปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกคน ในส่วนของกองอ่ืน ดิฉันรับรอง ยกเว้นกองการศึกษา
และกองคลังตอนนี้นะคะ กองอ่ืนปฏิบัติตามค าสั่ง ดิฉันว่าถ้าสั่งในฐานะนายกฯ ถ้าสั่งตามถูกต้องตามกฎหมายดิฉัน
รับผิดชอบทุกอย่างในส่วนที่ได้ออกค าสั่งไป ถึงแม้จะเป็นด้วยวาจาก็ได้  อย่างผู้อ านวยการกองช่างอายุ วุฒิ อายุราชการ 
แก่กว่าดิฉันอีก ผู้อ านวยการอุทิศ  ก็ยังฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  แต่ในส่วนของ  2 กอง ขออนุญาตว่า ขอให้ทบทวนแล้วกัน 
ถามว่าที่นี้จะให้ใครมาช่วยในการที่จะเคลียปัญหาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ไม่สามารถมีใครเข้ามาเคลียได้นอกจากเรา
เท่านั้นที่จะคุยกันเอง แต่พอไปคุยกันในที่ประชุม ความเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือไม่มีหรือว่าอย่างใดก็ช่าง  งานไม่สามารถเดิน
ต่อไปได้ในส่วนของตรงนี้ ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นไปติดที่เรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ต้องขอรายงานให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ไม่ได้ว่าจะมาว่าให้ใครเป็นรายคน หรือว่าแบบใด แต่นะวันนี้ที่ท่านเรวัฒน์พูดมา คือหลายๆ เรื่องที่พูดมา               
ถ้าคนเราเสียงบางเสียงที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีไฟก็คงไม่มีควันออกมา ก็ได้ยินมาจากหลายที่แต่บางทีอยู่มาก็ต้องมาช่วยกันแก้ไข
ว่าจะท าให้ไปอย่างได นอบรับค าติติง  และค าว่ากล่าว เพราะว่าตรงไหนพลาดอันไหนผิดยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไข และ
ขออธิบายในส่วนของข้อกฎหมายที่ด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจไม่ถูกใจท่านสมาชิกทุกอย่าง  แต่ท่านต้องเข้าใจว่า
ในฐานะที่เซ็นต์ไป  ในฐานะนายกเทศมนตรีผ่านไปกี่ปีก็รับผิดชอบในการกระท ากับลายเซ็นต์ๆ นั้น ๆ บางอย่างก็ขอชี้แจง
เป็นเรื่องๆ ไป อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือไม่อยากเข้าใจ ขอด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เรา
ด าเนินการที่ผ่านมา  ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  จากที่นายกชี้แจงต่อที่ประชุม  แล้วจะให้ใครชี้แจงต่อ
ครับ  เชิญครับ   
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ผมบอกแล้วท่านประธาน ต้องขยายแน่ๆ เรื่องเก่าๆ ยังไม่
จบ เป้าหมายไม่ชัดเจน จะปฏิบัติเมื่อใด คือพูดไปเท่านั้น ก็เป็นปัญหาสะสมเหมือนที่ท่านประธานแจ้งให้ประชุมทราบ เรื่อง
ประธานแจ้งให้ทราบ แล้วผมมาดูแล้ว มาฟังทางหัวหน้าส่วนชี้แจง ส่วนหนึ่งตามที่พูดกัน บางครั้งช้าไป ถามว่าไม่มีใครช่วย 
ให้สมาชิกไปช่วยในฐานะผู้บริหาร แต่วันนี้สมาชิกจะมาช่วย โดนก้าวก่ายแล้วใครจะมาช่วย ไปร้องเรียนหาว่าก้าวก่าย          
งานนมสดรดต้นโพธิ์หน้าที่ของเทศบาลทุกปี สมัยนั้นผมทะเลาะกับท่านท้องถิ่นอ าเภออีกต่างหาก เทศบาลอนุมัติ
งบประมาณไปแสนห้า จะตัดให้วัดเหลือห้าหมื่น ผมก็ทะเลาะมาแล้ว ท ามาทุกปีๆ เมื่อก่อนท่านเจ้าคุณออกมากกว่านี้อีก  
แต่ปีนี้เท่านั้นที่ไม่ดี เตรียมแผนเตรียมการใกล้จะท างานกว่าจะมาเตรียมกัน หนังสือสั่งการห้ามเข้าร่วม ใครสั่งการ บอก
ห้ามเข้าร่วมใครสั่งการ ใครสั่งไม่ให้เข้าร่วม ผมตกใจหมดเลยฟังค าชี้แจง เมื่อก่อนจะระดมช่วยกัน วางแผนร่วมกัน                
เป็นองค์กรเราเลย เพราะว่านี้งานใหญ่ต้องช่วยกัน แค่นี้ยังไม่ส าเร็จแล้วจะไปข้างหน้าได้อย่างไร  ดีที่ปรับแผนมาจัดช่วงเช้า 
ถ้าช่วงไม่เสร็จแน่เลย กิจกรรมมีตายตัวทุกปีไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น มีแต่เพ่ิมขึ้นนิดหน่อยคือ เรื่องความสนุกเท่านั้น พอดี
ท่านผู้อ านวยการกองการศึกษามาถึงห้องประชุม เดี๋ยวต้องให้ท่านชี้แจง แต่เมื่อกี้มีการพาดพิงกันทางกองคลัง ไม่ฟังกัน             
ก็เลยอยากให้ชี้แจงว่าเรื่องที่นายกพูดนั้นน้ าหนักมีกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วบางสิ่งบางอย่างผมไม่ได้ยินกับหูตัวเอง พ่ึงได้ยินในที่
ประชุมวันนี้ที่กระจ่าง ที่นินทากันข้างนอกไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ที่ประชุมสภาแน่นนอน ใครพูดอย่างใดมีความชัดเจนใน
ตัว หลักฐานมีในตัว ไปนินทาข้างนอกข้างในพูดอีกอย่าง บุคคลที่ถูกพาดพิงผมอยากเชิญในที่ประชุ มคราวหน้าให้มาร่วม
ประชุมเลยและจะได้รู้ว่าใครพูดจริงใครใส่ร้ายกัน เดี๋ยวผมขอเชิญทางผู้อ านวยการกองคลัง ตามที่หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
ขอเท็จจริงอย่างไร เมื่อกี้เจอข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาแล้ว เรียนท่านประธานแค่นี้ก่อนครับ  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ขอชี้แจงที่ท่านนายกชี้แจงไป ส าหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การประมาณการของกองช่างทั้งหลายที่ล่าช้า แรกเริ่มคือการ
จัดซื้อวัสดุ ผู้อ านวยการกองช่างเสนอมา ทางพัสดุจัดจ้างไป พอจะมาเบิกจ่ายเงิน มาตรวจดู อย่างทรายหยาบ หินคลุก
ราคาสูงเกินความเป็นจริง อย่างทรายหนึ่งล า ให้พ่ีษาประสานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้อ านวยการกองช่าง บางครั้งหนึ่งคิวซื้อ
ไม่ได้ มีปัญหาอุปสรรค ที่แรกเริ่มที่พูดกันเรื่องที่ท่านเรวัฒน์ว่าเรื่องต้องประมาณการเป็นหลุมเป็นบ่อ ทุกเรื่องปรึกษา            
ท่านนายกฯ ด้วยวาจา และผู้อ านวยการกองช่าง และพัสดุ ถ้ามีการซ่อมแซมให้แก้ไขบันทึกมาใหม่ ท าแบบใหม่อะไรใหม่  
ก็ล่าช้าด้านเอกสารด้วย คือตกลงกันใหม่ว่าจะท าอย่างใด แล้วทางกองคลังมีปัญหาด้านจัดซื้อ คือไปซื้อมาราคาแพงกว่า
ราคาพาณิชย์จังหวัดก าหนด แล้วช่างประมาณการมาสูงกว่าราคาพาณิชย์จังหวัดก าหนด ถ้าใครไม่มาเป็นดิฉัน ดิฉันเป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วเป็นผู้อ านวยการกองคลังด้วย เบิกจ่ายเงินด้วย ซึ่งดิฉันโดนหลายกระทง หลายหมวก ต าแหน่ง
หน้าที่ ดิฉันต้องละเอียดให้มาก ขอน าเรียนนะคะ    ถ้าท่านมาเป็นดิฉันถ้าโดนตรวจสอบมาใครจะมารับผิดชอบให้ดิฉัน  
ดิฉันขอถามท่านสมาชิกทุกท่านทราบ ดิฉันต้องละเอียดรอบครอบ จากประสบการณ์มา คือใครจะนินทาอะไร เป็นเรื่องที่
ผ่านมา แต่ที่ดูจากข้อเท็จจริงที่ดิฉันขอชี้แจง ก็คือเรื่องหิน เรื่องทราย ที่ซื้อราคาเกินก าหนด แล้วทีนี้ผู้อ านวยการกองช่าง
ชี้แจงว่า คือน าไปลวดจ้างเหมา รถแบ็คโครมาขุดด้วย ในภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นจ้างเหมา ต้องเปลี่ยนเอกสาร
เป็นจ้างเหมา แล้วก็มีปัญหา  แล้วท่านนายกบอกว่าจะเบิกในค่าซ่อมแซมอะไร  จนสรุปว่าคือก็เอาตามที่ท่านนายกบอก  
แต่กองช่างท ามา ต้องชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบถึงขั้นตอนรายละเอียดทั้งหมด ให้น้องแพนท าเอกสารก็ท าอีกแบบ ไม่เป็น
จ้างเหมา ต้องแก้กลับไปกลับมา จนถึงปัจจุบัน เรื่องการเบิกจ่ายเงินไปหมดแล้ว แล้วก็คือเป็นเรื่องของกองช่างที่จะ
ด าเนินการ และส่วนเรื่องที่ว่าประมาณการซื้อหินทรายครึ่งคิว ฝ่ายพัสดุเป็นไปไม่ได้จะซื้อทรายครึ่งคิวไม่ได้ ก็ประสานทาง
ผู้อ านวยการกองช่างบอกว่า  ผอ.บอกไม่เอาละไม่เป็นไรจะท าเป็นซื้อวัสดุปกติ ผู้อ านวยการกองช่างเคยซื้อผ่านๆมาแล้ว
ยังคงมีเหลืออยู่ไม่เอาก็ได้  ซื้อไม่ได้ครึ่งคิวเป็นไปไม่ได้  เป็นปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะ และดิฉันมีเอกสารฐานทั้งหมด ถ้า           
ท่านนายกอนุญาตให้ถ่ายให้สมาชิกดูที่มาที่ไปแรกเริ่มที่จัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าเพราะอะไร ก็คือติดขัดเรื่องการจัดซื้อที่ไม่
ถูกต้อง ราคาสูงกว่าความเป็นจริง จะมีใครรับผิดชอบให้ดิฉัน ถ้าตรวจแล้ว ดิฉันเป็นหัวหน้าพัสดุและผู้อ านวยการกองคลัง   
ถ้ามีคนมาทักท้วง รวมออกมาแล้วตกหินคลุกคิวเก้าร้อยกว่าบาท สรุปแล้วมาคุยกันแค่ทางวาจา ปรึกษาท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองช่าง พัสดุ พ่ีษา แล้วผู้อ านวยการกองคลัง ปรึกษากันหมดแล้วนะคะ ที่ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น สรุปแล้ว
พ่ีษาโทรประสานร้าน กลายเป็นว่า ร้านบอกว่าส่งทราย 1 ล า 5 คิว ก็ใกล้เคียงกับราคาพณิชย์จังหวัด ตกราคาคิวสี่ร้อยกว่า
บาท กว่าจะได้ข้อสรุป ดิฉันน าเอกสารทุกอย่างแนบฎีกาทั้งหมด เป็นเรื่องภายในในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเรื่องเสาไฟฟ้า  
ต่าง ๆ  ในTOR ที่ก าหนดมาไม่ได้ใส่เสา บอกแค่ว่าขอซื้อไฟกระพริบสองชุด พ่ีษาก็ซื้อตามนั้นนะคะ  ซึ่งไม่รู้ว่าต้องมีเสา 
อย่างผู้อ านวยการกองช่างบอกว่ามีเสาเดิมอยู่แล้วว่ามีหนึ่งเสา มีเสาเดิมอยู่แล้ว กองคลังไม่ทราบเพราะไม่ออกพ้ืนที่ ว่ามี
เสาเดิมอยู่แล้วหรือว่าไม่มี   แต่TOR ใส่มาแค่ว่าซื้อไฟกระพริบ 2 ชุด ไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยที่บอกว่ามีเสา นี้คือปัญหา
เล็กๆน้อยๆ ที่ต้องชี้แจงนะคะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วส าหรับเรื่องเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คือดิฉันไม่ได้มีอ านาจในการที่ว่าจะ
มาว่าอะไรเบิกไม่ได้  อ านาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้อ านวยการกองคลังเป็นไปไม่ได้ อย่างอุดหนุนบวชเณรภาคฤดูร้อน ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาไปวางฎีกาที่กองคลัง  ดิฉันก็เขียนโน้ตว่าเคยมีข้อทักท้วงของสตง.ว่าเบิกไม่ได้ และเขียนว่าถ้าหากปัจจุบันที่
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องสามารถเบิกจ่ายได้  ให้น าแนบเท่านี้ เองคะในความเห็นของผู้อ านวยการกองคลัง ในส่วนของ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ไปหารือกับหน่วยงานภายนอกก็คงกลัวผิดนะคะ กว่าจะมาแจ้งให้กองคลังเบิกเงินอุดหนุน             
ก็เลยเวลาไปแล้ว เรื่องบวชเณรภาคฤดูร้อน แล้วส่วนเรื่องไตลื้อ โครงการไตลื้อนี้คือ วันนั้นท่านมารุตมากับชุมชน ประธาน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาก็เลยเชิญไปฟังร่วมด้วย โทรไปที่กรมส่งเสริม เจ้าของผู้ออกหนังสือว่ามีอ านาจหน้าที่อะไร ที่จะ
เบิกได้หรือไม่ คือคุยพร้อมกันกับท่านมารุต รายละเอียดหมด แล้วจริงๆ ไปอบรมกันมากับผู้อ านวยการกองการศึกษา ก็ได้
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น าเรียนท่านนายกฯเบื้องต้นด้วยวาจาแล้วว่า วิทยากรได้ทักท้วงมาว่าจะได้ จะเบิกได้อย่างไร ขั้นตอนสุดท้ายมีหนังสือแจ้ง
มาว่า ก าหนดขั้นตอนแล้วว่า โครงการนี้จะต้องเป็นอย่างใดในการก าหนดค่าใช้จ่ายโครงการ จนวันนั้นที่พูดพร้อมกับ            
ท่านมารุต คณะกรรมการ ถึงกรมฯ เปิดเสียงโทรศัพท์พูดกันเลย  จริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย ดิฉันไม่เกี่ยว  แต่เป็นเรื่อง
เบื้องต้นของผู้อ านวยการกองการศึกษาเจ้าของโครงการที่จะต้องไปชี้แจงหมู่บ้าน ว่าเบิกได้หรือไม่ได้อย่างไร วันนั้นสรุปกัน
แล้วว่า ส าหรับดิฉันไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย ส่วนผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ไปประสานท่านมารุต นั้นดิฉันไม่ทราบ 
จากนั้นไม่ทราบ หลังจากวันนั้น ก็ไม่ทราบว่าอะไร ได้มาประสานกันว่าจะท าหนังสือไปยังจังหวัด  ให้จังหวัดรับรองเพ่ือ
รับรองกันตัวเอง อย่างที่ท่านมารุตว่า คือวันนั้นที่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดคือมาประชุมหัวหน้าส่วน มีนายกเรียกประชุม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาก็ชี้แจงในที่ประชุมให้ฟังว่า ได้ประสานท่านมารุต ประสานคณะกรรรมการหมู่บ้านแล้ว บอกว่า
ไม่มีปัญหา ประชุมชาวบ้านแล้วไม่มีปัญหา นายกฯ ก็บอกว่าให้ท าเป็นหนังสือ ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ชาวบ้าน จนมาถึงวันที่ 10  ที่ประชุมกัน  ผู้อ านวยการกองการศึกษาก าลังจะท าหนังสือถึงชาวบ้านแต่ได้รับหนังสือ
จากชาวบ้านว่าขอยกเลิก นี้คือที่มาที่ไปทั้งหมดท่ีในส่วนของผู้อ านวยการกองคลัง  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 
 
 
นางสาวปวีณ์ริศา  เมิดไธสง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงนะคะ อย่างที่ผู้อ านวยการกองคลังได้อธิบาย ที่สอบถามเรื่องเงินอุดหนุน ถ้าเป็นเรื่องเงินอุดหนุน
ของไตลื้อ หนึ่งแสนบาท กองการศึกษาได้ท าตามขั้นตอนทุกอย่าง หนังสือมาขออนุมัติเบิกจ่ายท าปกติ ก็ไม่มีใครมีปัญหา 
แต่ผู้อ านวยการกองคลังติงมาว่า สตง.ได้ทักท้วง ก็เลยได้ไปเอกสารเพ่ิมเติม คือยังอยู่ในช่วงการเตรียมเอกสาร แล้วที่นี้ได้มี
การปรึกษาที่ผู้อ านวยการกองคลังว่า ได้โทรปรึกษาเพราะว่า จากที่ไปประชุมมา ให้ปรึกษาว่าให้ปรึกษากรม เรื่อง         
เงินอุดหนุนที่จริงไม่มีปัญหาพร้อมที่จะเบิก พอดีท่านมารุต และผช.ผู้ใหญ่บ้าน ก็มา 2 คน ก็เลยได้อธิบายไปแล้ว แต่เราก็
ไม่น่าเชื่อถือ ก็เลยขอค าปรึกษาจากกรมฯ บุคลากรกรม ปรึกษางบประมาณทั้งหมด ได้ส่งโครงการให้ไปดูเรื่องงบประมาณ 
ทางกรมฯ ได้ช่วยทุกอย่าง ตรงนี้เบิกได้ เบิกในรูปแบบไหน ท าเป็นตารางเบิกแล้วให้ชุมชนน าไปแก้  ก็ได้ประสานกับ           
ผช.อ้ิวตลอด ให้แก้โครงการชื่อตามเทศบัญญัติ แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุยกันต้องน าไปแก้ตารางการเบิกจ่าย ให้น าไปแก้แล้ว
จะรอพร้อมการกับที่ว่าจะไปจังหวัด วันนั้นไปจังหวัดเอง ท่านนายกฯ ก็บอกให้ท าหนังสือแต่ว่าได้บอกว่าจะท า แต่ว่าก็ได้
คุยกับท่านมารุตและผช.อ้ิว ซึ่งเข้าใจแล้ว  ถ้าให้ท าหนังสือก็จะท าได้  แต่ความคิดก็คือน่าจะคิดเองว่า ไม่ท าเพราะว่าคุยกัน 
แต่พอดีว่าอีกวันหนึ่งก็ไปจังหวัดเลย ไปหาท่านผู้อ านวยการที่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ไปเจอหัวหน้าใหญ่เลย และทางหัวหน้า
แจ้งว่าไม่สามารถท าได้ เพราะว่ามีระเบียบรองรับ จะให้เป็นจังหวัดรับรอง ก็ได้ไปประชุมมา แต่ไม่ได้ไปเองให้ลูกน้องไป 
แล้วเป็นเรื่องนี้โดยตรงก็เลยบอกว่า เรื่องนี้เป็นของท้องถิ่น จังหวัดให้ลงไปห้องท้องถิ่น ก็เลยไปห้องท้องถิ่น ก็ได้รับขอ
แนะน าดี และเจอเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ โครงการที่เป็นประเพณีวัฒนธรรม ต้องขออนุญาตท าเรื่องไปที่อ าเภอก่อน จะมี
คณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะพิจารณาแล้วจะส่งรายงานการประชุมเข้าไปที่จังหวัด เพ่ือให้จังหวัด เข้าเป็นวาระใน
จังหวัดเพ่ือให้ผู้ว่าอนุมัติ แล้วค่อยด าเนินการได้ อย่างเช่นอ าเภออ่ืน อ าเภอพร้าว ถ้าเป็นประเพณีก็ท าเป็นแบบนี้ แล้วผู้ว่า 
ก็อนุมัติ เมื่อผู้ว่าอนุมัติก่อนแล้วจึงจะด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะ ประมาณ 2 – 3 เดือน กว่าจะ
นัดคณะกรรมการได้  ซึ่งแนะน าดีมา ก  ก็เลยน าค าแนะน ากลับคืนมา พอกลับมากก็ปรึกษาลูกน้อง โทรเลยว่าไม่ต้อง           
รอแล้ว  ไม่ต้องรออะไรแล้ว เพราะว่าท่านนายกฯ ไม่มีปัญหา คลังก็ไม่มีปัญหา  และก็ไม่มีใครมีปัญหา แต่พอดีได้ปรึกษา   
จากกรมมาเฉยๆ  ก็เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย ไม่ใช่เอาแค่ตัวเอง เอาใจหมดเลย จากนั้น ก็วันนั้นได้รับหนังสือจาก
หมู่บ้าน ขอยกเลิกไม่รับเงินอุดหนุน เพราะเหตุผลไม่พร้อมที่จะด าเนินการ ที่จริงทางกองการศึกษา จะกลับมาบอกว่าจะ
เบิกให้ก าลังจะส่งเรื่องแล้ว ผู้อ านวยการกองคลังก็รอและไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่รู้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร ก็ขอโทษ ขออภัย
ด้วยนะคะก็พร้อม แต่หนังสือมาก่อนมาพร้อมที่กลับมาจากจังหวัดเลย  ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไม่ไปฟังใครละ  มีคนว่า
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ผู้อ านวยการศึกษาไม่มีจุดยืน แต่ที่จริงก็มีจุดของเรา แต่เราก็ต้องน าทุกฝ่ายไว้ ไม่ได้ท างานแค่กองเดียว เป็ นผู้อ านวยการ
กองก็จริงแต่อ านาจสูงสุดอยู่ที่นายกฯ ถ้านายกฯ ไม่มีปัญหา  กองฯ ก็ไม่มีปัญหา  คลังก็ไม่สบายใจ  คนที่ออกเช็คไม่ใช่ใคร 
ถ้าผู้อ านวยการกองคลังไม่เซ็นต์ก็ออกไม่ได้  กองศึกษาก็เดือดร้อน  ก็ไม่รู้จะท าแบบใด ก็เลยปรึกษาทุกฝ่ายเลย ทุกคนเลย 
ตอนนั้นก็ปรึกษาบอกให้ผช.อ๊ิวมาแก้โครงการก็ยังไม่มา ผช.อ๊ิวบอกว่ารอประชุมหมู่บ้านก่อนตอนเย็น แล้วก็ได้โทรตาม
ตลอด อีกวันโทรตาม แล้วผช.อ๊ิวก็บอกว่ารอก่อนนะเพราะนัดประชุมไม่ได้ เลย รออีกสักวันนะ  ก็เลยรอไปเรื่อยๆ  รอ            
วังหวะด้วย รอหลายๆ เรื่อง  จนสุดท้ายหนังสือก็มาก่อนว่าขอยกเลิกแค่นั้นนะคะ  ถ้าผิดพลาดประการใดก็คงต้องขอโทษ 
ขออภัยด้วยคะ ทุกๆคน ท าเต็มที่ ช่วยเต็มที่นะคะ เพราะว่าระเบียบฯ  ตามที่แนะน ามาของบุคลากรของกรมฯ นะคะ ก็มา
ไล่ตามทีละข้อ ซึ่งมีครบ นอกจากที่จังหวัด แต่ก็ไม่รู้ว่าที่แนะน ามาแบบนั้น   พอไปจังหวัดก็ไม่เจอท่านท้องถิ่นโดยตรง            
แต่เจอผู้รับผิดชอบโดยตรงซึ่งได้แนะน าให้ดีมาก  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  เชิญครับ 
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 น าเรียนว่า   กระผมขอสอบถามอีกนิดเดียวครับ ตรงนี้ท่านประธาน 
การประสาน ความร่วมมือระหว่างองค์กรของเรา ขาดการเชื่อมกันตั้งแต่ต้น ผลเสียเลยตกกับชุมชน ผมบอกแล้วว่าท่านน า
ระเบียบและหนังสือซักซ้อมฉบับไหนมาอ้างอิง ก่อนที่ผมจะพูดได้น าไปปรึกษาระดับนายก ประธานสภามาแล้ว ทุกคนบอก
ว่าลองถามดูรอว่าน าหนังสือซักซ้อมระเบียบการที่ไหนมาอ้างอิง ทุกอปท.สามารถเบิกจ่ายกันได้ เบิกจ่ายได้กันไปจน          
จะหมดแล้ว แต่เทศบาลดอยสะเก็ดกลับมีปัญหา เพราะอะไรละครับ เพราะความสามัคคีในระหว่างองค์กรขาดกัน ผมก็รู้ว่า
ขอเป็นบรรทัดฐาน แต่ถ้าสตง.ท้วงติงมีหนังสือมีระเบียบมีข้อบังคับมาวางไว้ตรงหน้าแจกจ่ายให้ท่านสมาชิกทุกคนได้
รับทราบ ก็คงจะทั่วถึงทุกอปท.หมด ตรงนี้ละครับผมว่าการท างานของเทศบาล ขอให้เป็นเชิงรุก ไม่ใช่ให้ชาวบ้านมาตาม 
โครงการเงินอุดหนุนไหน วัดไหน ต าบลไหน ที่ขอมา บุคลากรเข้าไปประสานเลย ไม่ต้องให้ทางวัดมาพบ แล้วมาว่าวุ้ยวาย
บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระ  ผมขอไว้เป็นกรณีศึกษาในปีงบประมาณต่อๆไปว่า เงินอุดหนุนงบประมาณแต่ละอย่างจะท าให้
รวดเร็ว ให้ชาวบ้านสบายใจ ชาวบ้านไม่เกิดความเดือดร้อน เชื่อมระหว่างองค์ของเรากับชาวบ้านให้มีความสบายอกสบาย
ใจต่อกัน  ตามทุกปีที่ปฏิบัติกันมาสิบกว่าปี แปดปีไม่เคยมีปัญหา ปีนี้เป็นปีแรก วันวิสาขา ประเพณีวันส าคัญของโลก              
วันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญของโลก เป็นประเพณีที่ท ากันมาเป็นหลายๆสิบปี ดั่งเดิมมาแล้วสามสิบสี่สิบปี  วัดพึงมาขอ
งบประมาณเมื่อสิบกว่าปีเท่านั้น นอกจากประเพณีแห่ไม้ค้ าขึ้นมาใหม่ ว่าเป็นกรณีๆ  ฝากท่านประธานว่านี้เป็นกรณีศึกษา
ว่าจะท าอย่างไรที่ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน ผลเสียตกอยู่ที่ชาวบ้าน เท่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านมารุต  ครับ 
 
นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า   ขอสอบถามอีกเล็กน้อยครับ ที่ผมได้รับค าชี้แจงจาก
ผู้อ านวยการกองการศึกษากับผู้อ านวยการกองคลัง  ท่านก็มีใจช่วยเหมือนกัน แต่การด าเนินการช้าเกินไป ไม่ทันการ ช้าทุก
อย่าง ท าให้ผลประโยชน์เสียอย่างมากเลยครับ นัดแล้วนัดอีก ผมเข้ามาติดตาม ได้ปรึกษากัน แต่ก็ท าไปตามขั้นตอน ผมก็
ให้โอกาสท่าน ผมมานั่งรอว่าเมื่อใดจะโอนเงินให้ รอแล้วรออีกจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงสิ้นเดือน  ไม่สามารถที่จะจัดได้ละ
ครับ ล่วงเวลาที่จะเข้าหน้าฝนไป  ก็ลงมติว่าถ้าล่าช้าแบบนี้เกินไปก็คงไม่จัดแล้ว ก็เลยให้ท่านแบงค์ท าหนังสือเข้ามายกเลิก  
ก็เลยจบแบบนี้  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   ท่านสมเดช   ตุ้ยทา  ครับ 
 



54 
 

นายสมเดช  ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า   ฝากท่านประธานสภาถึงท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงทุกเรื่อง
หมดละ ขอชี้แจงเรื่องบ้านเอ้ืออาทร  ผมขอทราบจากปากท่านว่า โครงการบ้านเอ้ืออาทรจะให้เช่าต่อหรือว่าจะให้ท าอย่าง
ใด  เอารูแบบไหน อย่างได้ยินแบบนี้ ที่พูดแบบนี้ อยู่ไปเลยไม่ต้องเสียค่าเช่า เขาไม่ได้ต้องการตรงนี้ อยากได้ค ายืนยันตรงนี้
จะให้เช่าหรือจะให้อยู่อย่างใด  พอดีเงินก็ช าระแล้ว จะเชิญออกไป กลัวเจอแบบนี้  อยากได้ค ามั่นใจจากท่านนายกฯ            
ผู้บริหารตรงนี้ ว่าขอให้ตอบตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า   เรื่องของกองการศึกษาที่จริงเมื่อกี้สรุปยังไม่ได้ จบ อย่าง
เหมือนที่ท่านมารุตพูด แล้วค่อยไปบ้านเอ้ืออาทร  ผมข้องใจที่ท่านเรวัฒน์บอกใครเป็นคนพูดว่าจุ้นจ้าน ผมอยากได้ยินมาก 
เรียบร้อยแล้ว บังอาจมาพูดกับพ่ีน้องชาวบ้านแบบนี้ ความล่าช้า 1. แผนการปฏิบัติงาน รู้กันอยู่แล้วแต่เพราะอะไร ไม่มี
การเรียกประชุมกันประชุมในกลุ่มไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็เลยไปพูดวนกันไปวนกันมา  ผมมาฟังก่อนแล้วละ ครั้งหนึ่ง
เคยเกิดเรื่องงานไตลื้อครั้งหนึ่ง ปีนั้น สตง.สั่งห้ามอุดหนุน งานก็เตรียมไว้หมดละ ต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงจากอุดหนุนมาจัดเอง ซึ่งก็เหมือนเดียวกัน เพียงแต่ไม่ได้โอนเงินให้วัด นั้นคือขบวนการแก้ปัญหาเรื่องเล็กๆน้อย  
ไม่ใช่ว่าปัญหานี้ไม่เคยเจอ แล้วไปพูดกันเฉพาะเรื่องอุดหนุน ผมบอกแล้ววันนั้น มีปัญหาหลายๆอย่าง ที่จะต้องแก้ไข            
เปิดประชุมวิสามัญแต่ปล่อยสุดท้าย นมสดรดต้นโพธิ์ งานไตลื้อ งานบวช งานต่าง ๆ ผมคาดแล้วไม่ผิดเลย สรุปแล้วไม่มี
ปัญญาท า ช่วยเหลือชุมชนไม่ได้ ความล่าช้าในแผนการปฏิบัติงาน ถ้าวันนั้นประชุมเรียบร้อยมาพูดกันกับท่านสมาชิก             
ผมบอกนิดเดียวจะไม่ให้มีปัญหาแบบนี้ ในแผนงานก็มีทั้งสองอย่าง  แต่มัวแต่ไปตามงานคนอ่ืน แล้วชุมชนเสียโอกาสหมด
เลย ถามบทเรียน นี้ไม่ใช่เคยมีมานานแล้ว แต่เพราะอะไรการบริหารจัดการและแผนการปฏิบัติงานไม่ใช่ว่าจะท าพุกนี้แล้ว
มาประชุมแล้วเอาเลย อ้างนั้นติดนี้มันไม่ใช่ ต้องหาคนที่พูดให้ได้ ถ้าบอกชาวบ้านมาตามหาโครงการแล้วพูดว่าจุ้นจ้าน            
ตรงนี้ต้องหาคนพูดให้ได้ ถ้ามาพูดกับชาวบ้านต้องพูดกันหน่อย ขบวนการที่ผมฟังอธิบายชี้แจงมา ผมก าลังรวบรวมอยู่ 
ความจริงเท็จแค่ไหนก็จะออกประจักษ์ด้วยเอกสาร  เรื่องต่อไปคือเรื่องท่านสมเดช ตุ้ยทา ที่เรื่องบ้านเอ้ืออาทร ยังไม่จบ
หรือครับ ขอสรุปชี้แจงท าไมยังไม่จบ ขอบคุณครับท่านประธานสภา   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เรื่องบ้านอาทรที่จะตั้งกรรมการนอกรอบ แล้วท่าน
ด าเนินการไปถึงไหนละครับ สมาชิกได้สอบถาม  เชิญท่านนายกครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับเรื่องการ
ด าเนินการตามพิพากษา เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ได้จ่ายเช็คให้กับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่โจทก์ ยื่นฟ้องมา อ้างว่า
ท าไมเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดไม่จ่ายเป็นเงินสดให้ หรือจ่ายเช็คโดยตรงให้กับโจทก์ ขอน าเรียนว่าการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของศาล คือหากมีการอ่านค าพิพากษาแล้วถ้าสมมุติว่า จ าเลยมีเงินสดให้วางที่ศาลได้เลยรับกันได้เลย เซ็นต์เป็น
พยานหลักฐาน แต่เมื่อใดที่ส่วนราชการเป็นจ าเลยต้องด าเนินการตามค าพิพากษา จะต้องน าเงินไปวางที่ศาลอย่างเดียว            
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาล  ซึ่งเท่าที่สอบถามกับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการแล้วว่าวันที่โจทก์ทั้ง 5 คนไปเซ็นต์ขอรับเงิน 
ศาลได้ชี้แจงให้รับฟังแล้ว  จากที่ทนายฝ่ายโจทก์พูดว่า เทศบาลด าเนินการไม่ถูกต้อง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ือให้ทุกท่าน            
หากได้ยินในเรื่องพวกนี้ ขออนุญาต ขอชี้แจงเพ่ิมเติมให้รับทราบนะคะ ในส่วนของการด าเนินการหลังจากนี้ หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการได้ท าบันทึกว่าเรื่องมาด าเนินการว่าจะด าเนินในเรื่องเกี่ยวกับตัวอาคารอย่างไร ตรงนี้ได้แทงหนังสือไปแล้ว            
มอบให้กองคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของงานพัสดุ ได้ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งหากด าเนินการอย่างใดก็จะได้
ด าเนินการ และในครั้งต่อไปก็จะได้มาชี้แจงให้ท่านได้รับอีกต่อไป ในส่วนของเรื่องโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ 
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ส่งเสริมวัฒนธรรมไตลื้อ จะได้แจงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้เป็นทางออกของปีหน้าต่อไป ซึ่งยืนยันแล้วว่าการ
ด าเนินการถ้าถูกต้องตามระเบียบต้องอ้างระเบียบเป็นข้อๆไป ให้ด าเนินการได้  ในส่วนที่จะไปหารือ หรืออะไรที่ไม่มี
กฎหมายระเบียบรองรับ แต่ท่านไปเอง ไปได้อนุญาตให้ไปได้ แต่ท่านต้องมีข้อกฎหมายรองรับ ส่วนราชการด าเนินการ     
เรื่องใดต้องมีกฎหมายรองรับไม่ใช่ถือไปสอบถามว่าเป็นวัฒนธรรมหรือไม่ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดไว้ว่าต้องเป็นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามที่ได้รายงานไปแล้วว่าตีความ
ว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินงาน 1.ส่งเสรมิอาชีพของพี่น้องไตลื้อที่มีมา 2. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
เพ่ิมรายได้  ซึ่งได้ชี้แจงแล้วหลายๆ รอบ แล้วหลังจากนี้ที่ไม่ได้คุยในฐานะนายกกับท่านมารุต ยืนยันค าเดิมว่าสามารถ
อุดหนุนได้ ถ้าผู้อ านวยการกองการศึกษา จะชี้แจงเป็นอย่างอ่ืนต้องชี้แจงมา แล้วท่านก็ต้องมีหนังสือระเบียบกฎหมาย
รองรับ ได้ชี้แจงไปแล้ว  ในการด าเนินการใดๆ บอกว่าให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  ในเรื่องของเครื่องออกก าลังกายได้           
คุยกับผู้อ านวยการกองศึกษาแล้วรายละเอียดให้ผู้อ านวยการกองศึกษาได้น าเรียนต่อที่ประชุมนะคะ เพราะว่าได้ทักท้วงมา
หลายรอบว่าท าไมไม่ด าเนินการ ขอให้ท่านได้ตอบให้กับที่ประชุมสภาได้รับทราบตามที่ท่านได้พูดไว้ ขออนุญาต                     
ท่านประธานคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 
 
นางสาวปวีณ์ริศา  เมิดไธสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล            
ทุกท่าน  จากที่ท่านนายกฯ ได้สอบถามมากรอบหนึ่งว่าเครื่องออกก าลังกายได้สอบถามไปยังกองคลังแล้วนะคะ              
เรื่องงบประมาณจะได้ด าเนินการได้หรือไม่  เดี๋ยวขอให้ผู้อ านวยการกองคลังอธิบายต่อคะ  เพราะกองการศึกษาไม่มีปัญหา
คะ อีกนิดหนึ่งเรื่องเงินอุดหนุน กองการศึกษาไม่มีปัญหาเพราะว่าท าบันทึกขออนุมัติไปแล้ว นายกฯ ก็อนุมัติ ไม่มีปัญหา        
เพียงแค่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเท่านั้น    ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญผู้อ านวยการกองคลัง  ครับ 
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง   ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล              
ทุกท่าน  ส าหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ขอหารือกับผู้บริหาร กับหัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง ทั้งหลาย ขณะที่เสนอบันทึก
มารายได้ยังไม่เพียงพอ แต่วันนี้สรุปคราวๆ ประมาณรายรับเข้ามาทั้งหมด สามสิบห้าล้านรวมอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์
หมดแล้วคะ  รายจ่ายจ่ายไปทั้งหมดยี่สิบหกล้าน เหลืองบประมาณประมาณแปดล้าน ทั้งนี้ต้องกันเงินเดือนทั้งหมดเท่า
เดือนที่เหลือสี่เดือนก็คือ สี่ล้านกว่าเกือบห้าล้าน แล้วงบประมาณจะเหลือประมาณสามล้าน  นี้ยังไม่หักเบี้ยยังชีพ และนม    
ที่ต้องจ่าย   เงินรายรับทั้งหมดรวมวัตถุประสงค์  ถ้าจะให้ผู้อ านวยการกองคลังประมาณการคราวๆ จะมีเงินรายได้                   
ที่สามารถใช้ได้คือ สองล้านประมาณนะคะ  แล้วที่นี้จะเรียงล าดับความส าคัญ ถ้าสภาจะเสนอโครงการก่อสร้าง ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างส าคัญกว่าที่จะซื้อครุภัณฑ์ที่ตั้งตามเทศบัญญัติก็แล้วแต่ที่ประชุมพิจารณากันเอง  ถ้าเสนอตัวไหนเสนอมาก่อน  
มีเงินงบประมาณที่จะสามารถใช้ได้สองล้านประมาณนี้นะคะ ขอชี้แจงให้สภาทราบคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุพงษ์  ถาปัน  ครับ 
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า   ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันมา ผมขอพูดเล็กน้อย 
ถ้าองค์กรของเรามีความสามัคคีก็คงไม่เกิดขึ้น เพราะว่าการประเมินผลการท างานขัดต่อการกระท า ขัดมากเลยนะครับ            
มีแต่ดีเด่น ดีมาก แต่การกระท าการท างานไม่ตรงกันเลย ตามท่ีสมาชิกได้อภิปรายมาปัญหามาก 3-4 เดือนที่ท่านมาท างาน 
ขาดความสามัคคีในองค์กร  อยากจะแก้อย่างใด ให้องค์กรเดินต่อไป ผู้ได้รับความเดือดร้อนคือพ่ีน้องประชาชนชาวบ้าน
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ของเรา โครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ท า  ไม่ว่าหมู่ 2,3,4,8  อยากให้ด าเนินการโดยเร็ว และอะไรต่างๆ ที่เป็นที่เดือดร้อนของ
ที่สมาชิกน ามาก็ขอให้จัดการโดยเร็วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ อะไรต่าง ๆ ที่ออกมา เครื่องไม้เครื่องมือเลื่อยต่าง ๆ ที่ซ่อม
แต่ยังไม่ได้ซ่อม ดีนะครับที่ปีนี้พายุไม่เข้าในเขตเทศบาล เพราะว่าปีที่ผ่านเจอมาแล้วนะครับตอนกลางคืนได้ออกมา
ช่วยเหลือ เพราะเครื่องไม้เครื่องมือมี แต่ปีนี้ยังไม่ได้ซ่อมจะท าอย่างไรถ้าเกิดลมพายุ ขอฝากกับพนักงานหรือผู้น าต่างๆ 
แก้ไข ร่วมไม้ร่วมกันในทางท่ีดีนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ  ประสานช่างต้น แล้วว่าซ่อมมา
ประมาณสามเดือนสี่เดือนละ ซ่อมที่ร้านมนตรี ผมบอกว่าย้ายร้านไม่ดีกว่าหรือครับซ่อมนานเกินไป  ไปตามเรื่องก็เงียบไป 
วันนั้นก็เรื่องต้นตีนเป็ดก็เครื่องซ่อมอยู่ มาตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหน เปลี่ยนร้านหรือยัง  เชิญผู้อ านวยการกองช่างจะชี้แจง 
ครับ 
 
นายชิติสรรค์    บางศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง   น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ส าหรับการซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทางกองช่างจะมีในส่วนของค าขออนุมัติซ่อม เรื่องจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเป็นเรื่อง
ของกองคลัง ส่งไปซื้อส่งไปซ่อม เคยมีกรณีที่กองช่างน าไปซ่อมแล้วผมได้ช าระเงินเอง เคยมีกรณีน าไปซ่อมแล้วไม่จ่าย           
ผมต้องช าระเอง เคยมีกรณีแบบนี้เกิดข้ึน เรื่องการซ่อมก็เลยไม่ยุ่ง ให้ทางกองคลังหาร้าน ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านมนตีอยู่ครับ  
เลยมีปัญหาว่าทางกองช่างไม่สามารถน าเครื่องมือไปซ่อมได้ ทั้งที่ท่านประธานให้ช่างต้นไปหาร้านแต่หาร้านไม่ได้ ถึงช่างต้น
ไปหาได้แต่พอน ามาตั้งเบิกก็เบิกไม่ได้ ก็เลยบอกว่ารอกองคลังด าเนินการ ถ้าช่างต้นด าเนินการเองก็จะซ่อมเองจะล าบาก  
ตรงนี้คือก็เลยต้องรอกองคลัง ช่างต้นก็เลยไม่ไปหาที่อ่ืน ผมบอกว่าถ้าไปหาแล้วไม่ได้ซ่อมไม่มีคนออกเงินรับผิดชอบก็เลย
ต้องรอกองคลังไปจัดซื้อท่ีมนตรี แล้วมนตรีก็จะให้ค าตอบมา ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   ได้สอบถามแล้วว่าร้านมนตรียังไม่ได้ซ่อม    ถามช่างต้น
แล้ว   เชิญ ท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า   ฟังอธิบายชี้แจงแล้วใจอ่อนมากๆ แบบนี้จะบริหาร
อย่างไร แล้วจะไปรอดได้อย่างไร ร้านในเชียงใหม่มีร้านมนตรีที่เดียวหรือไม่  ร้านนี้ไม่ได้ก็น าไปซ่อมที่อ่ืน จะต้องรอมนตรี
เป็นเดือน นี้คือการท างานการบริหาร แจ้งแล้วไปไม่รอด งานล้มเหลว 4 - 5 โครงการ แล้วจะยืนอยู่แบบนี้ต่อไปหรือไม่  
วันนั้นก็คุยกับไปรอบหนึ่งละ ประชุมครั้งที่แรก ประชุมได้ครึ่งวันหายไปไหนไม่รู้  มาช่วงบ่ายสมาชิกสภาจะน าปัญหา
ประชาชนเข้ามาถามเพ่ือแก้ไขไม่มีคนให้ค าตอบ บอกให้น ารถไปล้างฝุ่นตามถนนหนทางก็ไม่ท า สมาชิกคงจะจ าได้ที่คะครับ
ที่พูดคุยกันแล้วเลิกประชุมครึ่งวัน แล้วบอกแล้วอ้างโน่นอ้างนี้  ท างานไม่เป็น พูดต่อไปไม่เกิดการพัฒนา จะซ่อมเครื่องเป็น
เดือนใจอ่อนมากไม่ต้องท างานอะไรละครับ ถ้าฝนตก ลม ต้นไม้หักล้มแล้วจะท าอย่างไร  เครื่องตัดมีตั้ง 2 เครื่อง เครื่องเล็ก 
เครื่องใหญ่  มีไหนหมด  ซ่อมหมด  ต้องพิจารณาในการท างานร่วมกัน ถ้าจะพูดกันจะแนะน า ก็จะบอกว่าก้าวก่าย          
ก็เพราะว่าไม่มีปัญญาช่วยกัน แค่งานไตลื้อ งานนมสด งานบวชต่างๆ การจัดการล้ม ชาวบ้านได้รับเงินเลย ตอนนี้จ่ายเช็ค
บ้านเอ้ืออาทร วันที่เท่าไรไม่รู้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คงได้รับเงินแล้ว  น าเช็คไปให้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้รับเงินเลย  
ไม่ดูแลเลย ถ้าท่านสมเดช ไม่น ามาถามก็ไม่รู้ บอกวันที่ 17 พฤษภาคม62 ไปรับเงินที่ศาลยังไม่เรียบร้อยเลย ไม่ดูแลพี่น้อง
ชาวบ้านเลย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันนี้วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ปล่อยปะละเลยพ่ีน้องชาวบ้าน คิดดูดีๆ  
พรุ่งนี้ประชุมต่อดีหรือไม่ครับ ชุดนี้ซักแห้ง คือปัญหาต้องแก้ไขให้จบ บ้านเอ้ืออาทรจะท าอย่างไรให้จบไม่ใช่พูดลอยๆ 
ปล่อยละปล่อยเลยตั้งแต่วันที่ 17 -  29 พฤษภาคม 2562  ยังไม่ได้รับเงิน ขบวนการของศาลหลังจาก 15 วัน ถึงจะเบิก
ได้เป็นแบบนั้นหรือครับ สรุปตอนนี้เช็คอยู่ที่ศาล ยังไม่ได้รับค าสั่งจากศาลให้ไปรับ ภายใน 15 วัน ท่านต้องชี้แจงให้ชัดเจน 
ไม่ใช่พูดลอยๆ จ่ายแล้ววันไหน อธิบายให้ชัดเจน แก้ปัญหาเป็นอย่าง ๆ ไป  เหมือนประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต้องให้



57 
 

จบเป็นเรื่องๆ  เรื่อง Overlay จบแบบไหน วิธีแก้ปัญหาอย่างไร  ให้จบเป็นเป็นอย่างๆไป  เรื่องขูดลอกล าเหมือง ผมเห็น
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แล้วตอนนี้เดือนอะไรละ ตั้งแต่รับต าแหน่งมาสะสมมาเรื่อยๆ ผมว่าขอขยายเวลาที่ประชุมจะว่าใด
ครับ จะได้จบ แล้วก าหนดมีปัญหาเต็มอยู่ที่ยังไม่ได้แก้ไข ต้องได้รับค าตอบว่าจะท าเมื่อไหร่ วันนี้อึดอัดกันมาก รอมานาน
แล้วเรื่องต่าง ๆ  ท่านประธานจะว่าใดครับ ฝากพิจารณาด้วยเรื่องต่างๆ เพราะปัญหาต่างๆ คงค้างมาก แล้วเรื่องของร้าน
เจริญพุงที่ผมยื่นญัตติยังไม่สรุปให้ผมเลย แล้วผมจะต้องน าตัวนี้ไปตามที่ผมยื่นญัตติไปครั้งก่อนแล้วผมมาดูไม่มีอะไรเลย 
และผมจะต้องน าตัวนี้ไปชี้แจงปปช.  ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ว่าให้ผม วันนั้นได้ยินก็เลยกล่าวในที่ประชุมตามที่ผมพูดเมื่อวันนั้น 
ผมต้องได้เอกสารนี้ไป แต่ถ้าไม่ท าผมก็จะแจ้งว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะเชื่อมต่อกัน และเงินสองล้านแล้วจะท าอย่างไร 
จะจัดการอย่างไร  เลยฝากท่านประธานด้วยนะครับ ว่าขยายประชุม เพราะยังมีงานอีกเยอะอยู่  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   การจะขยายประชุมสภา มีเรื่องอะไรบ้าง ถ้าขยายเวลา
ไปแล้วพูดกันนิดเดียว แล้วจะล าบากหลายอย่าง พรุ่งนี้ท่านนายกฯ ไม่อยู่ถ้าจะประชุมต่อ ท่านติดศึกษาดูงานของสปสช.  
ผมขอพัก  10 นาที สมาชิกสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ในการขยายการประชุมสภาในครั้งนี้  จะน าเรื่องอะไรมาพูด  จะเสนอ
ญัตติอะไรต้องมคีวามส าคัญ ขอพัก 10 นาท ี
 

พัก  10 นาที 
 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า  พักครบ 10   นาทีแล้ว  องค์ประชุมครบแล้วครับ                   
เริ่มประชุมต่อครับ  เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ  
 
นายชิติสรรค์    บางศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง   น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
พอดีมีโครงการที่ว่าตัดต้นไม้ที่ท่านเรวัฒน์แจ้งมาทางกองช่างให้ไปตัดบริเวณคันคลอง หน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ตามล าคลองที่มี
ขยะ กองช่างร่วมกับส านักปลัด ก็เลยคุยกันว่าน่าจะเป็นแนวจิตอาสา และเป็นวันเกิดของพระราชินี รวมกันไปท า ความดี 
ไปตัดกิ่งไม้ ช่วยชาวบ้าน คลองสวยน้ าใส ก็เลยจะขอเชิญท่านสมาชิกสภา ผู้เกี่ยวข้อง เชิญชาวบ้าน ถ้าว่าง สะดวกเชิญไป
ร่วมกันนะครับ  ในส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่มีนะครับ ไปกันปกติ น้ า น้ าแข็ง  เครื่องมือเทศบาลเตรียมเอง                
ไม่มีงบประมาณเก่ียวข้อง ขอแจ้งให้ที่ประชุมตามนี้นะครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  ส าหรับเรื่องน้ า น้ าแข็ง ให้ท่านเรวัฒน์ ดูแล นะครับ 
ตอนนี้เวลา  19.00 น. ทุกคนก็เหนื่อยกันละ ครับ  ตามวาระอ่ืนๆ ผมปล่อยให้สอบถามมากละนะครับ  วันนี้  อภิปราย 
ซักถาม พอสมควรแล้ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดประชุมครับ  ขอบคุณครับ 
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เลิกประชุมเวลา  19.00   น.  
 

 
      (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางชุติปภา   ศรีบุญเรือง) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
 
    
      (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอนุพงษ์  ถาปัน) 
            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 2 
 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางพิมลพรรณ วนะภูติ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 1 
 
   
 
                                                    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายมารุต  สุดาค า) 
                สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 2 

 

        

 
 


